

**BÀI HỌC TRƯỜNG SABAT
(SDARM)**

**BÀI HỌC TỪ CÁC THƯ TÍN CỦA SỨ
ĐỒ PHI-E-RƠ (I)**

Lưu hành nội bộ

Tháng 04 đến tháng 06 năm 2024

MỤC LỤC

1. SỨ ĐÒ CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS CƠ ĐỐC.....	6
2. CÁC KHÁCH NGOẠI BANG	14
3. CON CÁI VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI	22
4. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.....	30
5. HÒN ĐÁ SINH ĐỘNG	39
6. LÀM CHỨNG CHO CẢ THẾ GIAN	47
7. LỜI KÊU GỌI DÀNH CHO CÁC ĐÔI VỢ CHỒNG	55
8. THÁI ĐỘ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN	63
9. PHÉP RỬA TỘI CHO MỌI NGƯỜI CẦN ĐẾN	72
10. SỐNG MỘT ĐỜI SỐNG ĐÔI MỚI.....	79
11. LÒNG BÁC ÁI NHIỆT THÀNH	87
12. LỜI KÊU GỌI ĐỐI VỚI CÁC	95
13. VỊ LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH.....	95
14. HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC	103

LỜI TỰA

Những người nào trong chúng ta chưa từng trải qua các hoàn cảnh tương tự với sứ đồ Phierơ, một môn đồ cõi mở? Nhân phẩm của người chắc chắn là thứ mà hết thảy chúng ta đều có quan hệ, ít ra theo một cách nào đó. Lòng sốt sắng nhiệt tình của người và tính sẵn sàng để thực hiện mệnh lệnh của Chúa người đang truyền lấy cảm hứng.

Chúng ta chắc chắn có thể cảm thông với các sai lầm đôi khi ngỡ ngàng của sứ đồ, và lấy làm khích lệ bởi cách người lại đứng dậy sau một lần sa ngã. Quá trình trưởng thành mà sứ đồ Phierơ từng trải qua sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đã đưa sứ đồ vào chức vụ sứ đồ cao quý, bởi hai thánh thư xứng đáng đặt vào giáo luật linh thiêng của kinh thánh. Bởi lẽ các lý do này, trong suốt ba tháng tới đây, các học viên trường Sabat trên khắp thế giới sẽ tập trung vào các bài học từ những thư tín của sứ đồ Phierơ (I). Những viên ngọc quý báu về lẽ thật nơi con người được Đức Chúa Trời soi dẫn, trù tính để làm vững chắc bước đi của chúng ta trong các thời kỳ thử thách. Một trong các điểm chính yếu trong thánh thư của sứ đồ Phierơ là dân sự Đức Chúa Trời phải trở nên sống đời sống linh động để xây dựng thân thể Đấng Cơ Đốc trở thành nhân chứng chiếu sáng cho thế gian bị tối tăm bởi tội lỗi. Dưới sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.

Thì cuộc phục hưng và cải cách phải xảy ra, phục hưng và cải cách là hai vấn đề khác nhau. Sự phục hưng có nghĩa là sự đổi mới về đời sống tâm linh, một sự thức tỉnh về các năng lực của lý trí và tâm lòng, sự phục sinh nơi sự chết tâm linh. Sự phục hưng biểu thị thay đổi về tư tưởng và các học thuyết, về các thói quen và việc làm. Cuộc cải cách sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp về sự công bình, trừ phi sự cải cách được kết nối với sự phục hưng của thánh linh sự phục hưng và cải cách phải thực hiện công việc được chỉ định cho họ, họ phải phối hợp để làm được việc này". Các sứ điệp tuyển chọn, quyền 1, trang 128.

Một lời chứng thú vị mang đến lời kêu gọi mạnh mẽ đối với mỗi một người trong chúng ta, mà hết thảy chúng ta đều có thể gạt hái

được cho sự tăng trưởng thuộc linh của mình, khi chúng ta nghiên cứu thánh thư đầu tiên của sứ đồ Phierơ “Hỡi anh em, nếu anh em muốn, anh em có thể trở thành con người mạnh mẽ trong tay Đức Chúa Trời. Anh em đã có các tài năng mà Ngài phó thác cho bạn gìn giữ trở nên thánh hóa để hầu việc Ngài. Nhưng nếu anh em không đầu phục hết thủy cho Đấng Cơ Đốc. Thì khả năng của anh em sẽ biểu lộ nguy hiểm vừa cho chính bản thân mình vừa cho những người khác.

Dẫn dắt họ xa rời lẽ thật và xa lánh Đấng Cơ Đốc.

“Các thành viên trong hội thánh, rất cần làm nhiều việc cho họ. Họ phải có lòng sốt sắng nhiệt thành đối với Đấng Cơ Đốc, phải nhún nhường hơn nữa, phải nhẫn nhục hơn nữa, tử tế hơn nữa, dễ dạy bảo hơn nữa, trông giống với Đấng Cơ Đốc trong mọi khía cạnh hơn nữa. Theo tính cách của mình, họ phải bày tỏ cho thế gian quyền phép thánh hóa của ân điển. Đức Chúa Trời nghiêm cấm bạn bởi giới luật hoặc gương mẫu ngăn cản đường lối mà anh em thực hiện công việc thiết yếu này.

Bạn sẽ làm việc với Đức Chúa Jêsus chứ? Bạn sẽ chân thật với Chúa là Đấng đã mua chuộc bạn không? Bạn sẽ đặt để tất cả các vấn đề của tâm quan trọng nhỏ nhoi vào trong bối cảnh không? Bạn phải được làm phép rửa tội để có đức tin lớn mạnh hơn, lòng bác ái sâu rộng hơn. Anh em cần có lòng tôn kính quan trọng hơn về những điều quan trọng muôn đời”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 570, 571.

Nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ tất cả chúng ta khắc ghi điều này trong lòng, mỗi khi chúng ta học hỏi!

BAN TRƯỞNG SABAT CỦA TOÀN CẦU TỔNG HỘI

Sabat 06/04/2024

CỬA LỄ DÂNG SABAT ĐẦU TIÊN CHO HỘI THÁNH NARANG-MANDI, NƯỚC PAKISTAN

Vào cuối thế kỷ 20, sứ điệp của phong trào cải cách Cơ Đốc phục lâm đến với xứ Pakistan. Tổng số dân cư Pakistan là 241,5 triệu dân, đa số tín ngưỡng của dân chúng là hồi giáo chiếm lấy 96,47%, kể đến là Ấn Độ giáo là 2,14%, Cơ Đốc Giáo là 1,27%, và các tôn giáo khác là 0,11%. Các nước A-phúc-hán, Trung Quốc, biển Ả Rập là Iran vây quanh đất nước chúng ta ngành nông nghiệp đóng góp vào khoảng 20,9% tổng sản phẩm quốc dân.

Nền kinh tế Pakistan được xếp vào hạng các nước đang phát triển, có thu nhập kém. Quốc gia trên được xếp hạng thấp kém, trong hầu hết các chỉ số phát triển do chương trình phát triển liên hiệp quốc và ngân hàng thế giới xếp đặt ra.

Thành phố Narang-Mandi tọa lạc tại quận Muridke thuộc về bang Punjab. Toàn thể dân cư ở quận huyện này có hơn 500.000 dân. Trong các thập niên mới đây, chúng ta đã tiến hành những cuộc hội họp, hội thảo, và các sinh hoạt khác nhằm để phát triển hoạt động của hội thánh giữa các anh em tín hữu tại Pakistan. Ngay cả khi đương đầu với những nỗi khó khăn, chúng ta vẫn có thể giữ vững đức tin nơi Đấng Cơ Đốc. Hiện nay hoạt động của hội thánh chúng ta lan rộng ra khắp cả nước.

Chúng ta đang nỗ lực phát triển các phương diện khác nhau trong công việc hầu việc Chúa, chẳng hạn tiếp cận truyền giáo, giáo dục về sức khỏe, phát triển khả năng lãnh đạo, thành lập các trung tâm giáo dục và trùng tu các nhà thờ cũ kỹ của chúng ta ở xứ Pakistan.

“Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài vào thời điểm này rằng: “Hãy giành lấy một lối đi vào các thành phố, và rao giảng lễ thật đơn sơ bởi đức tin Đức Thánh Linh sẽ hành động qua các nỗ lực của anh em, tạo ấn tượng trong tâm hồn. Đừng đem giáo điều xa lạ vào trong sứ điệp của anh em. Song hãy nói đến những lời lẽ đơn sơ về tin lành của Đấng Cơ Đốc, mà mọi người dầu trẻ hay già đều có thể thông hiểu

được. Những người ít học cũng như những người học cao đều phải hiểu biết được lẽ thật trong sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba.

Và họ nên được dạy dỗ một cách đơn sơ giản dị. Nếu như bạn dễ dàng tiếp xúc với mọi người, thì hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, và học hỏi làm theo đường lối Ngài” chúc vạ chữa bệnh, trang 299.

Tất cả các của lễ dâng chúng ta nên hiến dâng với tâm lòng vui vẻ. Những lời tuyên bố của Đức Chúa Trời được nghênh đón, và các duyên có Ngài xem như xứng đáng được thừa hưởng một phần quỹ phó thác vào tay chúng ta. Các anh em tín hữu từ phái đoàn truyền giáo Pakistan đang cảm ơn các anh em đồng đạo và thanh niên đáng yêu trong hội thánh chúng ta.

Về sự đóng góp rộng lượng vào duyên có Ngài cho khu vực đầy thử thách trên thế giới. “Vì Đức Chúa Trời yêu mến những ai dâng hiến một cách vui lòng” (II Côrinhtô 9:7)

CÁC ANH EM TÍN HỮU CỦA HỘI THÁNH PAKISTAN

SỨ ĐỒ CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS CƠ ĐỐC**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Hỡi Simôn, Simôn này, quí Satan đang đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (Luca 22:31, 32)

“Sau khi sứ đồ Phierơ được dẫn dắt từ bỏ bản ngã, và hoàn toàn trông cậy vào quyền năng thiêng liêng, thì sứ đồ mới nhận được lời kêu gọi để hành động như là kẻ chặn chiên phụ giúp... cho đến khi sứ đồ không biết đến tình trạng yếu đuối của mình, thì sứ đồ mới có thể biết được kẻ tin cần sự lệ thuộc vào Đấng Cơ Đốc”. Công vụ các sứ đồ, trang 515.

BÀI HỌC GỢI Ý:

Nguyện ước thời đại, trang 244 - 251

CHỦ NHẬT**31 tháng 03 năm 2024****1. HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA ĐÁNG CƠ ĐỐC:**

a. Hãy mô tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của sứ đồ Phierơ với Đức Chúa Jêsus, Giảng 1:40-42

“Anh-rê đã tìm cách chia sẻ nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng, trong lúc tìm kiếm anh trai Simôn, người kêu lên: “chúng ta đã tìm thấy đáng Mêsi” Simôn không chờ đợi mệnh lệnh lần thứ hai. Sứ đồ cũng nghe thấy lời rao giảng của sứ đồ Giảng báp Típ, người vội vã đến với đáng cứu thế. Đôi mắt của Đấng Cơ Đốc nhìn đắm đắm vào sứ đồ, hiểu được đặc tính và tiểu sử cuộc đời sứ đồ, bản tính bốc đồng của sứ đồ, tấm lòng yêu thương và cảm thông của sứ đồ, nỗi tham vọng và sự tự tin của sứ đồ.

Lý lịch sa ngã, ăn năn, mọi công sức và sự chết tự đạo của sứ đồ Đấng Cơ Đốc hiểu được điều đó hết thảy”. Nguyễn ước thời đại, trang 139.

b. Trong mọi hoàn cảnh nào, mà Đức Chúa Jêsus chính thức kêu gọi sứ đồ Phierơ và anh em người, trở thành các môn đồ Ngài? Mathiơ 4:18-20

“Sự vâng phục lệ làng, không nghĩ ngợi của những người đàn ông này, không hứa hẹn lương bổng, dường như đáng để ý, song những lời lẽ của Đấng Cơ Đốc là một lời gọi chứa đựng năng lực thúc đẩy. Đấng Cơ Đốc sẽ làm cho những kẻ đánh cá khiếm tốn này liên quan đến chính mình Ngài, thành các phương tiện để đem con người ra khỏi sự phục vụ của Satan, và đặt để họ hầu việc cho Đức Chúa Trời”. Truyền đạo tin lành, trang 24.

THỨ HAI

01 tháng 04 năm 2024

2. MỘT MÔN ĐỒ SÓT SẼNG VÀ THÀNH THẬT:

a. Sứ đồ Phierơ nhận thấy chính người bằng cách nào, lúc bắt đầu chức vụ môn đồ của mình? Luca 5:8

“Trong thời kỳ của Đấng Cơ Đốc, các nhà lãnh tụ tôn giáo trong dân chúng, cảm nhận rằng họ rất phong phú về kho báu thiêng liêng. Lời cầu nguyện của người Pharisai: “Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác” (Luca 18:11), bày tỏ cảm nhận giai cấp mình tới mức độ vĩ đại hơn cả mọi dân tộc.

Nhưng trong đám đông vây quanh Đức Chúa Jêsus, có vài người đã nhận thức mình nghèo khó về tâm linh. Khi mà trong mẻ lưới cá kỳ diệu, thì quyền phép linh thiêng của Đấng Cơ Đốc bày tỏ ra. Thì sứ đồ Phierơ sấp mình dưới chân của đấng cứu thế, kêu lên rằng: “Lạy chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội” (Luca 5:8).

Vì vậy, trong đám đông tụ tập trên, núi, có những linh hồn cảm thấy “Minh khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt đui mù và lỏa lồ” (Khải huyền

3:17). Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thánh khiết” tư tưởng ơn phước trên núi, trang 6, 7.

b. Sứ đồ Phierơ tin tưởng điều gì liên quan đến, Đức Chúa Jêsus là ai? Mathiơ 16:13-16

“Từ lúc ban đầu, sứ đồ Phierơ, đã tin rằng Đức Chúa Jêsus trở thành Đấng Mêsi. Bởi vì lời giao giảng của sứ đồ Giăng báp Típ mà nhiều người đã bị lên án, và đã chấp nhận Đấng Cơ Đốc, khởi sự hoài nghi về sứ mạng của sứ đồ Giăng khi người bị cầm tù và tử hình. Và bấy giờ họ nghi ngờ rằng Chúa Jêsus là Đấng Mêsi... Nhiều môn đồ nóng lòng mong đợi Chúa Jêsus sẽ ngồi trên ngai Đavít đã rời bỏ Ngài, khi mà họ nhận thấy rằng Ngài không có ý định như vậy. Song sứ đồ Phierơ và những bạn hữu đồng hành không từ bỏ lòng trung thành của mình. Cách thức lưỡng lự của những kẻ ngợi khen hôm qua và kết án hôm nay, đã không hủy diệt đức tin của môn đồ chân chính của Đấng cứu thế.

Sứ đồ Phierơ tuyên bố: “Ngài là Đấng Cơ Đốc, con mà Đức Chúa Trời hằng sống”. Sứ đồ không chờ đợi danh dự huy hoàng để đội vương niệm của Chúa mình, mà lại chấp nhận Ngài trong sự sỉ nhục... Đức Chúa Jêsus trả lời với sứ đồ Phierơ rằng: “Hỡi Simôn, con Giô-na người thật có phước, vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ cho người đầu, mà là cha ta ở trên trời”.

“Lẽ thật mà sứ đồ Phierơ đã xưng ra là nền tảng đức tin của mọi tín hữu. Ấy là điều mà chính Chúa Jêsus đã tuyên bố trở thành sự sống đời đời. Nhưng sở hữu được kiến thức trên không phải là lý do để tôn vinh mình chính mình. Điều ấy đã được tiết lộ cho sứ đồ Phierơ, con người không thể, chẳng hề tự mình có thể kiếm được sự hiểu biết thiêng liêng...”

Duy có tâm linh nuôi dưỡng mới có thể khai thị cho chúng ta những điều thâm sâu về Đức Chúa Trời... sự kiện mà sứ đồ Phierơ nhận thức sự vinh hiển của Đấng Cơ Đốc là chứng cứ cho thấy sứ đồ đã được Đức Chúa Trời dạy dỗ”. Nguyên ước thời đại, trang 411, 412.

3. SỐT SÁNG GIẢI ĐÁP:

a. Các thí dụ nào trong kinh thánh cho biết tâm trí thắc mắc của sứ đồ Phierơ, và tiết lộ chúng ta có thể tăng trưởng bằng cách nào bởi sự phát triển thái độ tương tự? Mathiơ 15:15, 18:21, 19:27, Mác 13:3, 4

“Chẳng có sự nghiên cứu nào khác sẽ nâng cao mọi sự suy nghĩ, cảm nhận và khát vọng như việc học hỏi thánh kinh... Tại đây chúng ta học cách cải thiện cuộc sống hiện tại và cách đảm bảo cuộc sống tương lai. Không có quyển sách nào khác có thể thỏa mãn những thắc mắc về lý trí và sự khát vọng của tâm lòng theo sự đạt được kiến thức về lời phán Đức Chúa Trời, thêm vào đó chú ý đến điều đó, con người có thể vươn lên từ chiều sâu thấp kém nhất của sự ngu dốt và sự suy thoái để trở thành con cái của Đức Chúa Trời...”

“Như là năng lực giáo dục, kinh thánh thật vô song. Không điều gì có thể truyền đạt nghị lực vào tất cả mọi khả năng, như đòi hỏi các học viên nắm bắt mọi lẽ thật kỳ diệu của khai huyền. Lý trí dần dần tự thích nghi với các chủ đề mà nó được phép chăm chú vào đó.

Nếu bạn tâm đến những vấn đề tầm thường, để loại bỏ các đề tài quan trọng và cao cả, thì điều đó sẽ trở thành nhỏ nhoi và suy yếu giá như chẳng hề đòi hỏi tranh giành với các vấn đề khó khăn, hay hết sức nỗ lực để thông hiểu mọi lẽ thật quan trọng, thì sau một thời gian, điều đó hầu như mất đi năng lực phát triển...

“Trong lời Đức Chúa Trời, lý trí tìm thấy chủ đề cho tư tưởng sâu xa nhất, khát vọng cao cả nhất”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 24, 25.

“Những điều huyền kỳ có thể học hỏi an toàn theo trường phái của Đấng Cơ Đốc sẽ chứng tỏ điều tốt lành vĩnh cửu và hiện tại của họ”. Lời kêu gọi đến với các bà mẹ, trang 32.

b. Trong lúc tình trạng hiếu kỳ, tò mò về các vấn đề tâm linh được kích lệ (Giăng 5:39). Thì đức tính hiếu kỳ lành mạnh của con người có sự hạn chế khi nào? (Phục truyền 29:29)

“[SATAN] thường xuyên tìm cách kích động tinh thần tò mò, hiếu kỳ bất kính, mong muốn nao nao tò mò để thâm nhập vào những điều màu nhiệm của sự khôn ngoan và quyền phép thiêng liêng. Trong mọi nỗ lực của họ để dò xét những gì Đức Chúa Trời đã hải lòng nắm giữ đăm đông đã bỏ qua mọi lẽ thật mà Ngài bày tỏ ra, lẽ thật thiết yếu cho sự cứu rỗi”. Tộc trưởng và tiên tri, trang 54, 55.

“Chúng ta không phải cố gắng vén lên bức màn bằng bàn tay ngạo mạn mà phía sau Ngài che khuất sự oai nghiêm...

Đó là bằng chứng về lòng thương xót Ngài rằng có sự ẩn giấu về quyền năng Ngài, rằng những đám mây kinh khiếp đầy bí ẩn bao phủ lấy Ngài, vì lẽ vén lên bức màn che giấu sự hiện diện của Đấng thiêng liêng là sự chết”. Xét duyệt và báo tin 07/07/1885.

THỨ TƯ

03 tháng 04 năm 2024

4. KÉM ĐỨC TIN, ĐÁNH MẮT SỰ TỰ TIN:

a. Chúng ta sẽ học hỏi điều gì, từ kinh nghiệm được ghi chép lần đầu của sứ đồ Phierơ về việc bước đi bởi đức tin? Mathiơ 14:28-31

“[Sứ đồ Phierơ] lẽ ra nên ngược mắt lên hướng về Chúa Jêsus, song sứ đồ ngó xuống những cơn sóng biển mãnh liệt và đức tin sứ đồ đã thất bại”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 2, trang 273.

“Trừ phi sứ đồ xem việc trọng đại của đời mình là nhìn thấy Đấng cứu thế nâng lên, và nhờ đức tin và chấp nhận sự thương xót mà sứ đồ có đặc ân đòi hỏi, kẻ tội lỗi không thể nào được cứu rỗi nhiều hơn, mà sứ đồ Phierơ có thể bước đi trên mặt nước, trừ khi sứ đồ vẫn nhìn chăm chăm sẵn sàng vào Chúa Jêsus. Hiện nay, đó là mục đích cương quyết

của Satan để làm mờ nhạt quan điểm của Chúa Jêsus, và dẫn dắt loài người nhìn vào họ... Trong nhiều năm tháng, hội thánh đang tìm kiếm con người, và mong đợi nhiều hơn nơi họ, mà lại không nhìn vào Chúa Jêsus, Đấng mà chúng ta đặt trọng tâm vào mọi hy vọng của cuộc sống đời đời”. Các lời chứng cho các mục sự, trang 93.

b. Càng ở lâu cùng với Chúa Jêsus sứ đồ Phierơ tự đánh giá cao và khả năng của mình, để đương đầu với thử thách trọng đại bằng cách nào? Mathio 26:33-35, 69-75.

“Không có điều gì xúc phạm đến với Đức Chúa Trời, hoặc quá hiểm nguy cho tâm hồn con người như là lòng kiêu ngạo và tính tự mãn. Trong hết thấy mọi tội lỗi, đó là tình trạng vô vọng nhất, và không tài nào chữa trị”. Bài học gương mẫu của Đấng Cơ Đốc, trang 154.

“Không ai trong tiêu sử của các môn đồ, chứng minh phương pháp tốt đẹp của Đấng Cơ Đốc để huấn luyện hơn là tiêu sử của sứ đồ Phierơ, dạn dĩ, táo bạo và tự tin nhanh chóng nhận thức, và tiến hành hành động, lanh lẹ báo thù. Tuy nhiên lại rộng lượng tha thứ.

Sứ đồ Phierơ thường hay lầm lỗi hay bị khiển trách... một cách nhẫn nại, với tình yêu thương phân biệt. Đấng Cơ Đốc đối xử với môn đồ nóng tính của Ngài, đang tìm cách kiểm tra lòng tự tin của sứ đồ, và dạy dỗ sứ đồ nhún nhường, tin cậy và vâng lời.

“Song chỉ phần nào rút ra bài học sự tự tin không bị trừ tuyệt... Đối với tất cả bọn họ, kinh nghiệm của sứ đồ Phierơ đã có một bài học. Để tự tin cậy, thì thử thách là thất bại. Đấng Cơ Đốc không thể nào ngăn cản tội ác chắc chắn giải quyết mà vẫn chưa từ bỏ.

Nhưng khi bàn tay Ngài đã giương để cứu vớt khi mà những cơn sóng sắp sửa lôi cuốn sứ đồ Phierơ, cho nên tình yêu thương Ngài dang ra để cứu thoát sứ đồ, khi mà những dòng nước sâu thăm lối kéo tâm hồn sứ đồ”. Sự giáo dục, trang 88, 89.

c. Tại sao chức vụ thành viên hội thánh trong nhiều năm, không đảm bảo sức mạnh quan trọng hơn nơi đức tin? Rôma 11:20-22, I

THỨ NĂM

04 tháng 04 năm 2024

5. MỘT SỨ ĐỒ HOÁN CẢI:

a. Tại sao Đức Chúa Trời không luôn ngăn cản chúng ta khỏi theo đuổi đường lối riêng mình, dầu biết rằng điều đó có thể chấm dứt tội lỗi và xấu hổ? Êsai 48:17, Luca 22:31, 32.

“Đấng Cơ Đốc đã phán bảo với sứ đồ Phierơ, trước khi sứ đồ chối bỏ Ngài “Vậy đến khi người đã hối cải hãy làm cho vững chí anh em mình” (Luca 22:32). Những lời nói trên có ý nghĩa rộng rãi, và công việc có hiệu quả, mà vị sứ đồ này sẽ thực hiện trong tương lai, cho những người nào đến với đức tin.

Đôi với công việc này, kinh nghiệm riêng của sứ đồ Phierơ về tội lỗi và nỗi thống khổ, lòng ăn năn đã sẵn sàng cho sứ đồ. Không mãi đến khi sứ đồ biết được tình trạng yếu đuối của mình, và sứ đồ có thể biết đến nhu cầu của tín hữu lệ thuộc vào Đấng Cơ Đốc... Hiện nay, đã hối cải và được chấp nhận... sứ đồ phải đối xử với con cừu và chiên đã giao phó cho sứ đồ chăm sóc một cách dịu dàng như Đấng Cơ Đốc đã cư xử với sứ đồ”. Công vụ các sứ đồ, trang 515, 516

b. Trong những năm tháng cuối đời, sứ đồ Phierơ được hối cải, đưa ra lời khích lệ nào, trong các lá thư gửi cho các tín hữu đang gặp thử thách? I Phierơ 3:14-4:12-14

“Các bức thư này đã gây ra ấn tượng, đã được biên chép bởi một người mang lấy nhiều nỗi thống khổ của Đấng Cơ Đốc, và cũng có nỗi an ủi Ngài được thực hiện đầy đủ, một người mà toàn bộ con người họ đã được biến đổi bởi ân điển, và niềm hy vọng của họ có cuộc sống vĩnh cửu chắc chắn và vững vàng”. Như trên, trang 517.

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Khi tôi nghe thấy tiếng nói của Chúa Jêsus kêu gọi, trong nhiều hoàn cảnh sinh sống khác nhau, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ hưởng ứng một cách lạ lùng và nhiệt tình, giống như sứ đồ Phierơ đã thực hiện?
2. Khi năm tháng tuyên xưng của tôi về đạo Cơ Đốc kéo dài. Tôi phải chẳng hề, không bao giờ quên hẳn điều gì?
3. Trong thời đại thường xuyên giải trí, trò tiêu khiển ngày nay. Tôi cần hướng đến đức tính tò mò hiếu kỳ tự nhiên của mình đi đâu, giá như tôi nghiêm túc được cứu rỗi cho sự sống đời đời?
4. Trong các khía cạnh nào trong cuộc sống, tôi có thể gặp phải nguy hiểm về lòng tự tin và tự mãn?
5. Khi tôi phạm sai lầm, tôi có thể rút ra các bài học tích cực từ trải nghiệm đó bằng cách nào?

CÁC KHÁCH NGOẠI BANG

VĂN BẢN GHI NHỚ:

“Anh em vui mừng về điều đó, dấu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu” (I Phierơ 1:6)

“Chúng ta là những lữ khách, những kẻ hành hương và những người khách lạ trên thế gian. Chúng ta đừng phung phí mọi phương tiện của mình vào việc thỏa mãn mọi ham muốn, mà Đức Chúa Trời ra lệnh chúng ta đè nén. Chúng ta hãy làm gương mẫu đúng đắn trước các cộng sự mình. Chúng ta hãy bày tỏ thích hợp về đức tin... Hãy để ảnh hưởng của bạn gây ấn tượng với các linh hồn bằng sự thánh khiết theo mọi yêu cầu của Đức Chúa Trời”. Các lời chứng cho hội thánh, quyển 6, trang 452.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Thiện ác đấu tranh, trang 17-38

CHỦ NHẬT

07 tháng 04 năm 2024

1. MỘT THÁNH THƯ GỬI ĐẾN THÍNH GIẢ ĐẶC BIỆT:

a. Sứ đồ Phierơ đề cập đến các Cơ Đốc Nhân sống rải rác ở tiểu Á để thánh thư đầu tiên của sứ đồ chủ yếu gửi đi bằng cách nào? I Phierơ 1:1

b. Trong khi các môn đồ của Đấng Cơ Đốc là những khách lạ đối với thế gian này, thì Đức Chúa Trời nhìn xem họ như thế nào? I Phierơ 1:2, 2:9, Êphêsô 2:19

“Dân sự Đức Chúa Trời, dân Ysoraên chân thật. Mặc dầu bị phân tán khắp cả mọi quốc gia ở trên đất nhưng chỉ là các khách ngoại bang những kẻ lưu trú, những kẻ có quyền công dân ở trên trời”. Tộc trưởng

và tiên tri, trang 447.

“Điều kiện được tiếp nhận vào trong gia đình Đức Chúa Trời đang xuất phát từ thể gian, tách biệt khỏi tất cả mọi ảnh hưởng như nhớp. Dưới bất cứ hình thức nào, thì dân sự Đức Chúa Trời không được dính líu với việc thờ lạy hình tượng. Họ phải đạt được tiêu chuẩn cao hơn chúng ta sẽ được phân biệt với thể gian, đoạn Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta sẽ tiếp nhận các người như là các thành viên trong gia tộc, con cái của vua thiên thượng”. Như là những kẻ tin vào lẽ thật, chúng ta phải phân biệt theo thực tế về tội lỗi và kẻ có tội. Vì quyền công dân chúng ta ở trên trời.

“Chúng ta nên nhận biết mình bạch hơn giá trị của các lời hứa, mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta, và trân trọng sâu sắc hơn vinh dự mà Ngài đã ban cho chúng ta”. Các nền tảng giáo dục Cơ Đốc Nhân, trang 481.

THỨ HAI

08 tháng 04 năm 2024

2. KẺ ĐƯỢC CHỌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

a. Khi mà sứ đồ Phierơ gọi chúng ta là “kẻ được chọn” của Đức Chúa Trời. Phải chăng điều đó có nghĩa là mỗi khi đã được tuyển chọn thì chúng ta không thể nào hư mất? Hãy giải thích bằng cách đối chiếu với Giăng 15:16, với Luca 3:8, Luca 6:13-16, với Giăng 6:70, 71, Êsai 41:8 với Rôma 11:20-23

“Khi Đức Chúa Trời chúng ta đã lựa chọn Giuđa, trường hợp ông ta chẳng phải vô vọng, ông ấy đã có một vài phẩm chất tốt đẹp. Trong công việc hợp tác với Đấng Cơ Đốc, bằng việc lắng nghe những lời Ngài giảng ông ta có cơ hội thuận lợi để nhìn ra những lỗi lầm của mình... Thậm chí ông ấy được Đức Chúa Trời đặt vào vị trí, nơi ông ta có thể lựa chọn hoặc phát triển xu hướng tham lam hoặc xem xét và sửa chữa sai lầm.

Ông ta đem theo một chút tài chánh gom góp dành cho kẻ nghèo khó và dùng vào các chi tiêu cần thiết “Với số tiền ít ỏi này, đối với Giuđa

là sự căm dỗ thường xuyên... Đáng cứu thế chúng ta đã khiến trách ông ta về tính tham lam này việc này làm cho Giuđa bức rứt trong lòng, thậm chí vì số tiền nhỏ nhoi này, ông ấy đồng ý phản bội với chúa mình.

Trong vòng những người gìn giữ ngày Sabat sẽ có những kẻ có tâm lòng không thành thật hơn cả Giuđa”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 4, trang 41, 42.

b. Dựa trên nguyên tắc chính yếu nào, thì việc lựa chọn “Theo sự biết trước của Đức Chúa Trời” được thiết lập? II Phierơ 3:9, I Timôthê 2:4, Êphêsô 1:4, 5

“Đức Chúa Cha đặt để tình yêu thương Ngài lên dân sự tuyển chọn sống trong vòng loài người. Đây là những người mà Đáng Cơ Đốc đã cứu chuộc bởi chính huyết báu Ngài, và tại vì họ hưởng ứng vào sự thu hút của Đáng Cơ Đốc, bởi lòng thương xót cao thượng của Đức Chúa Trời. Họ được tuyển chọn, để được cứu rỗi như là con cái vâng lời của Ngài... Bất cứ người nào chính mình nhún nhường như con trẻ. Họ sẽ tiếp nhận và tuân theo lời Đức Chúa Trời bằng tính đơn sơ mộc mạc của con trẻ, sẽ được ở trong vòng kẻ được chọn của Đức Chúa Trời”. Thời Triệu 02/01/1893

c. Chúng ta nên làm gì để đảm bảo về sự lựa chọn của mình, và tránh lặp lại số phận đau buồn của Giuđa? II Phierơ 1:10, 3:17, I Giăng 3:2, 3

“Giá như chúng ta làm theo các điều kiện mà Đức Chúa Trời đưa ra chúng ta sẽ đảm bảo được sự lựa chọn của mình cho sự cứu rỗi. Sự vâng phục trọn vẹn vào các điều răn Ngài là chứng cứ cho thấy chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và không cố chấp trong tội lỗi”. Giải thích kinh thánh CĐPL [bình luận của bà E.G.White], quyển 6, trang 1079.

3. NHỮNG LỜI NÓI KHÍCH LỆ:

a. Đối với những ai được gán cho mọi sự vinh hiển, vì tuyển chọn và định trước cho chúng ta về sự cứu rỗi và tại sao? I Phierơ 1:3, Thi thiên 72:18, 19.

“Khởi đầu của lá thư đầu tiên, tôi tớ cao niên của Đức Chúa Trời qui cho Đức Chúa Trời người đặc tính ngợi khen và tạ ơn “chúc tụng Đức Chúa Trời và cha của Chúa Jêsus Cơ Đốc chúng ta”. Công vụ các sứ đồ, trang 517.

b. Sứ đồ Phierơ tìm cách an ủi anh em đồng đạo, đang đối đầu sự bất bố khắc nghiệt bằng những lời nói nào? I Phierơ 1:3 (phần sau), 4 cũng xem Hêbơơ 11:26

“Trong niềm hy vọng về sự thừa kế chắc chắn này trên đất được dựng nên mới. Những Cơ Đốc Nhân ban đầu lấy làm mừng rỡ, ngay cả trong các thời kỳ thử thách khắc nghiệt và khốn khổ. Sứ đồ Phierơ viết “Các người thật vui mừng hơn hờ, mặc dầu hiện nay, nếu được cần đến, các người ở trong tình cảnh khó nhọc với muôn vàn cám dỗ”. Như trên, trang 517, 518.

c. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép mọi sự cám dỗ, nổi thống khổ và phiền não xảy đến với những kẻ được Ngài tuyển chọn? I Phierơ 1:6, 7. Mathiơ 5:11, 12

“Những thử thách và các trở ngại là những phương pháp kỷ luật mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn, và các điều kiện thành công mà Ngài chỉ định. Ngài đã hiểu biết được tâm lòng con người, và biết rõ các tính cách họ tốt hơn chính họ biết mình. Ngài nhận thấy rằng một số người có các năng lực và những cảm xúc được hướng dẫn đúng đắn.

Đáng lẽ dùng hợp lý vào sự tiến bộ trong công việc Ngài. Theo sự

quang phòng Ngài, Đức Chúa Trời đem các người này vào trong những vị trí khác nhau và mọi hoàn cảnh khác biệt, để họ có thể khám phá ra về đặc tính khuyết điểm của mình đã được che giấu khỏi sự hiểu biết của chính mình. Ngài ban cho họ cơ hội để sửa sai những khuyết điểm này, để chính mình họ thích hợp cho công việc Ngài. Ngài thường hay cho phép sự hăng hái phiến não tấn công họ để họ có thể được thanh tẩy. “Sự kiện để chúng ta được kêu gọi chịu đựng thử thách cho biết Đức Chúa Jêsus nhìn thấy nơi chúng ta, điều gì đó quý giá mà Ngài ao ước phát triển... Đức Chúa Trời cho phép những kẻ được Ngài lựa chọn đặt vào lò lửa thống khổ hoạn nạn hầu chúng tỏ, họ có tính khí như thế nào, và liệu họ có thể được uốn nắn cho công việc Ngài hay không”? Chúc vụ chữa bệnh, trang 471.

THỨ TƯ

10 tháng 04 năm 2024

4. NHỮNG LỜI TƯỜNG THUẬT VỀ ĐỨC TIN:

a. Cách thức duy nhất mà Đức Chúa Trời có thể đưa chúng ta “đến sự cứu rỗi” là gì” I Phierơ 1:5, Luca 8:48

“Niềm tin nơi Đấng Cơ Đốc để cứu rỗi linh hồn, không phải là điều bởi nhiều người bày tỏ. “Hãy tin, hãy tin tưởng” là tiếng kêu lớn của họ, “chỉ tin nơi Đấng Cơ Đốc, và bạn sẽ được cứu rỗi. Ấy là tất cả những gì mà bạn phải làm”

Trong khi đức tin chân thật tin cậy hoàn toàn vào Đấng Cơ Đốc để được cứu rỗi. Điều đó sẽ dẫn dắt đến sự tuân theo trọn vẹn vào luật pháp Đức Chúa Trời, Đức tin bày tỏ bởi việc làm”. Xét duyệt và báo tin 05/10/1886.

“Để như quyền phép của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà chúng ta được gìn giữ, những mong muốn của tâm trí nên thường xuyên dâng lên, trong lời cầu nguyện thầm kín cho sự giúp đỡ, cho sự sáng, để có sức mạnh, để có sự hiểu biết.

Song sự suy nghĩ và lời cầu nguyện không thể thay thế tình trạng cải thiện nhiệt tình, trung tín về thời gian. Cả hai việc làm và cầu nguyện

đòi hỏi hoàn thiện đặc tính Cơ Đốc Nhân”. Ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời, trang 317.

b. Đức tin cần bị thử thách, tại sao? I Phierơ 1:7, Gióp 23:10, Gia cơ 1:3

“Trong đời sống mộ đạo của mỗi linh hồn nào cuối cùng thắng lợi, thì sẽ có những cảnh tượng tình trạng phân vân kinh khiếp và thử thách. Song sự hiểu biết về kinh thánh, làm cho bạn nhớ đến các lời hứa khích lệ của Đức Chúa Trời.

Những lời hứa này sẽ an ủi tấm lòng và làm mạnh mẽ đức tin bạn bởi quyền phép của Đấng toàn năng... sự thử thách về đức tin thì quý giá hơn vàng. Hết thầy nên biết rằng, đây là một phần của kỷ luật trong trường phái của Đấng Cơ Đốc, đó là điều thiết yếu để thanh tẩy và thanh lọc họ khỏi căn bã thuộc về thế gian”. Như trên, trang 81.

c. Sứ đồ Phierơ diễn tả bản chất của đức tin như thế nào? I Phierơ 1:8, 9. Hãy đối chiếu điều này với sự định nghĩa của sứ đồ Phao lô về đức tin Hêbơơ 11:1

“Chúng ta chẳng hề quên lãng, thậm chí chúng ta bước đi trong thung lũng, rằng Đấng Cơ Đốc vẫn mãi bên chúng ta, khi mà chúng ta tin cậy bước đi vào đó, như khi chúng ta leo lên đỉnh núi cao. Tiếng nói phán với chúng ta: “Các người không trút gánh nặng mình lên Đấng mang lấy gánh nặng, đó là Đức Chúa Jêsus Cơ Đốc sao? Phải chăng bạn không sống về phía đây ánh nắng của thập tự giá không? Tâm trí, đặc tính và nhân phẩm, quyển 2, trang 811.

THỨ NĂM

11 tháng 04 năm 2024

5. SỰ MÀU NHIỆM CỨU RỒI:

a. Tại sao “sự cứu rỗi bởi ân điển” nhờ đức tin, lại trở nên dễ dàng hiểu biết hơn, sau khi Đấng Cơ Đốc hiện thân và chịu chết? I Phierơ 1:10-12, Luca 10:24, I Giăng 1:1-3

“Ngay cả các nhà tiên tri được ban ơn bởi sự soi sáng đặc biệt của thánh linh cũng không thông hiểu đầy đủ tầm quan trọng về những điều khải thị đã giao phó cho họ...

“Tuy nhiên, họ tìm cách sót sáng để đạt được hết thảy sự sáng, mà Đức Chúa Trời hải lòng bày tỏ... thật là bài học cho dân sự Đức Chúa Trời vào kỷ nguyên Cơ Đốc Giáo, vì lợi ích cho họ là những lời tiên tri trên đã được ban cho các tôi tớ Ngài!... Hãy đối chiếu lòng nhiệt thành thánh thiện của họ với sự không quan tâm thờ ơ, mà những kẻ được ân điển ở các thời đại sau này cư xử với đặc ân này của thiên đàng.

Thật là điều khiển trách đối với yêu thích thế gian mà bằng lòng tuyên bố rằng không thể hiểu biết được những lời tiên tri”. Thiện ác đấu tranh, 344.

b. Tại sao chương trình cứu chuộc là điều mâu nhiệm kể cả đối với các thiên sứ? I Phierơ 1:12 (phần sau) I Côrinhtô 4:9

“Do đến ở cùng với chúng ta, Chúa Jêsus sẽ bày tỏ Đức Chúa Trời cho vừa loài người vừa lẫn với các thiên sứ... Thế giới bé nhỏ của chúng ta là sách giáo khoa về vũ trụ. Mục đích ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời sự mâu nhiệm về tình yêu cứu chuộc là đề tài mà “các thiên sứ mong muốn tìm hiểu”. Và đó sẽ là sự học hỏi của họ trải khắp kỷ nguyên vô tận. Cả hai người được cứu chuộc và những kẻ không sa ngã sẽ tìm thấy nơi thập tự giá Đấng Cơ Đốc sự hiểu biết và bài ca của họ”. Nguyên ước thời đại, trang 19, 20

THỨ SÁU

12 tháng 04 năm 2024

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Điều gì có thể nhắc nhở tôi rằng tôi là một khách lạ, một kẻ hành hương trên thế gian này. Một người không nên cảm thấy thoải mái nơi đây?
2. Tôi có thể bảo đảm sự lựa chọn và sự cứu rỗi của tôi bằng cách nào?

3. Điều gì trang bị tốt đẹp cho tôi, để dạn dĩ chịu đựng mọi thử thách và các cám dỗ?
4. Điều gì có xu hướng làm suy yếu hoặc làm vững mạnh đức tin của tôi.
5. Tôi có thể đầu tư nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chương trình cứu chuộc thâm sâu hơn?

CON CÁI VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đừng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng” (I Phierơ 1:22).

“Khi mà nhờ đức tin mà chúng ta bám lấy Đấng Cơ Đốc, thì việc làm của chúng ta mới bắt đầu. Mọi người đều có các thói quen hư hỏng và đầy tội lỗi, mà phải vượt qua bằng đấu tranh mãnh liệt. Mọi linh hồn được đòi hỏi chiến đấu trận đánh của đức tin”. Các sứ điệp tuyển chọn, quyển 2, trang 20.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Con đường giải thoát, trang 43-48

CHỦ NHẬT**14 tháng 04 năm 2024****1. CHỌN LỰA CÁC SỰ SUY NGHĨ CHÚNG TA THẬN TRỌNG**

a. Theo như lời phán của Đức Chúa Trời, thì sự vâng phục đích thật bắt đầu từ đâu? I Phierơ 1:13, 14, Rôma 12:2

“Mọi việc cải cách thật sự đều bắt đầu bằng việc thanh tẩy linh hồn chính nhờ việc làm thanh sạch của sự tái sanh, và đổi mới tâm trí, nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh, mà một sự thay đổi được thực hành trong cuộc sống.

“Chúng ta trở nên thay đổi bởi vì nhìn thấy Đấng Cơ Đốc. Nếu lý trí tập trung vào thường xuyên mọi điều tạm thời, thì các điều này trở nên hết sức hấp dẫn, ảnh hưởng đến tính cách, hầu cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mất hút và bị lãng quên. Những cơ hội trong tầm tay để họ trở nên thành thạo các điều trên thiên thượng đều bị bỏ qua, chết đi đời sống tâm linh”. Con cái của Đức Chúa Trời, trang 105.

b. Luồng tư tưởng và mọi động cơ tự nhiên, của con người vận hành đến đâu? Sáng thế ký 6:5 và Giê-rê-mi 17:9

c. Chúng ta sẽ làm điều gì khi mà nhận thức rằng tư tưởng và các động cơ của mình xấu xa? Công vụ sứ đồ 8:22

THỨ HAI

15 tháng 04 năm 2024

2. TƯ TƯỞNG ĐIỀM TĨNH:

a. Chúng ta “thắt chặt tâm trí” theo ý nghĩa thực tiễn bằng cách nào? Sáng thế ký 4:7.

“Những người nào không trở thành nạn nhân của các mưu chước Satan, phải canh giữ thật tốt các đường lối của tâm hồn, họ phải né tránh hiểu biết, nhìn thấy hoặc nghe đến điều gọi lên tư tưởng nhơ nhớp. Không cho phép lý trí suy ngẫm lung tung về mọi chủ đề, để mà kẻ thù nghịch của các linh hồn có thể gợi ý.

Tấm lòng phải được canh chừng một cách trung tín, hoặc điều ác bên ngoài thức tỉnh cái ác bên trong, linh hồn sẽ đi lang thang trong sự tối tăm. Sứ đồ Phi-ơ viết: “Hãy thắt lưng tâm trí anh em hãy điề-m-tĩnh”. Công vụ các sứ đồ, trang 518.

b. Tại sao việc kiểm soát tư tưởng trong lòng chúng ta lại vô cùng quan trọng? Châm ngôn 23:7 (phần đầu), châm ngôn 24:9 (phần đầu)

“Mọi sự suy nghĩ phải phục tùng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, còn các cảm nhận dưới sự kiểm soát của lý trí và tín ngưỡng. Trí tưởng tượng chúng ta không cho phép chúng ta phản loạn, và làm theo cách riêng mình, không cần bất cứ nỗ lực kiềm chế và kỷ luật nào. Nếu suy nghĩ sai lạc thì cảm nhận sẽ sai lầm, và tư tưởng và cảm xúc phối hợp

lại tạo thành đặc tính đạo đức.

Khi chúng ta quyết định rằng với tư cách là Cơ Đốc Nhân, chúng ta không bị đòi hỏi kiểm chế suy nghĩ và cảm nhận của mình, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của các thiên sứ gian ác, và mời gọi sự có mặt và kiểm soát của chúng. Nếu chúng ta qui phục cảm tưởng của mình, và thừa nhận sự suy nghĩ chúng ta chạy theo chiều hướng ngờ vực, hoài nghi và ghét bỏ, chúng ta sẽ bất hạnh và đời sống chúng ta sẽ minh chứng thất bại”. Xét duyệt và báo tin 21/04/1885

c. Tại sao sứ đồ Phierơ nài xin chúng ta, phải trở nên điềm tĩnh và “hy vọng cho đến cùng” với ân điển? I Phierơ 1:13, so sánh với I Phierơ 5:8

“Hãy trung tín bảo vệ tư tưởng của anh em. Giữ lấy mọi tiếp cận với tâm lòng bạn được củng cố tốt đẹp. Bạn phải dựng lên mọi rào cản để chống lại sự tiếp cận của Satan tình trạng thức canh vào thời điểm nào đó, trong lúc những người khác bị xao lãng sẽ không lợi ích... Trước mắt chúng ta có những mối nguy hiểm, mà chúng ta phải đối mặt, và sự bình an duy nhất của chúng ta ở cùng với Đức Chúa Trời”. Ngày nay cùng với Đức Chúa Trời, trang 174.

THỨ BA

16 tháng 04 năm 2024

3. THOÁT KHỎI SỰ HAM MUỐN TRƯỚC KIA, VÀ TRỞ NÊN THÁNH THIỆN:

a. Chúng ta phải hết sức tiết độ trở nên thánh thiện, theo các khía cạnh khác nhau nào trong cuộc đời chúng ta? I Phierơ 1:14, 15. 4:2, 3

“Đừng để những ai tâng bốc chính tự hào cho rằng mọi tội lỗi đã áp ủ trong một thời gian, có thể dễ dàng từ bỏ chút nữa. Điều này chẳng phải như vậy. Mọi tội lỗi giữ lấy làm suy yếu tính cách và củng cố các thói quen, và hậu quả là tình trạng sa đọa về trí, thể, linh và đạo đức.

Bạn có thể hối hận về sai sót mà bạn đã làm, và đi theo con đường ngay thẳng.

Song khuôn mẫu của lý trí và tình cảnh quen thuộc với điều ác sẽ làm điều đó khó khăn cho bạn để phân biệt phải và trái. Bởi các thói quen sai lầm hình thành, thì Satan sẽ tấn công bạn mãi mãi”. Bài học gương mẫu của Đấng Cơ Đốc, trang 281.

b. Mặc dầu chúng ta thường xuyên được nhắc nhở phải trở nên thánh thiện (I Phierơ 1:15, 16) điều này vì lý do nào đó, như có vẻ đạt được nhờ vào nỗ lực của chính mình, nhưng thực ra, nhờ các phương tiện nào mà chúng ta có khả năng trở nên thánh thiện Lêviký 20:7, 8, Philip 2:13, Tít 3:5

“Mặc dầu tự chính chúng ta không có công trạng nào, vì lòng nhân lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta được phần thưởng có vẻ như công đức đó là của riêng chúng ta. Khi mà chúng ta đã làm tất cả các điều thiện mà chúng ta có thể thực hiện, chúng ta vẫn là các tội tớ vô dụng...

Những gì chúng ta đã hoàn thành chỉ được thực hiện nhờ vào ân điển của Đấng Cơ Đốc, và chẳng có phần thưởng nào nơi Đức Chúa Trời vì lập trường công đức của chúng ta”. Xét duyệt và báo tin ngày 27/06/1893

c. Sau lời kêu gọi phải điềm tĩnh, tại sao sứ đồ nhắc nhở chúng ta về sự phán xét sắp đến? I Phierơ 1:17, Cólôse 3:5, 6

“Việc làm của mọi người đều được thông qua xem xét trước mặt Đức Chúa Trời và được ghi nhận trung tín hay không trung tín. Trái nghịch với mỗi cái tên ghi trong các sách ở trên trời, được chép vào thật chính xác khủng khiếp về mọi lời nói sai trái, mọi hành động ích kỷ, mọi nghĩa vụ dở dang, mọi tội lỗi kín nhiệm, với mọi điều che giấu qui quyết.

Những lời khiển cáo hoặc khiển trách từ thiên đàng gửi đến đều bị xao lãng thờ ơ, nhưng khoảng khắc lãng phí, những cơ hội không cải thiện, ảnh hưởng nỗ lực thiện hoặc ác, với những kết quả có tác động lớn. Các thiên sứ biên chép đều ghi chép lại tất cả”. Thiện ác đấu tranh, trang 482.

THỨ TƯ

17 tháng 04 năm 2024

4. ĐƯỢC CỨU CHUỘC BỞI ĐĂNG CƠ ĐỐC:

a. Sứ đồ Phierơ đưa ra lý do chính đáng nào, cho mọi nỗ lực nêu ra để vượt qua những ham muốn trước đây không chỉ đánh giá cho điều đó, song cũng cho nghĩa vụ chúng ta I Phierơ 1:4, 18, 19. I Côrinthô 6:18-20

“Hết thảy mọi người được mua lấy vô giá này. Bằng cách tuôn đổ toàn bộ kho báu trên trời vào trong thế gian này. Bồi Đấng Cơ Đốc ban cho chúng ta cả thảy thiên đàng, Đức Chúa Trời đã mua được ý chí, mọi tình cảm, tâm trí, tâm hồn của mỗi con người. Cho dù là tín đồ hay là kẻ ngoại đạo, tất cả con người đều là tài sản của Đức Chúa Trời. Hết thảy đều được kêu gọi để hầu việc Ngài, và theo cách thức mà họ đáp ứng lời yêu cầu này. Tất cả mọi người sẽ bị đòi hỏi giải trình trong ngày đại phán xét”. Bài học gương mẫu của Đấng Cơ Đốc, trang 326.

b. Chương trình cứu chuộc được thiết lập khi nào? II Timôthê 1:8, 9

“Đức Chúa Trời đã biết rõ các biến cố trong tương lai, ngay cả trước khi dựng nên thế gian. Ngài không thực hiện các mục đích của mình để phù hợp với mọi hoàn cảnh, song Ngài cho phép mọi việc phát triển và tiến hành. Ngài không hành động hâu gây ra tình trạng nào đó vào mọi sự, song Ngài biết rằng một tình trạng như vậy sẽ tồn tại.

Chương trình nên được thực hiện về thiếu sót của bất cứ sự khôn ngoan cao trọng của thiên đàng. Đây là điều màu nhiệm, điều bí ẩn đã được

che giấu qua nhiều thời đại.

Và một cửa lễ dâng được sắm sẵn cho các mục đích muôn đời, hầu thực hiện ngay chính công việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho nhân loại sa ngã”. Thời Triệt 25/03/1897

c. Đức tin nơi Đức Chúa Trời thực sự đến từ đâu? Rôma 10:17, I Phierơ 1:21

“Không người nào có thể tạo nên niềm tin. Thánh linh hoạt động và soi sáng tâm trí con người, tạo ra đức tin nơi Đức Chúa Trời. Theo thánh kinh, đức tin được nói đến trở thành ơn của Đức Chúa Trời, đầy quyền phép cho sự cứu rỗi, soi sáng tâm lòng của những người nào tìm tòi lẽ thật, giống như kho báu giấu kín.

Thánh Linh Đức Chúa Trời khắc ghi lẽ thật vào trong lòng. Tin lành được gọi là quyền phép của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi, vì lẽ duy nhất Đức Chúa Trời mới có thể làm cho lẽ thật thành quyền năng thánh hóa linh hồn”. Giải thích kinh thánh CĐPL [chú giải bà E.G.White], quyển 7, trang 940.

THỨ NĂM

18 tháng 04 năm 2024

5. MÃO TRIỆU THIÊN CỦA SỰ VÂNG PHỤC:

a. Sau khi kêu gọi các tín hữu chiến đấu chống lại, những ham muốn trước đây của chúng ta sứ đồ đưa ra mục tiêu nào như là hình thức cuối cùng của sự vâng lời? I Phierơ 1:22

“Sứ đồ Phierơ viết tiếp: “Đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng”. Lời phán của Đức Chúa Trời – lẽ thật – là phương tiện nhờ đó Chúa bày tỏ thánh linh và quyền phép Ngài.

Sự vâng phục theo lời Chúa sinh ra bông trái có phẩm chất phải có. “Tình yêu thương anh em thật thà”. Tình yêu thương này đến từ thiên đàng, và đưa đến các duyên cớ” cao cả, và mọi hành động vị tha. Công

vụ sứ đồ, trang 519.

“Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đừng có lòng yêu thương anh em cách thật thà... thế thì, điều quan trọng biết bao ấy là hết thấy những ai nắm giữ công việc, những người vận động và những người làm việc trong văn phòng phải trung tín gìn giữ.

Và thực hành các nguyên tắc cao quý nhất, thánh thiện nhất của lời Đức Chúa Trời”. Chúc vụ xuất bản, trang 297. “Chúng ta cần áp ủ tình yêu thương trong lòng. Chúng ta không nên sẵn sàng nghĩ xấu về các đạo hữu mình. Chúng ta ít ra phải xây dựng về những gì họ đã làm, hay những gì họ đã nói ra. Chúng ta phải trở thành Cơ Đốc Nhân theo kinh thánh [Trích dẫn I Phierơ 1:22]...

“Chúng ta phải tìm hiểu đặc điểm của tư tưởng, cảm xúc, tính khí, mục đích, lời nói và các hành vi của mình... Trừ phi chúng ta siêng năng dò xét kiểm tra tấm lòng mình theo sự sáng của lời Đức Chúa Trời.

Tình yêu bản ngã sẽ thúc đẩy ý kiến của bản thân chúng ta tốt đẹp hơn rất nhiều, những gì chúng ta nên có”. Ngày nay cùng với Đức Chúa Trời, trang 83.

“Nếu chính kinh nghiệm từng trải, của riêng chúng ta không có gì thiếu sót, thì chúng ta không nên nghi ngờ như vậy đối với đạo hữu mình. Chính người lên án lương tâm mình, thì quá sẵn sàng đưa qua sự phán xét. Hãy để mọi người run rẩy và sợ hãi chính mình... “Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đừng có lòng yêu thương anh em một cách thật thà...”. Xét duyệt và báo tin 29/10/1901

THỨ SÁU

19 tháng 004 năm 2024

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Tôi sẽ làm điều gì, nếu ý nghĩ như nhóp và đầy tội lỗi thoáng qua tâm trí tôi?
2. Tôi nên thường xuyên dò xét lòng mình như thế nào, về bản chất của mọi duyên cớ của tôi?
3. Tôi có thể trau dồi ý nghĩa sâu xa hơn về sự tinh khiết trong cuộc

đời mình bằng cách nào?

4. Điều gì có thể phát huy đầy đủ hơn về lòng biết ơn của tôi, đối với cái giá mà Chúa Jêsus đã trả cho tôi?

5. Tình yêu thương của tôi đối với anh chị em thật lòng như thế nào

LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

VĂN BẢN GHI NHỚ:

“Nhu trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rồi linh hồn” (I Phierơ 2:2)

“Lời Đức Chúa Trời là hạt giống mỗi hạt giống chính nó có nguyên lý nảy mầm – đòi sống của một cái cây được vây bọc – cho nên trong lời Đức Chúa Trời có sự sống”. Bài học gương mẫu của Đấng Cơ Đốc, trang 38.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Sứ điệp thanh niên, trang 189-191

CHỦ NHẬT

21 tháng 04 năm 2024

1. MỘT SỰ ĐÒI HỎI NHẤT THIẾT:

a. Đức Chúa Jêsus đưa ra điều kiện bắt buộc nào, để được cứu rỗi đến với những kẻ nghe theo Ngài? Giảng 3:5-7, Mathiơ 18:1-3

b. Sứ đồ Phierơ nêu ra phương tiện nào để chúng ta có thể hoán cải (được sanh lại)? I Phierơ 1:23

“Sự thay đổi tấm lòng nhờ đó chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời, theo kinh thánh nói ra như là sự sanh ra... “Khi mà lẽ thật trở thành nguyên tắc tồn tại trong cuộc sống, thì linh hồn “được sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống, và bền vững của Đức Chúa Trời”.

Sự tái sanh này là kết quả của việc tiếp nhận Đấng Cơ Đốc như là lời Đức Chúa Trời. Đoạn nhờ Đức Thánh Linh, lẽ thật thiêng liêng được ghi khắc ở trong lòng, thức tỉnh các quan niệm đời mới, và mọi nghị lực cho đến bây giờ tiềm tàng được khơi dậy để hợp tác với Đức Chúa

Trời... Đấng Cơ Đốc là Đấng khai thị về lẽ thật cho thế gian. Bởi Ngài là hạt giống không hư nát. Ngôi lời của Đức Chúa Trời đã được gieo vào trong lòng đã được gieo vào trong lòng con người. “Ngôi lời hủy diệt bản chất thể tục và tự nhiên, và truyền đạt đời sống mới trong Chúa Jêsus Cơ Đốc. Một sự giống nhau thiêng liêng”. Tôi sống bởi đức tin, trang 19.

THỨ HAI

22 tháng 04 năm 2024

2. MUÔN ĐỜI KHÁC VỚI TẠM THỜI VÀ HAY HƯ NÁT:

a. Sứ đồ Phierơ trích dẫn lời tiên tri nào, khi đề cập đến đời sống mong manh của con người? I Phierơ 1:24, Êsai 40:6-8

b. Trải khắp cả kinh thánh, sự sống của loài người được sánh với điều gì và tại sao? Thi thiên 103:15, 16, Gia cơ 4:14

“Chúng ta không có thời gian đánh mất, chúng ta không biết đến thời gian thử thách của mình, kết thúc như thế nào và bao lâu. Cuối cùng, chúng ta chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi ở đây, và chúng ta không biết chẳng bao lâu lưỡi hái tử thần sẽ đâm vào trái tim chúng ta... “Chúng ta đã sửa soạn chưa? Chúng ta có trở nên quen thuộc với Đức Chúa Trời, Đấng thống trị thiên đàng Đấng ban cho luật pháp, và với Đức Chúa Jêsus Cơ Đốc.

Đáng mà Ngài phái đến thế gian làm kẻ đại diện cho Ngài không? Khi việc đời chúng ta kết thúc, liệu chúng ta có thể nói, giống như Đấng Cơ Đốc gương mẫu của chúng ta: “Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm... con đã tỏ danh cha cho những người cha giao... và họ đã giữ lời cha” (Giăng 17:4-6). Chúc vụ chữa bệnh, trang 454.

c. Trái lại, đời người giống như cây cỏ và hơi nước, có gì muôn đời như Đức Chúa Trời? I Phierơ 1:25, Thi thiên 119:89

Đức Chúa Jêsus phán: “Giống như những kẻ xây cất các ngôi nhà trên tảng đá, là những người sẽ nhận lấy mọi lời mà Ngài đã nói với anh em, và dùng chúng làm nền tảng cho bản tính và đời sống họ. Nhiều thế kỷ trước đây, tiên tri Êsai đã chép rằng: “Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (Êsai 40:8) và sứ đồ Phierơ, rất lâu sau đó bài giảng trên núi được rao giảng, đã trích dẫn những lời này của Êsai và bổ sung: “Nhưng lời Chúa còn lại đời đời và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em” (I Phierơ 1:25)

Lời Đức Chúa Trời là điều vững chắc duy nhất mà thế gian chúng ta biết đến. Ấy là nền tảng vững vàng. “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi” (Mathiơ 24:35)...

“Khi tiếp nhận lời Ngài phán là chúng ta tiếp nhận Đấng Cơ Đốc như vậy tiếp nhận Đấng Cơ Đốc như vậy chỉ có những người nào tiếp nhận mọi lời Ngài mới được dựng nên trong Ngài... Đấng Cơ Đốc ngôi lời, sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Sự chứng minh về bản tánh Ngài, luật pháp, tình yêu và đời sống Ngài – là nền tảng duy nhất, nơi đó chúng ta có thể xây cất đặc tính vững bền. “Chúng ta dựng nên trong Đấng Cơ Đốc bằng cách vâng phục lời Ngài... sự thánh thiện là... kết quả phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời”. Tư tưởng trên núi ơn phước, trang 148, 149.

THỨ BA

23 tháng 04 năm 2024

3. CẤT ĐI CÁC HÒN ĐÁ VẤP NGÃ:

a. Hãy kể tên vài hòn đá vấp ngã, ngăn cản chúng ta tiếp nhận ngôi lời của Đức Chúa Trời, như điều đó nơi Chúa Jêsus, I Phierơ 2:1,2

“Tâm lòng bạn hãy tiếp nhận đầy đủ mọi lời phán của Đấng Cơ Đốc và trở nên những kẻ làm theo lời Ngài. Chúng ta không thể nào nhận lấy mọi ơn phước, mà tình yêu thương và sự hiện diện của Đấng Cơ Đốc có thể đem đến cho chúng ta, nếu như chúng ta áp ủ những cảm nhận, sẽ làm hư hại đến sự hiệp nhất, mà Đấng Cơ Đốc đã cầu xin có thể hiện hữu trong vòng các môn đồ Ngài. Xét duyệt và báo tin

25/07/1893

“Điều đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện đó là bản ngã. Hãy phê bình nghiêm khắc tấm lòng. Hãy dò xét nhìn xem điều gì cản trở thoải mái gần gũi với thánh linh Đức Chúa Trời”. Tiếng kêu thiên thượng, trang 21.

“Không được nói năng gắt gỏng, không nên quở mắng gay gắt, vì lẽ các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang đi tới đi lui trong mỗi căn phòng... có thể chúng ta phạm phải những sai lầm nhỏ nhen, song các lời chỉ trích khơi dậy cảm xúc trả thù, và Đức Chúa Trời bị sỉ nhục... Bất cứ lời nào nói ra thiếu suy nghĩ hoặc không thận trọng phải rút lại ngay tại chỗ... Đây là công việc của chúng ta”. Nơi chốn thiên đàng, trang 182.

b. Hãy đưa ra những thí dụ về tình trạng cay đắng, giả hình và ganh ghét không thể từ bỏ, đã cản trở người ta tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Sáng thế ký 4:5-8, Mác 15:10, Công vụ 13:44, 45

“Những lời cầu xin chúng ta dường như không phải luôn luôn nhận lời tức khắc... Khi chúng ta cầu xin với Ngài, Ngài có thể hiểu rằng điều cần thiết cho chúng ta dò xét tấm lòng và ăn năn tội lỗi mình. Do đó, Ngài đem chúng ta qua thử nghiệm và thử thách, Ngài đem chúng ta qua sự sỉ nhục hầu chúng ta có thể nhìn thấy điều gì ngăn cản việc làm của Đức Thánh Linh qua chúng ta”. Bài học gương mẫu của Đấng Cơ Đốc, trang 143.

“Ghen tị không chỉ là tính khí bướng bỉnh lì lợm, mà còn là tính khí hỗn loạn, làm xáo trộn mọi năng lực...”

“Người ganh ghét nhắm mắt thờ ơ trước phẩm giá tốt đẹp, và các hành vi cao thượng của người khác. Họ luôn luôn sẵn sàng chê bai và xuyên tạc điều gì xuất sắc. Đàng ông hay thú nhận và từ bỏ các lỗi lầm khác, song có ít hy vọng nơi đàn ông đó ky bởi vì ghen ghét với một người, có nghĩa là thừa nhận rằng họ siêu việt hơn. Sự kiêu ngạo sẽ không cho phép bất cứ sự nhượng bộ nào. Giá như cố gắng thuyết phục con

người đổ ky về tội lỗi mình, họ trở nên ngay cả cay đắng hơn “Con người đổ ky gieo rắc độc hại bất cứ nơi nào họ đến đó, làm cho bè bạn lánh xa, và khuấy động ganh ghét và nổi loạn chống đối lại Đức Chúa Trời và con người”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 56.

THỨ TƯ

24 tháng 04 năm 2024

4. MONG MUỐN LỢI DỤNG THÀNH THẬT BẰNG LỜI CHÚA

a. Sau khi nêu ra lời, ngôi lời của Đức Chúa Trời như là quyền phép hoán cải tâm hồn chúng ta. Sứ đồ Phierơ thúc đẩy mạnh mẽ chúng ta thực thi loại “mong muốn” nào? I Phierơ 2:2

“Nghiên cứu kinh thánh đánh giá trị cao quý...

“Không có điều chi được tính toán hơn để củng cố trí tuệ là học hỏi thánh kinh. Không có quyển sách nào khác có tiềm năng nâng cao tư tưởng, tiếp thêm nghị lực vào các khả năng, giống như lẽ thật cao quý và lan truyền của kinh thánh. Nếu như lời Đức Chúa Trời được nghiên cứu đúng cách. Con người sẽ có đầu óc minh mẫn, phẩm cách cao thượng, điều hiếm có trong thời đại này.

“Không có kiến thức nào vững chắc quá thích hợp, ảnh hưởng sâu xa để đạt được nhờ vào việc học hỏi về ngôi lời của Đức Chúa Trời”. Lên chôn cao hơn, trang 135.

b. Hãy kể tên một trong các lý do, tại sao người ta lại từ chối nghiên cứu về ngôi lời của Đức Chúa Trời. Giăng 3:19, 20

“Bạn đã thờ ơ, xao lãng kinh thánh. Bạn xem thường và bác bỏ các lời chứng. Bởi lẽ chúng khiến trách những tội lỗi yêu thích của bạn, và làm phiền nhiễu đến lòng tự mãn của bạn”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 49.

c. Nhiều triết gia tại thành A-then dành toàn bộ thời gian của họ để làm gì, và vấn đề tương tự nào mà ngày nay chúng ta phải đối mặt, nhất là việc sử dụng quá mức về mạng viễn thông và truyền

thông xã hội? Công vụ sứ đồ 2:21-23, 32, II Côrintô 4:3, 4

“Ôi! Giá chi giới trẻ sẽ suy ngẫm ảnh hưởng những câu truyện kích động đã có trong tâm trí! Sau khi đọc thấy như vậy, bạn có thể mở ra lời Chúa, và thích thú đọc lấy mọi lời sự sống không? Bạn không tìm thấy sách của Đức Chúa Trời không thú vị sao?” Gia đình Cơ Đốc, trang 416.

“Nhiều người đã làm cho lý trí suy yếu, bằng cách đọc các truyện, và sách tiểu thuyết, đã đánh mất đi sự lôi cuốn, thích thú về lời Đức Chúa Trời. Họ đang trở nên choáng váng tinh thần, và sẽ không tài nào nhận ra những vấn đề nghiêm trọng của cuộc sống, và số phận đúng đắn. Nếu không họ từ bỏ thói quen này”. Xét duyệt và báo tin 14/04/1891

THỨ NĂM

25 tháng 04 năm 2024

5. PHÁT TRIỂN ĐẶC TÍNH TÂM LINH:

a. Điều chi không thể nào làm được. Nếu như chúng ta vẫn không là các học viên chăm chỉ, học hỏi về lời Đức Chúa Trời, II Phierơ 3:18 (phần đầu)

“Sứ đồ khuyến khích các tín hữu nên nghiên cứu kinh thánh, nhờ vào sự hiểu biết đúng đắn, mà họ có thể đảm bảo chắc chắn công việc muôn đời. Sứ đồ Phierơ nhận ra rằng, trong kinh nghiệm của mỗi linh hồn cuối cùng sẽ chiến thắng, sẽ có các cảnh tượng phân vân bối rối và thử thách, song sứ đồ cũng đã biết rằng, sự hiểu biết về kinh thánh, sẽ làm cho kẻ bị cám dỗ nhớ đến những lời hứa, sẽ an ủi tấm lòng và củng cố đức tin nơi Đấng toàn năng”. Công vụ sứ đồ, trang 521.

b. Những kẻ đã ném thử là “Đức Chúa Trời nhân ái” nhưng mà xao lãng, thờ ơ áp dụng lời Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng của mình, thì sẽ gặp phải mối nguy hiểm nào? I Phierơ 2:3, Hêborơ 6:4-6

“Nhiều người đang nhìn thấy sự tự mãn qua các năm tháng lâu dài, mà họ đã bênh vực lấy lẽ thật. Bây giờ họ cảm nhận rằng họ có quyền nhận lấy phần thưởng về những thử thách và sự vâng phục của họ đã qua. Song kinh nghiệm thật sự này về những điều của Đức Chúa Trời trong quá khứ, khiến cho họ tội lỗi hơn trước mặt Ngài, vì không giữ gìn tính liêm khiết, và trông đợi sự trọn vẹn.

Tình trạng trung tín trong năm qua, sẽ chẳng hề chuộc tội cho việc thờ ơ của năm nay. Tình trạng chân thật của một người hôm qua, sẽ không chuộc tội sự giả dối của họ ngày hôm nay”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 63.

“Chúng ta hãy riêng tư tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hãy để kinh nghiệm mộ đạo của những người trong quá khứ, chỉ là việc làm bề ngoài, mà chúng ta hãy đến gần với Đức Chúa Trời”. Như trên, quyển 9, trang 216

THỨ SÁU

26 tháng 04 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Kết quả từng trải hỏi cãi thật sự là gì?
2. Giả như tôi sẽ qua đời đêm nay, làm thế nào tôi có thể biết được, tôi sẵn sàng gặp mặt Đức Chúa Trời?
3. Trong hội thánh đã có những anh chị em tín hữu nào mà tôi không thích? Nếu như đã có thì tại sao phải chẳng nguyên nhân cảm nhận của tôi, đối với họ là do sự ganh ghét hoặc đố kỵ được giấu kín không?
4. Điều gì thường khuyên bảo tôi, học hỏi riêng tư về kinh thánh bằng cách nào?
5. Hãy miêu tả sự khác nhau giữa tăng trưởng trong Đấng Cơ Đốc và tình trạng trí tuệ

CỦA LỄ DÂNG SABAT ĐẦU TIÊN CHO CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO THẾ GIỚI

“Thiên đàng nổi cơn thịnh nộ vì tâm hồn loài người tỏ ra thờ ơ. Phải chăng chúng ta có biết Đấng Cơ Đốc xem như điều đó thế nào không? Một người cha và một bà mẹ sẽ cảm nhận ra sao, khi họ biết rằng con cái mình, lạc mất trong cơn tuyết giá buốt, những kẻ đáng lẽ ra cứu giúp con trẻ đã bị bỏ rơi và để cho hủy hoại?” Nguyễn ước thời đại, trang 825.

“Nói về mặt tâm linh thì những con trẻ “lạc mất trong giá tuyết” lạnh lẽo này là ai?”

“Hàng triệu muôn triệu con người sẵn sàng bị diệt vong, sự dốt nát và tội lỗi đã xiềng xích họ, và họ chưa hề nghe thấy nhiều, về tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc dành cho họ.

Phải chỉ tình trạng chúng ta và họ được đảo ngược, thế thì chúng ta mong muốn họ làm điều gì cho mình? Hết thấy mọi điều này, cứ trong phạm vi nằm trong khả năng chúng ta, chúng ta phải có nghĩa vụ nghiêm trọng phải làm cho họ”. Như trên, trang 640.

“Sự sáng của lễ thật chiếu sáng khắp nơi, bấy giờ mọi tấm lòng chìm trong giấc ngủ u mê, có thể thức tỉnh và hoán cải. Tin lành phải được rao báo ra khắp cả các quốc gia và thành thị”. Truyền đạo, trang 19.

“Thế thì họ kêu cầu đến Đấng mà họ chẳng tin như thế nào? Và làm sao họ có thể tin tưởng đến Đấng mà họ không nghe thấy? Và làm sao họ sẽ nghe thấy mà không có nhà truyền giảng? Và làm sao họ sẽ rao giảng, ngoại trừ họ được phái đi”? (Rôma 10:14, 15 phần đầu)

“Hiện nay cần thiết truyền giáo khắp mọi nơi. Trong lúc các cánh cửa vẫn mở ra. Thật vậy, trong phút giây này, quả thật chúng ta có thể vang dội những lời phán của Chúa Jêsus: “Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng sai ta đến, tối lại thì không

ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng thế gian (Giăng 9:4, 5)

Không phải tất cả mọi người có thể đích thân đi khắp mọi nơi, mà sứ điệp cần đi đến hành tinh tối tăm này. Tuy nhiên, để nhận lấy sứ điệp song le hết thảy chúng ta đều phải phí tổn điều nào đó: Thời gian, mối quan tâm, nghị lực và tài chánh, mối quan tâm, nghị lực và tài chánh, phải được đầu tư một cách chân thành cho công việc này, cho đến khi cả thế gian được soi sáng bởi vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lòng trung tín rộng lượng của các bạn đối với công việc truyền giáo thế giới có thể tạo nên sự khác biệt vĩ đại!

ANH EM TÍN HỮU TỪ TOÀN CẦU TỔNG HỘI

HÒN ĐÁ SINH ĐỘNG**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Cơ Đốc mà đẹp ý Đức Chúa Trời” (I Phierơ 2:5)

Những người nào hiểu biết lẽ thật vào thời điểm này, phải đề ý đến cách họ nghe thấy, và họ xây dựng và giáo dục những người khác thực hành như thế nào”. Các sứ điệp tuyển chọn, quyển 3, trang 22.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Thần linh tiên tri, quyển 2, trang 272 - 274

CHỦ NHẬT**28 tháng 04 năm 2024****1. ĐƯỢC CHỨNG MINH TRONG QUÁ KHỨ:**

a. Khi tham khảo đến lời tiên tri của tiên tri Êsai (Êsai 28:16), sứ đồ Phierơ minh họa về Chúa Jêsus Cơ Đốc bằng cách nào? I Phierơ 2:4, 6

b. Minh họa trên được xây dựng dựa trên biến cố lịch sử nào? I Phierơ 2:7

“Trong việc xây cất đền thờ Sôlômôn người ta đã chuẩn bị đầy đủ các hòn đá tại mỏ đá, để mà khi họ mang chúng đến... các công nhân chỉ đặt những hòn đá vào vị trí...

“Người ta không sử dụng dụng cụ nào lên trên hòn đá, khi nó được mang đến nơi xây dựng. Một hòn đá có hình dạng bất thường được dùng làm nền móng của đền thờ. Song những công nhân không thể tìm thấy được chỗ đặt nó... Tại đó hòn đá không được đặt lên, và những người lao động đi ngang qua hoặc vấp ngã phải hòn đá, người ta lấy

làm khó chịu vì sự có mặt của hòn đá. Đã lâu đó vẫn là hòn đá bị vứt bỏ.

Nhưng khi những người thợ xây dựng đến sắp đặt hòn đá góc nhà đã từ lâu họ tìm kiếm vô ích một hòn đá có đủ kích thước và cứng rắn... [đề] chịu đựng trong lượng lớn tựa trên hòn đá. Nếu họ thực hiện cách chọn lựa thiếu khôn ngoan về hòn đá vào vị trí quan trọng này, thì sự an toàn của cả ngôi nhà sẽ gặp phải nguy hiểm...

“Cuối cùng, bởi hòn đá lớn này đã thu hút mọi quan tâm của những nhà xây dựng, và họ đã xem xét kiểm tra hòn đá rất cẩn thận. Hòn đá đã chịu đựng mọi thử nghiệm. Người ta chấp nhận hòn đá đó, và mang nó vào vị trí được chỉ định, và nhận ra hòn đá hoàn toàn thích hợp”. Thần linh tiên tri, quyển 3, trang 36, 37.

THỨ HAI

29 tháng 04 năm 2024

2. HÒN ĐÁ GÓC NHÀ CHỦ YẾU:

a. Mặc dầu, Chúa Jêsus đặt tên Si-môn là “Sê-pha” có nghĩa là “hòn đá” (xem Giăng 1:42, Mathiơ 16:18, 19). Tại sao sứ đồ Phierơ không thể là “tảng đá” mà trên đó Đấng Cơ Đốc đã xây dựng nên hội thánh Ngài? Mathiơ 26:73, 74, Galati 2:11-13

“Sứ đồ Phierơ là người lanh lợi và sốt sắng về hành động, dạn dĩ và không khoan nhượng và Đấng Cơ Đốc nhận thấy nơi sứ đồ, duy vật có giá trị quan trọng cho hội thánh”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 4, trang 488.

“Sứ đồ Phierơ chẳng phải là tảng đá mà hội thánh xây dựng nên. Các công địa ngục đã thắng thế chống đối sứ đồ, khi mà sứ đồ chối bỏ Chúa mình bằng sự nguyên rửa và thề thốt. Hội thánh được xây cất trên Đấng mà các công địa ngục không thể nào thắng thế”. Nguyên ước thời đại, trang 413.

“Đấng Cơ Đốc không nhắm vào sứ đồ Phierơ như là tảng đá, mà Ngài sẽ thành lập hội thánh mình trên đó, sự bày tỏ của Ngài “Tảng đá này”

được áp dụng cho chính mình Ngài như là nền tảng của hội thánh cơ đốc trong Êsai 28:16. Thực hiện sự tham khảo tương tự... Đó là hòn đá giống như vậy được tham khảo trong Luca 20:17, 18... cũng ở trong Mác 12:10, 11...

“Các bản văn trên chứng tỏ quả quyết rằng Đấng Cơ Đốc là tảng đá mà hội thánh được xây cất trên đó. Thần linh tiên tri, quyển 2, trang 272, 273.

b. Trình bày bằng chứng tốt hơn là nền tảng của hội thánh, sứ đồ Phierơ là một trong các đạo hữu lãnh đạo khác nhau trong chức vụ lãnh đạo. Galati 2:9, I Phierơ 5:1, Êphêsô 2:20, 21.

“Sứ đồ Gia cơ chủ trì tại hội nghị [xem công vụ đoạn 15], và quyết định cuối cùng của sứ đồ là “và lại lời lên án của tôi là chúng ta đừng làm phiền nhiều họ [dân ngoại]”...

“Điều này kết thúc cuộc thảo luận, trong trường hợp này, chúng ta bác bỏ học thuyết của giáo hội công giáo La Mã, cho rằng sứ đồ Phierơ là người đứng đầu giáo hội... Trong cuộc đời của sứ đồ Phierơ, không có điều gì công nhận lời tuyên bố rằng, sứ đồ được tôn vinh cao hơn các đạo hữu mình như là kẻ đại diện của Đấng rất cao”. Công vụ sứ đồ, trang 194, 195.

c. Sứ đồ Phierơ suy xét người nào, trở thành tảng đá vững chắc duy nhất, và là nền móng chân thật của hội thánh? I Phierơ 2:3-6

THỨ BA

30 tháng 04 năm 2024

3. TẢNG ĐÁ VẤP NGÃ:

a. Kể tên một phẩm giá được gán cho Chúa Jêsus, và điều đó liên quan thế nào, đối với sứ điệp tin lành cho những kẻ tội lỗi? I Phierơ 2:4 (phần đầu), 7

“Như khi lời sự sống được nói ra, hãy để sự đáp lại chân thành của bạn, làm chứng rằng bạn nhận được sứ điệp như vậy nơi thiên đàng. Tôi biết được điều trên rất lỗi thời, song nó sẽ là của lễ dâng tạ ơn đối với Đức Chúa Trời, bởi vì bánh sự sống đã ban cho linh hồn đói khát.

Điều này đáp lại sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, sẽ trở thành sức mạnh cho chính linh hồn bạn và là sự khích lệ cho những người khác. Điều trên sẽ đưa ra vài chứng cứ rằng trong tòa nhà của Đức Chúa Trời, có các hòn đá sống phát chiếu ra ánh sáng”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 6, trang 367.

b. Làm sao chúng ta biết được rằng kể cả những người quen thuộc với lễ thật hiện nay, gặp phải lâm nguy “với sự vấp ngã vì lời nói” không? Rôma 9:31-33, I Phierơ 2:8

“Đức Chúa với sự thương xót vĩ đại của Ngài đã phái đi một sứ điệp quý giá nhất đến với dân Ngài qua các vị trưởng lão Waggoner và Jones [tại toàn cầu tổng hội Cơ Đốc phục lâm, được tổ chức tại Minneapolis vào năm 1888] sứ điệp này sẽ mang đến một cách nổi bật hơn trước mặt thế gian. Đáng cứu thế được tôn vinh, về sự hy sinh vì tội lỗi cho cả thế gian. Sứ điệp đó trình bày sự xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng bảo lãnh, sứ điệp trên còn mời gọi dân sự tiếp nhận sự công bình của Đấng Cơ Đốc, được thể hiện qua sự vâng theo tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời. Nhiều người đã đánh mất Chúa Jêsus. Họ cần phải hướng nhìn trực tiếp vào ngôi vị thiêng liêng Ngài, sự thương xót và tình yêu thương bền vững Ngài”. Lời chứng cho các mục sư, trang 91, 92.

“Một số người đang nuôi dưỡng lòng đố kỵ đối với những người mà Đức Chúa Trời đã giao phó để đem sứ điệp đặc biệt đến với thế gian. Họ bắt đầu công việc xấu xa này ở Minneapolis. Sau này, lúc mà họ đã nhìn thấy và cảm nhận được sự biểu lộ của Đức Thánh Linh, làm chứng rằng. Sứ điệp là của Đức Chúa Trời, họ lại càng ghét bỏ hơn, bởi vì đó là lời chứng chống đối họ. Họ sẽ không khiêm tốn tấm lòng để ăn năn”. Như trên, trang 79, 80

“Tôi được cho biết tình trạng thấp kém của dân sự Đức Chúa Trời... Họ đã lia bỏ Ngài, và trở nên hâm hẩm. Họ sở hữu giáo lý về lẽ thật, song thiếu sót đi quyền năng cứu rỗi của nó”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 1, trang 210.

“Sứ điệp gửi đến được áp dụng vào điều kiện của chúng ta. Người ta hình dung rõ ràng biết bao vị trí của những người cho rằng họ có tất cả lẽ thật, những kẻ tự hào về kiến thức mà mình về ngôi lời Đức Chúa Trời, trong khi quyền năng làm thánh hóa lời Chúa không được cảm nhận trong cuộc sống của họ”. Đức tin và việc làm, trang 82, 83.

THỨ TƯ

01 tháng 05 năm 2024

4. TRỞ THÀNH HÒN ĐÁ SỐNG ĐỘNG:

a. Sứ đồ Phierơ chứng minh sự tăng trưởng Cơ Đốc Nhân bằng cách nào? I Phierơ 2:5

b. Trở thành một “hòn đá sinh động”. Trong ngôi nhà thiêng liêng của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì? Êphêsô 4:14, 15, 16. Mâu thuẫn với Khải huyền 3:1 (phần cuối), 2

“Hiện nay, chúng ta phải làm việc với những người thật sự thông minh... các hòn đá lởm chởm này. Nếu có thể được, chúng ta đem vào cơ xưởng của Đức Chúa Trời, nơi mà chúng được đục đẽo và làm vuông vắn, và loại bỏ tất cả các mép cạnh lởm chởm sù sì, dưới bàn tay thiên thượng chúng được đáng bóng láng.

Cho đến khi các hòn đá sẽ thành những viên đá quý giá trong đền thờ Đức Chúa Trời, và sẽ là các viên đá linh động, tỏa ra ánh sáng. Vì thế cho nên chúng có thể lớn lên thành một đền thờ thánh khiết cho Đức Chúa Trời”. Thuyết phúc âm, trang 573.

“Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận buổi lễ thờ phượng lạnh lùng, một loạt nghi lễ thật sự không có Đấng Cơ Đốc. Con cái Ngài phải là những viên đá linh động trong ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Giá như

hết thấy mọi người đều hiến dâng chính mình một cách cởi mở đối với Đức Chúa Trời. Nếu như họ ngưng học hỏi và hoạch định thú vui giải trí, cho những chuyến đi dã ngoại, và các hội đoàn yêu thích thú vui, và muốn nghiên cứu các từ ngữ... Họ sẽ chẳng hề khao khát sự phấn khích hoặc thay đổi. Nếu đó là mối quan tâm thật sự của chúng ta trở thành thuộc linh.

Và nếu sự cứu rỗi của dân sự chúng ta lệ thuộc vào việc chúng ta tập trung vào vàng đá muôn đời, thì tốt hơn chúng ta không bận rộn vào việc tìm kiếm mọi điều sẽ giữ lấy toàn bộ ngôi nhà vào hòn đá chính góc nhà, hầu chúng ta không thể nào bối rối và lấy làm kinh ngạc về đức tin của mình”. Các nền tảng của giáo dục Cơ Đốc Nhân, trang 461, 462.

c. “Sự hy sinh tâm linh” tốt nhất mà chúng ta có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời là gì? I Phiơ 2:5 (phần cuối), Thi thiên 51:17, I Samuên 15:22 (nửa phần sáu)

“Các của lễ thiêu và lễ hy sinh không được Đức Chúa Trời công nhận. Trong thời xa xưa, nếu không tinh thần thích hợp với ơn được hiến dâng. Tiên tri Samuên nói: “Hãy nhìn xem sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe thấy tốt hơn mỡ chiên đực”. Tất cả tiền bạc trên thế gian không thể nào mua được ơn phước của Đức Chúa Trời, hoặc cũng không đảm bảo cho bạn cuộc thắng lợi duy nhất.

“Nhiều người sẽ thực hiện bất cứ và mọi sự hy sinh, ngoại trừ họ sẽ thực hiện chính một sự hy sinh, đó là sự khuất phục chính mình, để đầu phục mọi ý muốn mình đối với ý muốn Đức Chúa Trời”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 4, trang 84.

THỨ NĂM

02 tháng 05 năm 2024

5. PHẢI CHĂNG CHÚNG TA ĐÒI HỎI TRỞ THÀNH ĐIỀU GÌ?

a. Chúng ta có xu hướng khoe khoang áp dụng cho chính bản thân, về những lời kinh thánh nào? I Phiơ 2:9 (phần đầu), 10.

b. Những lời kinh thánh trên trong I Phierơ 2:9 có thể áp dụng cho hạng người nào? I Phierơ 2:5, 9 (phần cuối), Mathiơ 5:16, Rôma 2:28, 29

“Nhờ lời Đức Chúa Trời mở ra, cho những người lý trí được soi sáng, vào sự hiểu biết của họ sẽ nhận thức trách nhiệm của mình đối với Đức Chúa Trời và với thế gian, và họ sẽ cảm thấy rằng, các tài năng mình phải được phát triển theo phương cách sẽ sinh ra mọi hiệu quả tốt đẹp nhất.

Bởi vì họ phải: “Tỏ ra những lời ngợi khen” về Đấng đã gọi họ “Ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” I Phierơ 2:9. Trong khi trưởng thành trong ân điển và trong sự hiểu biết về Đức Chúa Jêsus Cơ Đốc, họ sẽ nhận ra những khuyết điểm riêng mình, và họ sẽ cảm nhận mình thật sự ngu dốt, và họ sẽ thường xuyên tìm cách duy trì, và phát huy năng lực tâm trí, để họ có thể trở thành Cơ Đốc Nhân thông sáng”. Lời khuyên dành cho phụ huynh, giáo viên và học sinh, trang 37.

“Đức Chúa Trời có một dân sự sẽ không nhận lấy dấu con thú trên tay hữu hoặc trên trán họ. Đức Chúa Trời có một nơi dành cho dân sự đầy dẫy trên thế gian này hầu phản chiếu sự sáng”. Xét duyệt và báo tin 15/04/1890

THỨ SÁU

03 tháng 05 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Tôi có thể chắc chắn được dựng nên trong Chúa Jêsus, hơn là các ý tưởng của chính mình bằng cách nào?
2. Đấng Cơ Đốc đã hiểu được về các phẩm giá của sứ đồ Phierơ, để trở nên có rất giá trị cho hội thánh. Tôi có thể làm điều gì khiến cho hội thánh tốt đẹp hơn?
3. Lẽ ra tôi gặp hiểm nguy khi coi các năm tháng trong công việc trung

tín cho hội thánh, hoặc sự tiến bộ của tôi về các khía cạnh khác nhau của việc cải cách, như là sự thương xót cho sự cứu rỗi bằng cách nào?

4. Điều gì khiến cho tôi thật sự là “hòn đá sống động” nơi đền thờ Đức Chúa Trời?

5. Điều gì nhận biết một Cơ Đốc Nhân “đặc biệt” thánh thiện, trái nghịch với con người chỉ trên danh nghĩa?

LÀM CHỨNG CHO CẢ THẾ GIAN**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội đại dốt, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời” (I Phierơ 2:15)

“Mão Triều Thiên của Đấng Cơ Đốc phải được nâng cao hơn cả các vương niệm của những kẻ cầm quyền có thế lực trên đất”. Công vụ sứ đồ, trang 68.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Lời chứng cho hội thánh, quyển 1, trang 358-361

CHỦ NHẬT**05 tháng 05 năm 2024****1. NÉ TRÁNH CHIẾN ĐẤU:**

a. Đối với mọi kẻ đi hành hương, một trong điều quan trọng nhất và vẫn còn đấu tranh thách thức nhất là gì? I Phierơ 2:11, I Giăng 2:15, 16

“Sứ đồ Phierơ hiểu rõ mối quan hệ giữa tinh thần và thân thể, và sứ đồ đã lên tiếng khiến cáo các đạo hữu mình: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ di đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn”. Nhiều người coi văn bản này như là lời cảnh cáo chỉ chống lại tình trạng trụy lạc. Song điều đó có ý nghĩa rộng rãi hơn.

Điều đó nghiêm cấm mọi sự thỏa mãn tôn hại cho thói thèm ăn ngon hay dục vọng – mọi thói thèm ăn ngon lệch lạc thành ra sự ham muốn xác thịt gây hấn. Thói thèm ăn ngon miệng được ban cho chúng ta vào mục đích tốt lành, không phải để trở thành sự trợ giúp chết chóc vì bị hư hỏng, và như thế suy thoái thành “ham mê xác thịt chiến đấu chống lại linh hồn”...

“Sức mạnh của sự cám dỗ nuông chiều thói thèm ăn ngon, chỉ có thể đo lường bằng nỗi đau khổ không kể xiết của Đấng cứu chuộc chúng ta, trong sự kiêng ăn lâu dài nơi đồng vắng. Sứ đồ đã biết rằng sự nuông chiều thói thèm ăn ngon lệch lạc sẽ làm giảm bớt mọi nhận thức của con người đến độ không thể nhận ra những điều thiêng liêng...”

Nếu như năng lực của thói thèm ăn được nuông chiều mãnh liệt đối với loài người đến nỗi, nhằm để phá vỡ sự nắm giữ của nó, con thiêng liêng Đức Chúa Trời, thay mặt loài người đã phải chịu đựng kiêng ăn trong gần sáu tuần lễ, một công việc dường bao trước mặt Cơ Đốc Nhân! Tuy nhiên, dầu việc đấu tranh quan trọng đến đâu, họ có thể vượt qua. Nhờ sự giúp đỡ năng lực thiêng liêng...

Họ cũng có thể hoàn toàn thành công trong tình trạng chiến tranh với điều ác, và cuối cùng đội lấy vương niệm của kẻ chiến thắng trong vương quốc Đức Chúa Trời”. Lời khuyên về kiêng ăn và thực phẩm, trang 166, 167

THỨ HAI

06 tháng 05 năm 2024

2. RAO GIẢNG QUA CÁC VIỆC LÀM TỐT LÀNH:

a. Tất cả các Cơ Đốc Nhân chân chính nhận biết, như là những người khách lạ, và thậm chí còn là kẻ thù địch với thế gian này tại sao? I Phiơ 2:12, I Côrintô 1:18, 23. 2:14

“Trong vòng những kẻ Do Thái nghe theo sứ đồ [của Phao lô]. Sứ điệp mà sứ đồ sắp sửa công bố, làm cho nhiều người giận dữ. Theo đánh giá của người Hy Lạp, thì lời nói của sứ đồ điên rồ vô lý. Sứ đồ sẽ bị xem như lý trí yếu đuối vì cố gắng cho biết thật tự giá có thể có bất cứ mối quan hệ nào, với sự nâng cao của dòng dõi hoặc sự cứu rỗi của loài người.

“Song đối với sứ đồ Phao lô thì thật tự giá là đối tượng quan tâm vô cùng quan trọng”. Công vụ sứ đồ, trang 245.

“Tinh thần của thế gian không còn hòa hợp với Đấng Cơ Đốc ngày

nay hơn là thời kỳ ban đầu, theo đặc tính tinh khiết, những người truyền giảng lời Đức Chúa Trời, bây giờ sẽ không được nhận lấy đặc ân quan trọng hơn vào lúc đó. Các hình thức chống đối về lẽ thật có thể thay đổi.

Trình trạng thù địch ít công khai bởi lẽ khôn khéo hơn, nhưng sự đối lập tương tự vẫn hiện hữu, và sẽ được biểu lộ cho đến kỳ cuối cùng”.
Thiện ác đấu tranh, trang 144.

b. Sứ đồ Phierơ nêu ra phương pháp hay nhất, trong sự rao giảng tin lành, và giao tiếp với “sự ngu dốt của kẻ rồ dại” là gì? I Phierơ 2:12, 15

“Các mục sư và những thầy giảng chúng ta phải trình bày yêu thương của Đức Chúa Trời đến với thế gian sa ngã, bằng tấm lòng cảm động dịu dàng. Hãy nói ra lời lẽ thật. Hãy để tất cả những ai sai lầm được đối xử bằng đức tính dịu dàng của Đấng Cơ Đốc. Nếu những kẻ mà bạn gắng công mà không hiểu biết tức khắc về lẽ thật thì đừng chỉ trích, đừng phê bình hay lên án.

Hãy nhớ rằng bạn phải đại diện cho Đấng Cơ Đốc bởi đức tính dịu dàng và tình yêu thương Ngài. Chúng ta phải chờ đợi đối phó với sự bất tin và chống đối. Lẽ thật luôn luôn phải đáp ứng các yếu tố này. Song dầu rằng bạn gặp phải sự chống đối cay đắng nhất, đừng tố giác các đối thủ mình...

“Bạn nên cư xử nhu mì đối với những người nào làm lỗi, bởi vì mới đây chính bạn chẳng phải đã mù quáng vì tội lỗi của mình sao? Vì sự nhẫn nhục của Đấng Cơ Đốc đối với bạn, bạn lại không dịu dàng và kiên nhẫn đối với những người khác sao? Đức Chúa Trời đã ban nhiều lời khuyên bảo cho chúng ta, để bày tỏ lòng nhã nhặn từ tế đối với những kẻ chống đối mình, e rằng chúng ta ảnh hưởng sai lầm hướng đến một linh hồn”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 6, trang 120, 121.

3. SỰ ĐẦU PHỤC CỦA CƠ ĐỐC NHÂN:

a. Hãy mô tả thái độ mà chúng ta nên có đối với các nhà cầm quyền dân sự và mọi pháp luật của đất nước I Phierơ 2:13-17

“Sứ đồ mô tả minh bạch về thái độ của các tín hữu nên ủng hộ với các nhà cầm quyền dân sự: “Hãy đầu phục vào mọi mệnh lệnh của con người”. Công vụ sứ đồ, trang 522.

b. Hãy đưa ra các thí dụ về những gì, nên làm trong các trường hợp khi mà luật đất đai xung đột với luật pháp Đức Chúa Trời và bởi thái độ nào. Công vụ 5:29, xuất 1:15-17, Đaniên 6:7-10, 21, 22

“Tôi nhận thấy rằng đó là nghĩa vụ chúng ta, trong mọi trường hợp tuân theo pháp luật của xứ sở mình. Nếu không luật pháp đó xung đột với luật pháp cao trọng hơn, mà Đức Chúa Trời đã phán bằng tiếng nói nghe thấy được trên núi Sinai”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 1, trang 361.

“Chúng ta không được đòi hỏi thách thức nhà cầm quyền. Mọi lời nói chúng ta, cho dầu nói hay viết ra, nên được xem xét thận trọng, kẻo chúng ta dường như... đối lập với luật pháp và trật tự. Chúng ta không được nói hay làm bất cứ điều gì, có thể ngăn cản con đường chúng ta một cách không cần thiết.

Qua danh của Đấng Cơ Đốc, chúng ta phải tiến bộ, bênh vực lấy lẽ thật đã giao phó cho chúng ta. Nếu như người ta cảm đoán chúng ta làm công việc này, thế thì chúng ta có thể nói ra, giống như các sứ đồ”. Công vụ các sứ đồ, trang 69.

“Người nào ghi khắc luật pháp Đức Chúa Trời vào trong lòng sẽ vâng lời Đức Chúa Trời hơn loài người... sự khôn ngoan và uy quyền của luật pháp thiêng liêng là tối thượng.

“Tôi đã được cho thấy rằng dân sự của Đức Chúa Trời, họ là kho tàng

đặc biệt Ngài, không thể tham chiếm vào cuộc chiến tranh rắc rối này [Nội chiến Hoa Kỳ 1861 – 1865]. Vì lẽ điều đó chống đối lại mọi nguyên tắc đức tin của họ.

Ở trong quân đội, họ không tài nào vâng theo lẽ thật, và cùng một lúc tuân lệnh các đòi hỏi của những viên sĩ quan mình. Sự vi phạm lương tâm thường xuyên xảy ra”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 1, trang 361.

c. Nếu như chúng ta là “các tội tó”. Tại nơi làm việc, thì chúng ta sẽ trở thành hạng công nhân nào” I Phierơ 2:18, Côlôse 3:23

“Trong loại việc làm khiếm tốn nhất có tài nghệ, và giá như hết thảy mọi người xem điều đó như vậy. Họ sẽ hiểu lao động là cao quý” các nguyên tắc căn bản của giáo dục Cơ Đốc, trang 315

THỨ TƯ

08 tháng 05 năm 2024

4. ĐAU KHỔ MỘT CÁCH LÀM LÃN:

a. Chúng ta nên có thái độ nào, đối với những người ngược đãi, xúc phạm, coi thường hoặc chế nhạo mình? I Phierơ 2:19, 20. Rôma 12:19-21

“Chúng ta không thể để tinh thần mình nổi giận về bất cứ sai lầm thật sự hoặc giả sử sai trái đã làm cho bản thân. Bản ngã là thù nghịch, chúng ta hầu như cần sợ hãi. Không có hình thức xấu xa có ảnh hưởng tai hại đến với tính cách hơn cả dục vọng con người, không dưới quyền kiểm soát của Đức Thánh Linh.

Không có chiến thắng nào khác, mà chúng ta có thể đạt được, sẽ trở nên quý giá nhất, như thắng lợi đạt lấy bản ngã.

“Chúng ta không nên để cảm nhận mình dễ dàng bị tổn thương, chúng ta phải sống, không phải để bảo vệ mọi cảm xúc hoặc danh giá của mình, mà là để cứu rỗi mọi linh hồn... Bất cứ điều gì những người khác có thể suy nghĩ về chúng ta, hoặc làm cho chúng ta. Điều đó

không cần để phiền nhiễu đến sự hiệp nhất của chúng ta với Đấng Cơ Đốc...

“Đừng trả đũa, trong phạm vi mà bạn có thể thực hiện, hãy loại bỏ tất cả nguyên nhân vì hiểu lầm. Tránh cho điều ác xuất hiện, hãy làm tất cả mọi sự nằm trong năng lực của bạn, không có nguyên tắc hy sinh, hầu làm hòa với người khác...

“Nếu người ta nói ra với bạn những lời lẽ nóng nảy, đừng bao giờ đáp lại bằng tinh thần tương tự”. Chúc vụ chữa bệnh, trang 485, 486.

b. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chúng ta chịu lấy đau khổ, trong bàn tay của kẻ độc ác và tàn bạo? Mathiơ 5:11, 12, 43-48

“Sự quan phòng mâu nhiệm chấp nhận kẻ công bình chịu đựng sự bất bớ bởi bàn tay kẻ ác, đã là nguyên nhân của tình trạng thật bối rối phân vân cho nhiều người yếu đuối đức tin. Ngay cả một số người sẵn sàng vứt bỏ lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Vì lẽ Ngài chịu đựng những kẻ đê tiện nhất được hưng thịnh, trong khi người tốt đẹp nhất và thanh sạch nhất phải chịu lấy thống khổ và bị hành hạ bởi quyền lực gian ác của chúng. Người ta hỏi, làm thế nào mà Đấng công bình và đầy thương xót và cũng là Đấng có quyền năng vô đối, lại khoan dung với sự bất công và áp bức như vậy? Đây là một câu hỏi mà chúng ta không có gì để thực thi. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chứng cứ đầy đủ về tình yêu thương Ngài, và chúng ta không được nghi ngờ lòng nhân ái Ngài. Tại vì chúng ta không tài nào hiểu được mọi việc làm của sự quan phòng Ngài.

“[Đức Chúa Trời] không bỏ quên hoặc thờ ơ, xao lãng với con cái Ngài, song Ngài cho phép kẻ gian ác bộc lộ bản chất thực sự của chúng, để mà không ai mong muốn làm theo ý muốn Ngài, có thể bị lừa dối liên quan với chúng nó. Lại lần nữa, những kẻ công bình được đặt vào lò lửa hoạn nạn, hầu bản thân họ được thanh tẩy”. Thiện ác đấu tranh, trang 47, 48.

5. LÀM THEO GƯƠNG MẪU:

a. Sau khi khích lệ các Cơ Đốc Nhân đương đầu với mọi hoạn nạn và bất bớ một cách vui mừng, sứ đồ Phierơ đưa ra lý luận mạnh mẽ nào, để thực hiện như vậy? I Phierơ 2:21-24

“Chúa Jêsus chịu đau khổ vì chúng ta, hơn cả bất kỳ môn đồ nào của Ngài, có thể chịu đựng thống khổ bởi sự tàn bạo của kẻ ác. Những người nào được kêu gọi chịu đựng tra tấn và tử đạo. Ngoài ra đang đi theo các bước chân của con yêu dấu Đức Chúa Trời”. Thiện ác đầu tánh, trang 47.

b. Sứ đồ đưa ra sự chứng mình khuyến khích nào, về mục đích của tư tưởng Ngài, chúng ta phải đối mặt mọi cơn hoạn nạn bằng cách nào? I Phierơ 2:25, Giăng 10:11

“Đấng Cơ Đốc được đại diện khi sẵn lòng, tìm kiếm con chiên đi lạc. Chính tình yêu thương Ngài bao bọc chúng ta, đem chúng ta trở lại chuồng chiên. Tình thương của Ngài ban cho chúng ta đặc ân ngồi cùng với Ngài ở các nơi trên thiên đàng”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 6, trang 479.

“Các chức viên của chúng ta – các mục sư, các giáo viên, các bác sĩ các giám đốc. Hết thấy đều nên nhớ rằng, họ đã cam kết hợp tác với Đấng Cơ Đốc... Họ phải áp ủ cảm giác thường xuyên về tình yêu của đấng cứu thế, về năng lực sự thức canh, đức tính dịu dàng Ngài.

Họ phải nhìn xem Ngài như người chăn chiên, và giám mục cho linh hồn họ. Sau đó họ sẽ có sự cảm thông và ủng hộ của các thiên sứ trên thiên đàng. Đấng Cơ Đốc sẽ là niềm vui mừng và tuyệt đỉnh hân hoan của họ. Đức Thánh Linh kiểm soát tâm lòng họ, và họ sẽ có được sự hiểu biết về lẽ thật, mà các tín hữu hữu danh vô thực chẳng hề kiếm được”. Các lời khuyên bảo dành cho phụ huynh, giáo viên và học viên,

trang 284.

THỨ SÁU

10 tháng 05 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Tôi có thể thoát khỏi tình trạng nô lệ, về thói thèm ăn và dục vọng bằng cách nào?
2. Điều gì làm cho cuộc đời tôi thành, lời chứng sống động về quyền phép của tin lành?
3. Tôi có thể bày tỏ tốt hơn sự vâng phục đối với thẩm quyền, bằng vài phương cách nào?
4. Tôi phản ứng như thế nào, khi bị tố giác hoặc thậm chí mắng mỏ?
5. Điều chi khiến cho tôi thực sự vui lòng, chịu đau khổ vì Chúa Jêsus?

LỜI KÊU GỌI DÀNH CHO CÁC ĐÔI VỢ CHỒNG**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Vi thấy cách ăn ở của anh chị em là tinh sạch và cung kính (I Phierơ 3:2)

“Ngôi nhà (gia đình) là một nơi quá linh thiêng trở nên như nhớp vì tính chất thô tục, nhục dục và sự buộc tội. Một chứng nhân đã tuyên bố: “Tôi biết công việc anh em làm”. Hãy để tình yêu thương lẽ thật, sự nhả nhận và lòng nhẫn nại chịu đựng, trở thành những cây trái được vun trồng trong khu vườn của tấm lòng”. Lý trí, tư cách và phẩm giá, quyển 1, trang 157.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Gia đình Cơ Đốc, trang 99-112, 177-180

CHỦ NHẬT**12 tháng 05 năm 2024****1. TÍNH CHẤT THEO KINH THÁNH THƯỜNG BỊ BỎ QUA:**

a. Phụ nữ ngày nay thường hay chôi bỏ, nguyên tắc thiết yếu nào làm cho gia đình hạnh phúc? I Phierơ 3:1 (phần đầu), Êphêso 5:22-24, Cômôse 3:18.

“Khi bạn cưới anh ấy, chị em, mong đợi điều gì nơi chồng mình? Bạn có mong đợi nắm quyền điều hành. Trong chính tay mình, và làm cho ý muốn anh ấy phù hợp với ý muốn bướng bỉnh lệch lạc của bạn không? Chồng bạn đã hiểu thấu đáo bao nhiêu sự yên nghỉ, hài lòng, bình an và vui vẻ trong đời sống hôn nhân? Song có rất ít...

Người vợ không tự xem xét mình giống như con búp bê, cần được chăm sóc, nhưng là phụ nữ gánh vác những gánh nặng thực tế, không ảo tưởng, và sống cuộc đời thấu hiểu xét, về phương diện có nhiều điều khác suy nghĩ đến hơn cả chính mình.

“Bạn có nghĩ rằng chồng bạn không lấy làm thất vọng, để anh ấy nhận thấy bạn, mà Đức Chúa Trời đã cho tôi biết, bạn là hạng người nào? Phải chăng anh ấy cưới bạn với sự mong đợi rằng bạn sẽ không chịu đựng mọi gánh nặng, không chia sẻ những bối rối, không từ bỏ bản thân?”

Có phải anh ta cho rằng bạn không cảm nhận có nghĩa vụ kiểm soát bản ngã, trở nên vui vẻ, tử tế chịu đựng và rèn luyện ý thức chung?”.
Bản thảo phát hành quyển 17, trang 310, 311.

b. Cách thức hữu hiệu nhất cho người vợ hoán cải tiếp cận người chồng ngoại đạo là gì? I Phierơ 3:1, 2. I Côrinhtô 7:10, 13, 14

THỨ HAI

13 tháng 05 năm 2024

2. KHÍCH LỆ MỐI QUAN HỆ HÒA HỢP:

a. Sứ đồ Phierơ dùng thí dụ theo kinh thánh nào, làm như mẫu mực cho mối quan hệ của người vợ đối với chồng mình? I Phierơ 3:4-6. Hãy giải thích sự quân bình được bày tỏ trong mối quan hệ trên? Sáng thế ký 21:9-12

“Sự chỉ dẫn ban cho Tổ phụ Ápraham liên quan đến sự thánh thiện về mối quan hệ hôn nhân, trở thành bài học cho mọi thời đại. Lời dạy dỗ đó tuyên bố rằng, mọi quyền lợi và tình trạng hạnh phúc trong mối liên quan này phải được bảo vệ cẩn thận. Thậm chí hy sinh rất nhiều, bà Sara là người vô dụng duy nhất và đích thực của Tổ phụ Ápraham không người nào có quyền chia sẻ quyền làm vợ và làm mẹ của bà. Bà đã kính trọng chồng mình, và theo việc này, bà được bày tỏ trong Tân ước, như là gương mẫu xứng đáng. Song bà ấy không sẵn lòng trao mọi tình cảm của Tổ phụ Ápraham cho người khác và Đức Chúa Trời không quở trách bà vì đòi hỏi xua đuổi đối thủ mình”. Tộc trưởng và tiên tri, trang 147.

b. Điều gì cũng hay làm cho người chồng khổ sở trong vòng gia

đình, và làm thiệt hại đến danh tiếng họ trong xã hội? Châm ngôn 14:1, châm 25:24, châm 27:15. Mâu thuẫn điều này với I phierơ 3:4

“Nhiều ông chồng và các con cái không nhận thấy điều gì thu hút trong gia đình. Họ thường xuyên được chào đón bằng điều khiển trách, làm bầm than phiền, tìm kiếm sự an ủi thoải mái và giải trí ra khỏi gia đình... Người vợ và người mẹ bận bịu trông coi các công việc trong nhà, thường hay trở nên thiếu suy nghĩ về các đức tính lịch sự nhỏ nhặt, làm cho gia đình vui vẻ, đối với chồng và con cái.

Thậm chí người vợ né tránh nghỉ ngơi, những điều buồn phiền và ác nỗi khó khăn đặc biệt của mình. Khi họ có mặt ở nhà. Trong lúc người vợ miệt mài sửa soạn thức ăn và áo mặc, thì người chồng và các con đi tới lui giống như những người khách lạ.

“Trong lúc bà chủ nhà có thể thực hiện các bổn phận bên ngoài một cách đúng đắn, người vợ có thể liên tục kêu gọi chồng lại chế độ nô lệ mà bà ấy phải bị đọa đày và thối phòng quá mức mọi trách nhiệm và các hạn chế của mình, bằng cách so sánh số phận với những gì lối sống cao hơn của cuộc sống phụ nữ... Trong khi người vợ khao khát vô ích về cuộc sống khác biệt. Bà ta đang nuôi dưỡng sự bất mãn tội lỗi, khiến cho chồng và các con rất khó chịu trong gia đình”. Gia đình Cơ Đốc, trang 249.

“Vợ của vị mục sư không hết lòng tận tụy với Đức Chúa Trời, thì chẳng giúp đỡ được điều gì cho chồng. Trong lúc ông ta suy ngẫm về sự cần thiết vắc lấy thập tự giá, và hồi thúc tầm quan trọng hy sinh quên mình, gương mẫu hàng ngày của người vợ thường hay mâu thuẫn với lời ông ta rao giảng và phá hủy năng lực của nó”. Truyền đạo tin lành (1892), trang 210.

THỨ BA

14 tháng 05 năm 2024

3. CÁC HÌNH THỨC KIÊU NGẠO NGUY HIỂM:

a. Người vợ Cơ Đốc Giáo làm cho chính mình thu hút bằng cách

nào? Châm ngôn 31:25-29

“[Người vợ] nên chăm chỉ làm tất cả bằng năng lực, để ràng buộc chính mình với người chồng, bằng cách chung thủy nghiêm khắc với ông ấy và trung thành làm cho gia đình vui vẻ và hấp dẫn”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 598.

“Đức Chúa Trời lấy làm bất mãn vì tình trạng lộn xộn, biếng nhác, và thiếu sót tính chu toàn nơi bất cứ ai. Các khuyết điểm trên là những điều gian ác nghiêm trọng, có khuynh hướng làm cho bỏ đi, tình cảm của người chồng nơi người vợ, lúc mà người chồng yêu thích thứ tự gọn ghẽ... Một người vợ và một bà mẹ không thể làm cho gia đình trở nên dễ chịu và sung sướng, nếu không người vợ có lòng yêu thích trật tự, giữ gìn phẩm giá mình, có khả năng quản lý tốt. Vì vậy, tất cả những người nào thất bại về các điểm này nên bắt đầu tự giáo dục chính mình theo chiều hướng trên ngay lập tức”. Gia đình Cơ Đốc, trang 22, 23.

b. Một người đàn bà chưa hồi cải thường cố gắng thu hút ai? Và với các hậu quả là gì? Châm ngôn 7:6, 7, 18, 19. II Vua 9:30, Êsai 3:16-26.

“Nhiều phụ nữ sẽ thành những kẻ cám dỗ, và họ sẽ làm hết sức mình để thu hút và chiếm được mọi quan tâm của nam giới về phía bản thân họ”. Xét duyệt và báo tin 17/05/1887.

“Trang phục lòe loẹt, xa hoa phung phí thường kích thích sự ham muốn xác thịt ở trong lòng kẻ mặc lấy trang phục, và thức tỉnh mọi dục vọng đê tiện trong lòng của kẻ chứng kiến. Đức Chúa Trời nhìn thấy rằng sự hư hỏng về bản tính thường hay đi trước bởi dung túng tính kiêu ngạo và cách ăn mặc phù phiếm”. Giáo dục con trẻ, trang 416

c. Trong khi, đa số phụ nữ Cơ Đốc Giáo, có thể không cố ý tìm kiếm để khuyến rũ đàn ông vào tình trạng ngoại tình, thì được cảnh cáo chống đối lại các hình thức ngạo mạn nào? I Phiêrô 3:3,

I Timôthê 2:9

“Không có điều gì như là cản trở quan trọng đối với [bạn và chồng bạn] cả hai vì. Sự kiêu ngạo của bạn. Cả hai đều thích thú phô trương. Điều này không có phần trong tín ngưỡng tốt lành và nhún nhường”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 2, trang 493.

“Kinh thánh dạy dỗ về tính nhã nhặn trong cách ăn bận... Điều này ngăn cấm trưng bày trong cách ăn mặc, màu sắc sặc sỡ, trang trí phong phú. Bất kỳ thiết bị nào được sắp đặt, thu hút vào sự quan tâm đến người mặc, hoặc để kích động sự khâm phục, được loại bỏ khỏi trang phục khiêm tốn nhất mà ngôi Lời Đức Chúa Trời cấm đoán. “Hy sinh quên mình về cách ăn mặc, là một phần nghĩa vụ Cơ Đốc Giáo. Cách ăn mặc giản dị, và tránh khỏi cách trưng bày mọi loại trang sức và nữ trang để gìn giữ đức tin chúng ta”. Hướng dẫn con trẻ, trang 423.

THỨ TƯ

15 tháng 05 năm 2024

4. NGHĨA VỤ NGƯỜI CHỒNG:

a. Sau khi kêu gọi các bà vợ, sứ đồ Phierơ nói với những ông chồng lời khuyên như quan trọng nào, và hậu quả tâm linh vì xem thường lời khuyên đó? I Phierơ 3:7

“Hãy để người chồng hỗ trợ vợ mình bằng sự cảm thông và tình cảm không thay đổi. Nếu người chồng mong muốn người vợ vẫn luôn vui vẻ và tươi tắn, để cho người vợ sẽ như ánh nắng chiếu sáng trong gia đình. Hãy để người chồng giúp đỡ người vợ gánh vác các công việc nặng nề. Lòng tốt và cách nhã nhặn yêu thương của người chồng sẽ là nguồn khích lệ cao quý đối với người vợ, và niềm hạnh phúc mà người chồng truyền đạt mang lại niềm vui thích và sự bình yên cho chính tấm lòng họ”. Gia đình Cơ Đốc, trang 218.

b. Hay nêu lên thí dụ về người chồng ngoại đạo, có thể làm cho đời sống của vợ mình đau khổ như thế nào? I Samuên 25:3, 14, 17, 23-

“Nếu người chồng bạo ngược, khắc khe, chỉ trách mọi hành động của người vợ, thì người vợ sẽ không kính trọng và yêu thương người chồng, mối quan hệ hôn nhân đối với người vợ trở nên đáng ghét. Người vợ sẽ chẳng thương yêu chồng mình. Tại vì người chồng không cố gắng tỏ ra chính mình đáng yêu. Các ông chồng nên thận trọng, chu đáo kiên trì, chung thủy và nhân ái. Họ nên thể hiện tình yêu thương và mối cảm thông... Khi các ông chồng có đức tính cao thượng, tâm lòng thanh sạch, lý trí cao cả, mà mọi Cơ Đốc Nhân chân chính phải có.

Điều đó sẽ được thể hiện trong mối quan hệ hôn nhân... Người chồng sẽ tìm cách giữ cho người vợ khỏe mạnh và lòng dũng cảm. Người chồng cố gắng nói ra những lời lẽ an ủi, tạo ra bầu không khí bình an trong gia đình”. Như trên, trang 228.

c. Người chồng đích thực là Cơ Đốc Nhân nên có thái độ như thế nào đối với vợ mình, để cảm hứng người vợ lần lượt đáp ứng thuận lợi? Êphêsô 5:25, 28, 33. Cô-lô-se 3:19

“Các ông chồng nên học hỏi Đấng mẫu mực... và tìm kiếm để biết được ý nghĩa về biểu tượng nào được trình bày trong sách Êphêsô... Người chồng phải trở thành Đấng cứu thế trong gia đình. Liệu người chồng sẽ đứng vững vàng trong tư cách đàn ông cao thượng, mà Đức Chúa Trời ban cho, đã từng tìm cách nâng đỡ người vợ và con cái không?... Hãy để mỗi người chồng, người cha học hỏi để hiểu biết những lời của Đấng Cơ Đốc.

Không phải bằng cách phiến diện, chỉ nhắm vào sự phục tùng người vợ đối với chồng mình, nhưng với sự giúp đỡ của thập tự giá đồi Calvary, hãy nghiên cứu chính vị trí của mình trong vòng gia đình”. Bản thảo phát hành, quyển 21, trang 216.

5. TRONG GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC KHÔNG CÓ “KẼ CẢ”

a. Mọi quan hệ vợ chồng nên mật thiết như thế nào? Sáng thế ký 2:23, 24. Mathiơ 19:4-6

“Cả người chồng và người vợ đều không được nài xin quyền kiểm soát Đức Chúa Trời đã đặt ra nguyên tắc để hướng dẫn vấn đề này. Người chồng phải yêu thương vợ mình, giống như Đấng Cơ Đốc yêu mến hội thánh Ngài. Người vợ phải kính trọng yêu thương chồng mình.

Cả hai phải vun xới tinh thần tử tế nhã nhặn, nhất quyết chẳng hề làm buồn lòng hoặc tổn thương người kia” Gia đình Cơ Đốc, trang 106, 107.

“Chúng ta phải có thánh linh Đức Chúa Trời, hoặc chúng ta chẳng bao giờ có sự hòa hợp trong gia đình. Người vợ, giá như có tinh thần của Đấng Cơ Đốc, sẽ thận trọng mọi lời mình nói ra người vợ sẽ kiểm soát được tinh thần và sẽ phục tùng.

Tuy nhiên người vợ không cảm thấy mình là nô bộc, mà là bạn đồng hành với chồng mình. Còn như nếu người chồng là tôi tớ Đức Chúa Trời, thì sẽ không lấn áp vợ mình. Người chồng sẽ không độc đoán và nghiêm khắc chúng ta không thể nào nắm giữ tình cảm gia đình quan tâm quá mức.

Nếu thánh linh Đức Chúa Trời ngự vào trong gia đình, thì đó là hình bóng của thiên đàng... Nếu có một người phạm lỗi, thì người kia thể hiện lòng nhân nhượng chịu đựng giống như Đấng Cơ Đốc, và không lạnh lùng tháo lui.

“Người chồng không làm vợ người vợ, cũng không cố gắng thực hiện quyền kiểm soát độc đoán lên người khác. Đừng cố sức ép buộc lẫn nhau phải nhượng bộ các mong muốn của mình. Bạn không thể làm việc này để giữ lấy tình yêu với nhau. Hãy tử tế, kiên nhẫn, chịu đựng, suy xét và nhã nhặn nhờ ân điển Đức Chúa Trời. Bạn có thể thành công

làm cho có hạnh phúc với nhau, giống như lời thề nguyện hôn nhân và các bạn hứa thực hiện”. Như trên, trang 118.

THỨ SÁU

17 tháng 05 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Thái độ và giọng điệu của tôi đối với người bạn đời, có thể phản ánh vững chắc hơn, các nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn rõ ràng như thế nào?
2. Tại sao tôi phải nhanh chóng nhìn nhận mọi lỗi lầm, và cầu xin người bạn đời tha thứ?
3. Tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi tôi sẵn sàng vui lòng chết đi, cho người bạn đời của mình
4. Theo cách suy nghĩ của tôi, thì tôi có thể từng né tránh lừa dối người bạn đời của mình bằng cách nào?
5. Tôi và người bạn đời, thành tâm suy xét, cho dù chúng tôi có thể mắc phải tội lỗi kêu ngạo phô trương hay không hoặc về cách ăn mặc, các kỹ năng nấu nướng hoặc sở hữu chẳng hạn như xe cộ, các đồ điện tử, nhà cửa... như thế nào? Tại sao?

THÁI ĐỘ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót, và tình yêu anh em có lòng nhọn đức và đức khiêm nhường” (I Phierơ 3:8)

“Những người nào tuyên bố trở thành các môn đồ của Đấng Cơ Đốc cùng một lúc, thô bạo, mất dạy và không nhã nhặn trong mọi lời nói, và cách cư xử đều không học hỏi nơi Chúa Jêsus. Một con người quá tháo, hồng hách, hay bắt lỗi bới lông tìm vết, thì chẳng phải là Cơ Đốc Nhân. Để trở thành Cơ Đốc Nhân thì phải trông giống với Đấng Cơ Đốc”. Gia đình Đấng Cơ Đốc, trang 427.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Gia đình Cơ Đốc, trang 421-429.

Nguyên ước thời đại, trang 675 – 677.

CHỦ NHẬT**19 tháng 05 năm 2024****1. MỘT CƠ ĐỐC NHÂN CHÂN CHÍNH ĐƯỢC MÔ TẢ:**

a. Sứ đồ Phierơ miêu tả một Cơ Đốc Nhân chân chính như thế nào? I Phierơ 3:8

“Giá trị của phép lịch sự nhã nhặn bị đánh giá trị thấp kém. Nhiều người có tấm lòng tử tế, lại thiếu đi thái độ nhã nhặn. Nhiều người đáng được kính trọng vì đức tính chân thật và ngay thẳng, thì lấy làm buồn phiền vì thiếu đi tính thân ái. Sự thiếu sót này phá hoại tình trạng hạnh phúc của chính họ, và làm giảm bớt khả năng phục vụ của họ đối với những người khác”. Sự giáo dục, trang 240.

b. Sứ đồ Phierơ đặc biệt chú trọng, đến thái độ độc đáo trông giống Đấng Cơ Đốc nào? I Phierơ 3:9, Mathiơ 5:44

“Tất cả mọi người phải được đối xử thanh lịch và tế nhị, giống như con cái của Đức Chúa Trời.

“Đạo Cơ Đốc sẽ làm cho người đàn ông thành con người quý phái. Đấng Cơ Đốc tử tế nhã nhặn, thậm chí với những kẻ bất bớ Ngài, và các môn đồ chân thật Ngài sẽ biểu lộ tinh thần tương tự”. Chúc vụ chữa bệnh, trang 489.

“Tín ngưỡng trên dạy dỗ chúng ta rèn luyện đức tính nhẫn nại và chịu đựng nỗi thống khổ lâu dài, khi mà chúng ta bị đưa vào những nơi, mà chúng ta bị đối xử bất công và khắc nghiệt...

“Chúng ta luôn luôn cần có sự kiên nhẫn, đức tính dịu dàng, sự hy sinh quên mình, và hy sinh để thi hành tín ngưỡng theo kinh thánh”. Ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời, trang 248.

THỨ HAI

20 tháng 05 năm 2024

2. THEO DÕI MỌI LỜI CHÚNG TA NÓI:

a. Sứ đồ Phierơ lại nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng nào, như là điều kiện về hạnh phúc cuộc sống tại đây, cũng như trong cuộc sống hầu đến? Thi thiên 34:12, 13, I Phierơ 3:10.

“Satan đang hành động trong mọi hội thánh, để hủy hoại đàn chiên của Đức Chúa Trời... Tôi được chỉ dẫn nói với mọi linh hồn tuyên bố trở thành môn đồ của Đấng Cơ Đốc, “khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, và môi mình khỏi nói sự dối gạt”. Bởi tự tôn mà Satan hành động để làm hư hỏng linh hồn, và việc làm của hắn có thể nhìn thấy được trong mọi nhà thờ.

Anh chị em của tôi, hãy giữ lấy bảo vệ nghiêm ngặt tâm linh bạn. Hãy thận trọng những lời bạn nói, kéo Satan dẫn dắt các bạn lập lại nguồn gốc câu truyện của hắn”. Cái nhìn hướng thượng, trang 114.

b. Hãy đưa ra thí dụ về những người đã vi phạm vào nguyên tắc trên, và điều đó đã gây ra luống cuống ngượng ngùng và sỉ nhục như thế nào, nhất là đối với người nói ra những điều đó. I Samuên

c. Sự vi phạm vào nguyên tắc này sẽ cản trở nhiều người được phó thác cho sự sống muôn đời bằng cách nào? I Phierơ 3:10 (phần cuối) so sánh với Khải huyền 14:5, 21:27

“Những người dùng trà và cà phê, lúc gặp gỡ nhau để giải trí xã giao... Họ buông ra lời nói, và bắt đầu làm điều ác, bằng cách nói xấu chống lại người khác. Những lời lẽ họ nói ra không ít hoặc lựa chọn cẩn thận. Những mẫu truyện ngòi lê đôi mách được loan truyền ra khắp nơi, thường độ hại cũng như tai tiếng. Những kẻ tán gẫu, lơ đễnh này quên rằng họ có nhân chứng. Một Đấng thức canh vô hình đã biên chép những lời họ nói ra trong các sách ở trên trời.

Hết thấy những lời phê bình chỉ trích thiếu nhã nhặn này, những báo cáo thù dệt phóng đại này, các cảm xúc ganh ghét này. Dưới sự kích thích của tách trà biểu lộ ra. Đức Chúa Jêsus tỏ ra chống đối lại chính Ngài”. Các lời khuyên răn về sự kiêng ăn và thực phẩm, trang 423.

THỨ BA

21 tháng 05 năm 2024

3. TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN:

a. Sứ đồ Phierơ nhắc nhở chúng ta về nguyên tắc quan trọng nào khác của đời sống Cơ Đốc Giáo? I Phierơ 3:11, Êsai 1:16, 17

b. Làm thế nào chúng ta “có thể tránh né điều ác mà làm điều thiện”? Giêrêmi 12:23 so sánh với I Côrinhtô 6:9-11, Giăng 3:5, Gia cơ 4:7

[Đối với những người mà sứ đồ Phaolô đang viết] phải biểu lộ trong đời sống họ sự thay đổi về vang, bởi ân điển biến đổi của Đấng Cơ Đốc được thực hiện trong họ... Chính tâm lòng họ không tài nào thay

đôi và lúc do mọi nỗ lực của họ, các linh hồn được dẫn dắt từ hàng ngũ của Satan để về phe của Đấng Cơ Đốc vì sự biến đổi xảy ra, họ không được đòi hỏi bất kỳ tín nhiệm nào...

“Quyền năng của Đức Chúa Trời là một yếu tố hữu hiệu trong công việc cao quý để đạt được thắng lợi trên thế gian, xác thịt và điều ác... con người không thể hoàn thành điều gì, mà không có Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã sắp đặt các kế hoạch Ngài, để mà không hoàn bị điều gì để khôi phục dòng dõi loài người.

Nếu không có sự hợp tác loài người với điều thiêng liêng. Phần con người được đòi hỏi nâng đỡ quá nhỏ bé không thể lường được. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, chỉ cần thành phần đó thì làm cho công việc thành đạt. “Sự thay đổi quan trọng được nhìn thấy trong đời sống kẻ tội lỗi, sau khi trở lại đạo không phải do lòng tốt con người mang lại”. Ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời, trang 319.

c. Niềm hy vọng và lời hứa nào dành cho những người tự mình qui phục với quyền phép biến đổi của tin lành. Tuy thế, những sự cảm dỗ khác nhau vẫn còn đánh bại họ? I Phierơ 3:12, Giăng 14:13, 14

“Hết thảy đều có thể đáp ứng những sự đòi hỏi của tin lành, bởi đức tin và lời cầu nguyện. Không người nào có thể bị bó buộc phạm tội. Trước hết phải có được chính họ đồng ý linh hồn phải có mục đích hành vi. Tội lỗi, trước khi dục vọng có thể thống trị lý do hoặc tội ác chiến thắng lương tâm.

Tuy nhiên, sự cảm dỗ mạnh mẽ thì chẳng bao giờ hời tiếc vì tội lỗi. “Viết tắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người”. Hỡi linh hồn bị cảm dỗ, hãy kêu cầu với Đức Chúa Trời. Hãy phó thác chính mình, bất lực, không xứng đáng cho Chúa Jêsus, và đòi hỏi chính ngay lời hứa Ngài. Ngài sẽ nghe thấy, Ngài biết các xu hướng của tấm lòng bẩm sinh mạnh mẽ như thế nào, mỗi lần bị cảm dỗ Ngài đều giúp đỡ.

“Bạn có sa vào tội lỗi không? Thế thì đừng trì hoãn, hãy tìm kiếm sự

thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 177.

THỨ TƯ

22 tháng 05 năm 2024

4. DẠY DĨ LÀM ĐIỀU THIÊN:

a. Sứ đồ Phierơ đưa ra lời khuyên bảo thực tế nào. Nếu được noi theo, có thể giúp đỡ chúng ta, giải quyết được các vấn đề trong mối quan hệ không? I Phierơ 3:13, châm ngôn 15:1

“Những lời được nói ra để trả lời người giận dữ thường hành động giống như cai roi, làm cho tính khí phần nộ càng trở nên nổi giận hơn. Song sự giận dữ gặp phải im lặng nhanh chóng tan biến đi. Hãy để Cơ Đốc Nhân kiềm chế mọi miệng mình nhất quyết không nói ra những lời nói nóng nảy, gay gắt”. Sứ điệp cho thanh niên, trang 136.

b. Đường lối của chúng ta sẽ làm gì với những người dường như không thể nào, trở nên động lòng, không quan tâm đến về mối thiện trọng nhẹ nhàng của chúng ta đối với họ? I Phierơ 3:14, 16, 17

“Chính mình Chúa Jêsus chẳng hề mua lấy sự bình an bằng sự hòa giải... các tôi tớ Đáng Cơ Đốc được kêu gọi làm công việc giống như vậy, và họ nên coi chừng kéo tìm cách ngăn cản mỗi bất hòa, họ đầu phục lẽ thật... sự bình an thật sự chẳng bao giờ có thể được đảm bảo, bằng nguyên tắc hòa giải. Và không có người nào có thể giữ đúng nguyên tắc, không có sự chống đối kích động.

Con cái không vâng lời sẽ chống đối Cơ Đốc Giáo tâm llinh. Nhưng Chúa Jêsus truyền lệnh các môn đồ rằng: “Đừng sợ những kẻ giết chết thân thể, mà không tài nào giết được linh hồn”. Những kẻ chân thật với Đức Chúa Trời không cần phải sợ quyền lực của loài người, cũng như sự thù nghịch của Satan. Sự sống muôn đời của họ trong Đáng Cơ Đốc được bảo đảm nỗi sợ hãi duy nhất của họ kéo họ đầu hàng lẽ thật,

vì thế cho nên phản bội sự tin cậy, mà Đức Chúa Trời đã tôn vinh họ”.
Nguyễn ước thời đại, trang 356.

c. Điều chi trở thành cội nguồn của hết thảy mọi việc làm tốt lành của chúng ta, và những lời nói nhã nhặn? I Phierơ 3:16 (phần đầu), công vụ 24:16, Hêborơ 9:14

“Trong lời Đức Chúa Trời, chúng ta đã hiểu được có lương tâm tốt lành và lương tâm xấu xa. Và sự kiện rằng lương tâm không lên án bạn, vì không gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, không chứng tỏ rằng, bạn không bị lên án trước mặt Ngài. Hãy để lương tâm bạn đến với ngôi lời Đức Chúa Trời, và nhìn xem. Nếu như cuộc đời và tính cách của bạn có hòa hợp với tiêu chuẩn về sự công bình mà Đức Chúa Trời bày tỏ ở đó”. Xét duyệt và báo tin 03/09/1901.

THỨ NĂM

23 tháng 05 năm 2024

5. BIẾT RẰNG CHÚNG TA ĐỨNG Ở NƠI NÀO:

a. Những nguyên do chính yếu nào, làm cho chúng ta phải học hỏi lời Đức Chúa Trời hàng ngày? Giôsuê 1:8, Thi thiên 119:11, I Phierơ 3:15, II Timôthê 2:15

b. Ngày nay nhiều người tuyên bố tin tưởng vào lẽ thật hiện nay, gặp phải mối nguy hiểm quan trọng nào? Ôsê 4:6

“Phải chăng thanh niên ở vào vị trí mà họ có thể nhu mì, và sợ hãi đưa ra giải đáp cho mọi người hỏi, lý do về niềm hy vọng của họ không? Tôi nhìn thấy rằng thanh niên rất sai lầm hiểu biết về vị trí của chúng ta. Những cảnh tượng khủng khiếp ngay trước mặt họ, một thời kỳ khó khăn sẽ thử thách giá trị tính cách” Lời chứng cho hội thánh, quyển 1, trang 507, 508.

“Sứ điệp hiện nay – sự xung công bình bởi đức tin – là sứ điệp nơi Đức Chúa Trời...”

“Chúng ta không bình an, nếu xao lãng, thờ ơ dò xét kinh thánh mỗi ngày để tìm kiếm sự sáng và sự hiểu biết... đã không có một trong một trăm người tự chính mình hiểu biết về lẽ thật kinh thánh về đề tài ngày nghĩa là rất cần thiết cho tình trạng hưng thịnh hiện tại và muôn đời của chúng ta”. Sứ điệp tuyển chọn, quyển 1, trang 359.

“Nhiều người nhìn vào các mục sư, để đem sự sáng nơi Đức Chúa Trời đến với họ... Như thế hư mất rất nhiều. Giá như hàng ngày họ đi theo Đấng Cơ Đốc... Họ có thể đạt được sự hiểu biết minh bạch về ý muốn Ngài, và vì thế cho nên có được sự trải nghiệm quý giá.

Bởi vì thiếu sót chính kinh nghiệm này, các đạo hữu tuyên xưng lẽ thật bước đi trong các tia lửa lóe sáng của người khác. Vì vậy, họ không quen thuộc với thánh linh Đức Chúa Trời, và không có sự hiểu biết về ý muốn Ngài. Do đó, họ dễ dàng bỏ đi đức tin mình. Họ không cương quyết, tại vì họ tin cậy vào những người khác để kiếm được kinh nghiệm cho họ”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 2, trang 644

THỨ SÁU

24 tháng 05 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Thái độ của tôi đối với vợ/chồng con cái, anh em đồng đạo và đồng nghiệp như thế nào?
2. Kể tên vài giai đoạn chính yếu củng cố chúng ta, để kiểm soát môi miệng mình bằng cách nào?
3. Nếu bị cám dỗ đánh bại, tôi phải làm gì?
4. Hãy giải thích sự khác nhau giữa các việc thiện và lời nói tử tế xuất phát từ lương tâm trong sạch, khác với các động cơ ích kỷ để cố gắng tạo dựng danh tiếng tốt đẹp.
5. Tôi có thể đạt được sự hiểu biết sâu xa, về các niềm tin mà tôi bày tỏ như thế nào?

CỦA LỄ DÂNG SABAT ĐẦU TIÊN CHO DỰ ÁN TRUYỀN GIÁO NƯỚC NGOÀI, TRONG KHU VỰC THÁI BÌNH DƯƠNG

Việc làm dị thường nhất trên thế gian là công việc rao giảng tin lành, bởi vì nhiều linh hồn chưa nghe thấy về tin lành cứu rỗi. Đức Chúa Trời tuyên bố: “Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Mathiơ 24:14). Đức Chúa Trời yêu thương mỗi một người trong 7,8 tỷ người trên thế gian này, và muốn tất cả bọn họ có cơ hội trở về với Ngài. Trong khu vực thái bình dương, đã có nhiều tôn giáo gồm có: Lão giáo, phật giáo, hồi giáo và Cơ Đốc Giáo. Tuy nhiên, đại đa số nhận biết như là không có tín ngưỡng hoặc là vô thần. Thực ra có một công việc quan trọng làm ở đây.

“Cả thế gian đang mở ra cho tin lành. Xứ Ê-thi-ô-pi giăng tay đến với Đức Chúa Trời.

Từ Nhật Bản và Trung Quốc, Ấn Độ, từ những vùng đất vẫn còn tối tăm của chính lục địa chúng ta, từ mọi nơi ở trên thế gian này là của chúng ta, xảy đến sự kêu khóc của tấm lòng bị ảnh hưởng tội lỗi cho sự hiểu biết Đức Chúa Trời yêu thương. Hàng triệu và muôn triệu người chưa hề nghe thấy rất nhiều về Đức Chúa Trời hoặc về tình yêu Ngài bày tỏ trong Đấng Cơ Đốc. Đó là quyền lợi của họ để nhận lấy sự hiểu biết này. Họ đã có đòi hỏi ngang bằng với chúng ta trong sự thương xót của Đấng cứu thế. Và điều đòi hỏi tùy thuộc vào chúng ta đã tiếp nhận kiến thức, với con cái mình, mà chúng ta có thể truyền đạt điều đó, hầu đáp lại tiếng kêu của chúng”. Nền giáo dục, trang 262, 263.

Mặc dầu sự loan truyền của sứ điệp có thể không có, vài nơi có cùng tự do ở một số khu vực như những chỗ khác. Lễ thật tìm thấy con đường đến với tấm lòng con người, và đã có nhiều tín hữu trong sứ

điệp cải cách ở những nơi bạn không thể mong đợi. Sabat này, chúng ta yêu cầu bạn đặc biệt cầu nguyện cho công việc này, để Đức Chúa Trời khiến cho việc làm đó tiến hành, chuẩn bị nhiều linh hồn hơn nữa cho vương quốc Ngài vì lẽ thật tiến hành, nhiều phương tiện rất cần đến để giúp đỡ thuận lợi một nơi thờ phượng, để tiến nhanh duyên có lẽ thật ở phần phía bắc của lãnh vực lao động quan trọng trên.

Chúng ta yêu cầu bạn dành cho một cách rộng lượng.

“Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời, và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra kết nụ, chẳng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Thì lời của ta cũng vậy đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống như, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó” (Êsai 55:10, 11)

THAY MẶT ANH CHỊ EM TÍN HỮU PHƯƠNG XA

PHÉP RỬA TỘI CHO MỌI NGƯỜI CẦN ĐẾN**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Phép báp Têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm cách ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Cơ Đốc” (I Phierơ 3:21)

“Tôi nài xin các thành viên hội thánh ở nơi thành thị rằng họ nỗ lực cương quyết, bám chặt lấy Đức Chúa Trời để chịu phép rửa tội bằng Đức Thánh Linh”. Lời khuyên răn về sức khỏe, trang 548.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Con đường giải thoát, trang 17-22

CHỦ NHẬT**26 tháng 05 năm 2024****1. CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT VỀ SỰ CỨU RỖI:**

a. Sứ đồ Phierơ nói ra điều gì, khi biên chép và rao giảng, về đường lối duy nhất có thể được cứu rỗi? I Phierơ 3:18, công vụ 4:10-12

b. Tại sao Đức Chúa Trời không thể vì sự thương xót Ngài, đơn giản tha thứ và cứu rỗi những kẻ tội lỗi mà không hy sinh con Ngài? Êsai 26:10, và Rôma 8:7 đối chiếu với Rôma 5:10 và Côlôse 1:20-22

“Trong tình trạng vô tội của mình, con người vẫn thông công vui vẻ cùng với [Đức Chúa Trời]... Nhưng sau khi họ phạm tội, họ không còn tìm thấy niềm vui trong sự thánh thiện nữa, và họ tìm cách trốn tránh khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời... Kẻ tội lỗi không thể hạnh phúc trước mặt Ngài. Họ sẽ rút lui khỏi tình bằng hữu với các Đấng thánh thiện.

Phải chăng họ được cho phép vào thiên đàng, điều đó không đem lại niềm vui cho họ. Tinh thần thương yêu vị tha ngự trị ở đó... Sẽ không cảm kích hợp âm đáp lại trong tâm hồn họ. Tư tưởng, những quyền lợi, các động lực của họ sẽ khác xa với, những người thúc đẩy các dân cư ngây thơ ở đó. Họ trở thành nốt nhạc không hòa âm trong giai điệu thiên đàng. Đối với họ thiên đàng là chôn tra tấn... Đó không phải là sắc lệnh độc đoán về phía Đức Chúa Trời, để trục xuất kẻ ác ra khỏi thiên đàng. Họ bị không cho vào, bởi chính họ không thích hợp với tình bằng hữu. Đối với họ thì vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ là ngọn lửa thiêu đốt". Con đường giải thoát, trang 17, 18.

THỨ HAI

27 tháng 05 năm 2024

2. SỰ ĐẢM BẢO BỞI NGÀI PHỤC SINH:

a. Mặc dầu bởi sự chết của Đấng Cơ Đốc mà chúng ta được cứu rỗi song về phương diện nào, chúng ta cũng “được cứu rỗi nhờ sự sống lại của Đức Chúa Jêsus”? I Phierơ 3:21 (phần cuối), I Côrinhtô 6:14, 15:22, 23. I Têsalônica 4:13-16

b. Sứ đồ Phierơ giải thích điều gì về người nào, đã thực sự làm trọn mệnh lệnh của Đức Chúa Cha, và phục sinh Chúa Jêsus? So sánh với công vụ 2:22-24, với I Phierơ 3:18

“Đấng chịu chết đi vì tội lỗi của thế gian phải vẫn ở trong mồ mả trong thời gian giao phó. Ngài bị nhốt trong trại giam bằng đá, giống như một tội nhân của công lý thiêng liêng... Ngài đang mang lấy tội lỗi thế gian, và Đức Chúa Cha mới giải thoát Ngài”. Kẻ giáo huấn thanh niên 02/05/1901

“Bởi Đấng Cơ Đốc sống lại từ cõi chết, Đức Chúa Cha qui vinh hiển con Ngài trước mặt lính canh La Mã... đạo quan gian ác, và trước mặt vũ trụ thiên đàng”. Nâng Ngài cao hơn, trang 102.

“Sau đó vị thiên sứ đầy quyền phép bằng tiếng nói khiến cho đất rúng

động được nghe thấy: “Đức Chúa Jêsus, Ngài là con Đức Chúa Trời cha Ngài đã gọi Ngài kia! Và Đấng có quyền năng chinh phục được sự chết, từ mồ mà đi ra”. Lễ thật hiện nay 18/02/1886.

“Đức Chúa Trời mặc lấy quyền phép, Ngài có thể nhận lấy những kẻ đã chết đi vì phạm tội lỗi, và bởi việc làm của Đức Thánh Linh, khiến cho Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, biến hóa bản tính con người, đem lại cho linh hồn hình ảnh đánh mất của Đức Chúa Trời giáo huấn thanh niên 07/02/1895

c. Ai sẽ phục sinh hết thảy các thánh đồ, thành tình trạng bất tử lúc Đấng Cơ Đốc trở lại, và điều đó sẽ có thể xảy ra theo điều kiện nào? Rôma 8:9-11

“Thánh Linh Ngài ngự trong bạn đánh thức thân thể hay chết...

“Quyền phép sống động của Thánh Linh Đấng Cơ Đốc ngự trong thân thể hay chết, ràng buộc mọi linh hồn tin tưởng nơi Đức Chúa Jêsus Cơ Đốc... “Đấng ban cho sự sống lấy lại tài sản đã mua của Ngài trong sự phục sinh đầu tiên... Bởi quyền năng của Đấng cứu thế ngự trong họ, lúc họ còn sống, và tại vì họ là những kẻ dự phần vào bản chất thiêng liêng. Nên họ được sống lại từ cõi chết”. Sứ điệp tuyển chọn, quyển 2, trang 271..

“Đấng Cơ Đốc nhìn xem sự chết như là giấc ngủ - nín lặng, tối tăm và an giấc. Ngài đề cập đến sự chết như thể sự chết là khoảng khắc ngắn ngủi... và đối với người có đức tin, sự chết chỉ là vấn đề nhỏ nhoi. Còn đối với họ sự chết chỉ là giấc ngủ.

“Cùng quyền phép làm cho Đấng Cơ Đốc từ kẻ chết sống lại, cũng sẽ làm sống lại hội thánh Ngài”. Đồi sống tôi ngày nay, trang 295.

THỨ BA

28 tháng 05 năm 2024

3. “QUYỀN PHÉP” PHÍA SAU TIN LÀNH:

a. Trong các thời Cựu ước, Chúa Jêsus dùng người nào để rao giảng tin lành, và kêu gọi nhân loại sa ngã? I Phierơ 3:18 (phần

cuối) 19, 20, hầu hiểu biết “các linh hồn bị cầm tù” là ai, hãy so sánh từ ngữ này với châm ngôn 5:22, Êsai 42:6, 61:1

“Đức Chúa Trời thường xuyên kêu gọi tâm lòng con người, truyền lệnh tâm lòng nhận biết về tình yêu thương và sự thương xót Ngài... Vì thế cho nên Ngài đã nài xin nhân loại trong mọi thời đại. Trong thời Nô-ê, Đấng Cơ Đốc phán với loài người, nhờ năng lực con người, và rao giảng những ai đang ở trong tình cảnh nô lệ của tội lỗi”. Ngày nay với Đức Chúa Trời, trang 278.

“Trước đây, Thánh Linh đã ở trong thế gian, ngay từ lúc ban đầu của công việc cứu chuộc. Ngài đã làm xúc động tâm lòng của loài người”.
Nguyện ước các thời đại, trang 669.

b. Sau khi Ngài về trời, Đấng Cơ Đốc đã phái ai đến, để trao quyền cho các sứ đồ tiếp tục công việc phúc âm, tin lành? Giảng 14:12, 16, 17, Giảng 20:21, 22, Công vụ 1:2

“Trong lúc Đấng Cơ Đốc còn ở trên đất các môn đồ không mong muốn kẻ giúp đỡ nào khác. Không cho đến lúc họ bị đoạt lấy đi sự hiện diện Ngài, thì họ cảm nhận mình cần có Thánh Linh, và sau đó Ngài sẽ đến.

“Đức Thánh Linh là kẻ đại diện của Đấng Cơ Đốc, song bị tước đoạt nhân cách của con người, từ nguồn gốc độc lập đó. Bị nhân loại cản trở. Đấng Cơ Đốc không thể riêng tư hiện diện khắp mọi nơi. Vì lẽ đó, chính bởi lợi ích của họ mà Ngài phải đến với Đức Chúa Cha, và phái Thánh Linh trở thành kẻ kế vị Ngài trên thế gian. Thế thì không ai có bất cứ lợi thế nào, tại vì vị trí của mình, hoặc tiếp xúc riêng tư với Đấng Cơ Đốc nhờ Thánh Linh mà Đấng cứu thế sẽ có thể đến gần với tất cả mọi người về phương diện này, Ngài sẽ ở gần rũi với họ hơn. Nếu như Ngài không thăng thiên”. Như trên.

c. Trong thời kỳ sau rốt, thì lời hứa nào của Đức Chúa Trời lại được ứng nghiệm, theo phương cách quan trọng hơn, chính vào thời đại của các sứ đồ? Giô-ên 2:28-31, Ôsê 6:3

“Công việc quan trọng của tin lành không kết thúc, với ít sự bày tỏ về quyền phép của Đức Chúa Trời hơn nổi bất lúc ban đầu”. Thiện ác đấu tranh, trang 611.

THỨ TƯ

29 tháng 05 năm 2024

4. MỌI NGƯỜI CẦN ĐẾN PHÁP BÁP TÊM

a. Hãy giải thích về phép báp Têm hoàn toàn cần thiết cho sự cứu rỗi. Mác 1:7, 8, Giăng 3:3, 5

“Bầu không khí nơi hội thánh quá lạnh lẽo... sự ấm áp của tình thương ban đầu của họ bằng giá lạnh lùng và trừ phi phép báp Têm của Đức Thánh Linh tưới nước họ, chân đèn nến của họ sẽ bị dời đi khỏi chỗ của nó, ngoại trừ họ ăn năn và thực hiện các công việc ban đầu”. Lời chứng cho các mục sư, trang 167, 168.

b. Khi chịu làm phép báp Têm bằng nước tại sao nhiều Cơ Đốc Nhân gặp phải các thời kỳ khó khăn vướng mắc, những lời thề nguyện? Hêborơ 5:11, 12, Hêborơ 6:1, 2

“Đã có nhiều người không đưa ra bằng chứng cương quyết rằng, họ làm đúng theo các lời thề chịu phép báp Têm của họ. Bởi hình thức, sự tham vọng thế tục, lòng kiêu ngạo và yêu lấy bản ngã, làm nguội lạnh lòng nhiệt thành”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 9, trang 155.

“Ngày nay, chính việc làm của chúng ta phó thác linh hồn mình cho Đấng Cơ Đốc, để mà chúng ta có thể được thích hợp trong thời kỳ thu thái, nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Thích hợp cho phép báp Têm bằng Đức Thánh Linh”. Thuyết phúc âm, trang 702.

c. Duy có Đấng nào mới có thể làm thanh sạch lương tâm chúng ta, để thực hiện những lời thề nguyện về phép báp Têm, thành “Câu giải đáp thật sự của lương tâm tốt lành đối với Đức Chúa Trời” không? Đối chiếu I Phierơ 3:21 với Hêborơ 9:14, Rôma 8:9,

“Điều chúng ta cần đến là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thức tỉnh lương tâm, tại vì đối với nhiều người. Bởi dung túng tội lỗi và bất tin làm cho lương tâm mê muội. Chúng phải biết tín ngưỡng là gì, và nhận biết rằng, chúng ta phải có một sự quan hệ linh động với Đức Chúa Trời trên thiên đàng”. Thời Triệu 25/07/1892.

“Đấng nào ngoại trừ Đức Thánh Linh bày tỏ trước lý trí, về tiêu chuẩn luận lý của sự công bình, và xác tín tội lỗi, phát sinh nỗi đau buồn theo Đức Chúa Trời, để thực hiện sự ăn năn, mà không cần phải hối hận, mà không cần phải hối hận, và soi dẫn việc làm của đức tin nơi Đấng duy nhất mới có thể cứu rỗi ra khỏi mọi tội lỗi”. Sứ điệp tuyển chọn, quyển 3, trang 137, 138.

THỨ NĂM

30 tháng 05 năm 2024

5. CHỈ DẪN MỌI TƯ TƯỞNG CỦA CHÚNG TA:

a. Ở đâu, một lần nữa sứ đồ Phierơ nhằm dẫn dắt chúng ta vào sự cứu rỗi? I Phierơ 3:21 (phần cuối), 22. Hêbơơ 8:1

“[Đức Chúa Jêsus] ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và nhận lấy tôn vinh tối thượng giống như Ngài. Ngài đã có vinh hiển trước khi thế gian xuất hiện. Ngài đã phân phát các ân tứ Ngài cho hết thảy những người nào bởi đức tin sẽ đòi hỏi chúng...”

“Chúng ta có một nhà kho vô tận tình yêu thương bao la nơi Đức Chúa Trời để cứu rỗi chúng ta”. Điều tôi có thể biết đến Ngài, trang 338.

“Ngài thức dậy từ ngôi mộ được che phủ với vô vàn thiên sứ bằng quyền phép kỳ diệu và vinh hiển. Đức Chúa Trời và loài người phối hợp. Ngài đã nắm lấy thế gian mà Satan tuyên bố trú ngụ như là lãnh địa hợp pháp của hắn và bởi công việc kỳ diệu Ngài ban cho cuộc sống Ngài. Ngài đã khôi phục toàn thể dòng dõi loài người đến với ân điển của Đức Chúa Trời.

“Đừng để ai có quan điểm hạn chế, hẹp hòi, mà bất kỳ việc làm nào của con người, ít ra có thể giúp đỡ theo cách thực hiện được, để thanh toán món nợ phạm tội của mình. Đây là sự lừa dối tai hại. Nếu bạn phải hiểu được điều đó.

Bạn phải ngưng tranh cãi về các ý tưởng yêu thích, và bằng tấm lòng khiêm tốn xem xét sự chuộc tội. Vấn đề trên được thông hiểu mơ hồ đến nỗi hàng ngàn, muôn ngàn người tuyên bố trở thành con cái Đức Chúa Trời, nhưng lại là con cái của kẻ gian ác.

Tại vì họ lệ thuộc vào chính mọi việc làm của mình. Đức Chúa Trời luôn luôn đòi hỏi mọi việc tốt lành, và luật pháp đòi hỏi điều đó. Nhưng bởi vì con người tự đặt mình vào tội lỗi, mà những việc tốt lành của họ đều vô giá trị, cho nên chỉ có sự công bình duy nhất của Chúa Jêsus mới có giá trị. Đấng Cơ Đốc có thể cứu rỗi đến mức tối đa. Bởi vì Ngài từng sống để cầu thay cho chúng ta. Hết thảy những gì mà con người có thể làm được, để hướng tới sự cứu rỗi cho chính mình là phải chấp nhận lời mời gọi... Không có tội lỗi nào mà con người phạm tội cho sự thỏa mãn, đã không gặp gỡ trên đồi Calvary. Vì thế cho nên, với những lời kêu gọi thiết tha, thì thập tự giá tiếp tục hiến dâng sự đền tội hoàn toàn cho tội nhân”. Sứ điệp tuyển chọn, quyển 1, trang 343.

THỨ SÁU

31 tháng 05 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Tôi có thể tìm thấy nỗi vui mừng lớn lao, khi nói chuyện và suy nghĩ về Chúa Jêsus và lời Ngài như thế nào?
2. Nơi tôi có bằng chứng nào về việc làm của Đức Thánh Linh?
3. Điều gì nâng cao mức độ của Đức Thánh Linh, để dùng tôi trong sự hầu việc Ngài?
4. Làm thế nào tôi có thể trải nghiệm đầy đủ, phép báp Têm bằng Đức Thánh Linh?
5. Điều chi thường gây cho chúng ta không thấy Chúa Jêsus, và vì đó đánh mất đức tin.

SÔNG MỘT ĐỜI SỐNG ĐÔI MƠI**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu, thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời” (I Phierơ 4:2)

“Những người nào thực sự nên thánh sẽ tôn kính và vâng theo lời Chúa, ngay khi lời đó mở ra cho họ, và họ sẽ bày tỏ mong muốn mãnh liệt để biết đến lẽ thật là gì theo mọi quan điểm của giáo điều”. Đức tin và việc làm, trang 121.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Điều mà tôi biết Ngài, trang 104.

Tiên tri và các vua, trang 701, 702.

CHỦ NHẬT**02 tháng 06 năm 2024****1. MỘT Ý TƯỞNG ĐÃ TỪNG KHÍCH LỆ**

a. Sứ đồ Phierơ khuyên bảo chúng ta nên suy xét điều gì, để được vững mạnh và khích lệ, khi muôn phần căm dỗ và phiền não tấn công? I Phierơ 4:1, Hêborơ 12:3

“Chúng ta có thêm tăng cường đức tin và thúc đẩy tình yêu thương mình, bằng cách thường xuyên đến nơi chân thập tự giá, và nơi đó suy ngẫm về sự sỉ nhục của Đấng cứu thế mình”. Tiếng kêu thiên thượng, trang 361.

“[Trích dẫn I Phierơ 4:1] chúng ta hãy thắc mắc: Đấng cứu thế đã làm điều gì, trong mọi hoàn cảnh của chúng ta?... gương mẫu của Đấng Cơ Đốc giải đáp câu hỏi này. Ngài rời bỏ vương quyền, dẹp bỏ vinh hiển, hy sinh sự giàu có mình và mặc lấy thân tánh vào nhân tánh, để mà Ngài có thể tiếp cận với con người, cho dù họ ở đâu. Gương mẫu Ngài cho biết rằng Ngài hy sinh mạng sống vì mọi kẻ tội lỗi”. Lời chúng

cho hội thánh, quyển 4, trang 79.

“Về mọi phương diện, Đấng Cơ Đốc đều bị cám dỗ giống như chúng ta. Hãy để những người nào cúi đầu trước thử thách và cám dỗ và họ cảm thấy bạn hữu đã bỏ rơi họ, thì hãy suy nghĩ đến Đấng Cơ Đốc... đơn độc ngoài đồng vắng, gặp phải những sự cám dỗ gay go, hơn bất cứ chuyện gì xảy ra với họ. Đừng để họ bỏ cuộc trong nỗi tuyệt vọng, mà là giờ ra bàn tay run rẩy của đức tin, để nắm chặt lấy bàn tay đưa ra, để được cứu rỗi. Hãy để họ trút hết tâm hồn vô vọng mình lên Đấng Cơ Đốc, Đức Chúa Jêsus vượt qua trên đất, nên Ngài biết cách giải thoát những ai bị cám dỗ”. Bản thảo phát hành, quyển 21, trang 12.

THỨ HAI

03 tháng 06 năm 2024

2. QUA NỖI THỐNG KHỔ MÀ ĐẾN VỚI THẮNG LỢI:

a. Tại sao Đức Chúa Trời có dụng ý để chúng ta trải qua nỗi thống khổ, và phiên nào? I Phierơ 4:1 (phần cuối) II Côrinhtô 12:7-10

“Trong các tia sáng rực rỡ vinh hiển Ngài, thì Đấng cứu thế bày tỏ chính mình với sứ đồ Phao lô... Sự vinh hiển hiện diện Ngài làm cho sứ đồ bị đui mù về thể chất, mà sứ đồ đã phạm thượng. Song chính là để lẽ ra sứ đồ có sự hiện thấy tâm linh, để mà sứ đồ có thể được thức tỉnh khỏi trạng thái mê mẩn, đã làm kinh ngạc và mất đi các nhận thức của sứ đồ”. Giải thích kinh thánh CDPL [các chú giải bà E.G.White] trang 1058, quyển 6.

“Nỗi hoang sợ đã đè nén tôi là, nếu tôi vâng theo lời kêu gọi bỏn phận, và đi ra ngoài tự mình tuyên bố trở thành người nhận ân điển của Đấng rất cao, với những sự hiện thấy và các điều khải thị cho dân sự, tôi có thể khuất phục tội lỗi tôn vinh, và... xảy ra cho chính mình, làm Đức Chúa Trời không hài lòng và đánh mất chính linh hồn mình... “Bấy giờ tôi nài xin rằng, giá như tôi phải đi và thuật lại những gì Chúa cho tôi thấy, thì tôi sẽ được gìn giữ khỏi sự tôn vinh quá mức. Thiên sứ phán:

“Những lời cầu nguyện của người được nghe thấy, và sẽ được nhận

lời. Nếu như điều ác trên đe dọa đáng sợ cho các người, thì bàn tay Đức Chúa Trời dang ra để cứu vớt người, do hoạn nạn, chính Ngài sẽ lôi cuốn bạn đến với Ngài, giữ gìn lòng khiêm tốn người, giao phó trung tín về sứ điệp, nhấn lại cho đến cuối cùng, và các người sẽ ăn trái của cây sự sống và uống nước sự sống”. Kinh nghiệm Cơ Đốc Nhân và những điều dạy dỗ của bà Ellen.G.White, trang 67, 68.

b. Mặc dầu bị cám dỗ do những ham muốn đầy tội lỗi thèm muốn xác thịt. Mục tiêu của mỗi Cơ Đốc Nhân sẽ là gì? I Phierơ 4:2, 15. Êphôô 4:17, 22-24

“Đức Chúa Trời đòi hỏi các môn đồ Ngài hơn nhiều người nhận thấy. Nếu chúng ta không tin vào niềm hy vọng về thiên đàng, dựa trên nền tảng giả dối, thì chúng ta phải chấp nhận kinh thánh khi đọc lấy, và tin rằng Đức Chúa Trời có ý định như những gì Ngài phán. Ngài không đòi hỏi điều gì nơi chúng ta, mà Ngài không ban ân điển cho chúng ta thực hiện.

Chúng ta sẽ không hối tiếc dâng lên trong ngày của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta thất bại đạt đến tiêu chuẩn trong lời Ngài đặt ra trước mắt chúng ta”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 171.

“Sự hoán cải là việc làm hầu như không được đánh giá trị cao. Đó chẳng phải là vấn đề nhỏ nhen, để biến đổi tâm trí theo thể gian và yêu thích tội lỗi, và sự hối cải đem đến hiểu biết, về tình yêu không kể xiết của Đấng Cơ Đốc...”

Khi mà [linh hồn] hiểu biết điều này, đời sống trước đây của họ dường như kinh tởm và đáng ghét. Họ ghét bỏ tội lỗi... Họ từ bỏ mọi thứ vui trước kia của mình. Họ có một tinh thần tinh cảm, sự quan tâm và ý chí đổi mới”. Tôi sống bởi đức tin, trang 139.

THỨ BA

04 tháng 06 năm 2024

3. MỘT VÀI THÓI QUAN ĐỂ VƯỢT QUA:

a. Sứ đồ Phierơ nhắc đến, những sự thèm muốn xác thịt đầy tội lỗi

nào, như là điều thông thường và khó khăn để vượt qua? I Phiero 4:3

“Tình trạng dâm dăng, những sự ham muốn xác thịt: “các sự tự do được thực hiện vào thời đại hư hỏng này, sẽ không phải là tiêu chuẩn đối với các môn đồ của Đấng Cơ Đốc. Những cuộc triển lãm về thời trang quen thuộc trên không nên tồn tại trong vòng các Cơ Đốc Nhân... Nếu như dân dục, sa đọa, ngoại tình... là mệnh lệnh trong ngày ở giữa những kẻ không biết về lẽ thật,... Hạng, lớp người tuyên xưng trở thành các môn đồ của Đấng Cơ Đốc quan trọng biết bao,... Nổi bật trái nghịch với tầng lớp bị điều khiển bởi mọi dục vọng tàn ác”. Gia đình Cơ Đốc, trang 329.

Rượu chè quá độ: “Phương cách duy nhất mà bất kỳ người nào có thể được bảo đảm chống lại năng lực không tiết độ, là hoàn toàn kiêng cử rượu, bia và các thức uống mạnh... Chính kẻ được chiến thắng, sẽ được tôn vinh và danh tánh họ sẽ không bị xóa bỏ khỏi sách sự sống”. Hướng dẫn con trẻ, trang 401, 402.

“Chè chén ăn chơi, tiệc tùng: “những Cơ Đốc Nhân tự xưng có bản tánh hời hợt và trải nghiệm tín ngưỡng, thì bị kẻ cám dỗ dùng làm mồi bẫy cho hẳn. Hạng người này luôn luôn sẵn sàng cho những cuộc tụ tập thú vui hoặc giải trí, và ảnh hưởng của họ thu hút những người khác. Các thanh niên nam, nữ đã cố gắng trở thành Cơ Đốc Nhân theo kinh thánh được thuyết phục gia nhập vào bữa tiệc... Họ không nhận biết rằng, các trò giải trí này thực sự là bữa tiệc của Satan, được sắm sẵn để ngăn cản các linh hồn... nhận lấy chiếc áo dài trắng của bản tánh, đó là sự công bình của Đấng Cơ Đốc. Họ lấy làm lúng túng không biết điều gì là thích hợp cho họ, giống như Cơ Đốc Nhân đã làm”. Gia đình Cơ Đốc, trang 518.

“Nhiều người thừa nhận cuộc cải cách sức khỏe đã bỏ qua nhiều điều tổn hại, song sự cải cách có làm theo điều đó không... Họ có thể ăn uống bao nhiêu tùy thích? Họ ngồi vào bàn ăn... chính họ từ bỏ thói thềm ăn, và ăn uống quá độ...

“Ăn uống quá nhiều có ảnh hưởng gì với dạ dày? Việc đó trở nên làm suy nhược cơ thể, làm suy yếu và bệnh tật các cơ quan tiêu hóa, với chuỗi tai hại xảy ra theo như hậu quả của nó...”

“Họ cảm thấy tệ hại, và điều đó dường như đối với họ, là con cái mình rất tồi tệ. Họ không tài nào nói chuyện bình tĩnh với con cái, hoặc nếu không có ân điển đặc biệt, thì họ không thể hành động điềm tĩnh trong gia đình mình. Bệnh tật ảnh hưởng đến con cái hết thảy xung quanh họ. Tất cả phải đau khổ về mọi hậu quả về các bệnh hoạn...”

“Thậm chí các nhà cải cách sức khỏe, có thể sai sót về số lượng thức ăn”. Lời khuyên răn kiêng ăn và thực phẩm, trang 135, 136.

Những sự thờ lạy hình tượng lấy làm gớm ghiết: “Họ không được làm theo các phong tục của dân ngoại, hoặc không bảo tồn những tượng đài thờ lạy hình tượng gớm ghiết của họ. Tuy nhiên, vật liệu quý giá, hoặc tay nghề tinh xảo đến đâu, thì tất cả những gì liên quan đến việc thờ lạy dân ngoại đều phải bị hủy diệt”. Thời Triệt 13/01/1881.

THỨ TƯ

05 tháng 06 năm 2024

4. THƯỜNG XUYÊN, KHẮP MỌI NƠI ĐỀU GIỐNG NHƯ ĐÁNG CƠ ĐỐC:

a. Hậu quả phổ biến nhất mà chúng ta sẽ đối mặt trong cuộc đời này, một khi chúng ta lựa chọn sống theo như ý muốn Đức Chúa Trời là điều gì? I Phiơ 4:4, 12

“Lúc thời kỳ sau rốt đến gần, thì Satan sẽ sử dụng mọi động lực con người hầu nhạo báng và lăng nhục những người “xây cất tường thành”. Tiên tri và các vua, trang 659.

“Bồi than khóc [dân sự Đức Chúa Trời] sẽ khiến cáo kẻ gian ác về mối hiểm nguy của chúng đang chà đạp vào luật pháp thiêng liêng, và vì nỗi đau buồn không thể tả, chính họ phải nhún nhường ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Kẻ ác sẽ chế riễu nỗi buồn rầu và nhạo báng, về những lời kêu gọi trịnh trọng của họ.

Song nổi thống khổ và sỉ nhục của dân sự Ngài là chứng cứ minh bạch, để họ đang tìm lấy sức lực và tánh cao quý về đặc tính đã đánh mất vì hậu quả của tội lỗi”. Như trên, trang 590.

b. Khi bị nhạo báng hoặc xem thường, mỗi Cơ Đốc Nhân phải nhớ đến điều gì? I Phierơ 4:5, 13-16, II Phierơ 2:12

c. Chúng ta sẽ có thái độ như thế nào, khi mà những kẻ chế nhạo thành công, và mặt khác, khi điều gì đó tệ hại xảy đến với họ? Còn đối với hết thảy những kẻ gây ra điều ác với chúng ta thì sao? I Phierơ 4:17-19, Mathiơ 5:44

d. Chúng ta cần ghi nhớ điều gì đối với những kẻ nhạo báng và coi thường chúng ta – và chúng ta thành đạt tình trạng tâm trí này bằng cách nào? I Phierơ 4:6, Êphêsô 2:3-5, II Timôthê 2:24-26.

“Lúc bạn gặp mặt những con người có thành kiến chống lại lẽ thật, đừng hồi thúc mọi quan điểm độc đáo của bạn quá mãnh liệt. Hãy trò chuyện với họ trước hết về các đề tài mà bạn có thể đồng ý. Hãy cúi đầu cầu nguyện cùng với họ... Cả hai, bạn và họ sẽ được liên kết mật thiết với thiên đàng, làm suy yếu tánh thiên vị, và điều đó sẽ dễ dàng hơn đến với tấm lòng”. Thuyết phúc âm, trang 446.

THỨ NĂM

06 tháng 06 năm 2024

5. NHỚ ĐẾN TRONG TẤT CẢ MỌI HOÀN CẢNH

a. Chúng ta luôn luôn nên nhớ điều gì bất kể đến cho dù chúng ta thành đạt, khỏe mạnh và hạnh phúc, hoặc đau ốm, buồn bã và chịu mất mát? I Phierơ 4:7

“Nếu như chúng ta đưa ra lời khuyên bảo, bằng các mối hoài nghi và sợ hãi mình, hoặc cố gắng giải quyết mọi điều mà chúng ta không thể

nhìn thấy rõ ràng, trước khi chúng ta có đức tin, các tình trạng bối rối phân vân chỉ gia tăng và sâu sắc hơn.

Song nếu chúng ta đến với Đức Chúa Trời, cảm thấy mình bất lực và lệ thuộc như thật sự chúng ta có, và nhờ đức tin nhún nhường và tin cậy làm sáng tỏ những mong muốn chúng ta với Đấng khôn ngoan vô đối. Đấng đã hiểu biết mọi sự trong sự sáng thế, và là Đấng cai quản mọi sự bằng ý muốn và lời nói Ngài, Ngài có thể và sẽ chú tâm đến tiếng kêu khóc chúng ta, và sẽ để cho sự sáng soi sáng vào tâm lòng chúng ta. Bởi lời cầu nguyện thật lòng, chúng ta được liên kết với tâm trí của Đấng toàn năng.

Lúc đó, chúng ta có thể không có chứng cứ đáng nổi bật, để diện mạo của Đấng cứu chuộc đang cúi xuống với chúng ta, bằng lòng trắc ẩn và yêu thương. Nhưng điều này thậm chí làm như vậy. Chúng ta có thể không cảm nhận được, sự đụng chạm hiện hữu Ngài, nhưng bàn tay Ngài đặt trên chúng ta bằng tình yêu thương và tính dịu dàng thương xót...

“Bền gan trong sự cầu nguyện đã được coi như là điều kiện để nhận lãnh – chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện. Nếu chúng ta trưởng thành trong đức tin và trải nghiệm... Sứ đồ Phierơ khuyến khích các tín hữu “Hãy khôn ngoan tinh thức mà cầu nguyện”. I Phierơ 4:7...

Cầu nguyện không thôi là sự hiệp nhất bền vững của linh hồn với Đức Chúa Trời, để cho sự sống nơi Ngài tuôn chảy vào đời sống chúng ta, từ cuộc sống chúng ta, sự thanh sạch và thánh thiện sẽ chảy về với Đức Chúa Trời. Con đường giải thoát, trang 96-98.

“Những lời nói của sứ đồ được biên chép ra, để dạy dỗ các tín hữu trong mọi thời đại, và có ý nghĩa đặc biệt đối với những người sống trong thời đại mà sự cuối cùng của mọi sự đã gần kề”. Những lời khuyến khích và khiến cáo của sứ đồ, và những lời nói về đức tin và lòng can đảm, mà mọi linh hồn đều cần đến”. Công vụ các sứ đồ, trang 518.

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Bởi đức tin, tôi nên “đi” đâu, khi gặp đau khổ và buồn khổ và tại sao?
2. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi nỗi thống khổ và phiền não, nhằm vào mục đích nào?
3. Phải chăng tôi vẫn còn là kẻ nô lệ, cho những ham muốn xác thịt trước đây của mình không? Nếu có, tôi đặt kế hoạch trì hoãn sự đầu phục hoàn toàn của tôi trong bao lâu?
4. Thái độ của tôi đối với những kẻ nhạo báng tôi là gì?
5. Điều ch ngặn cản tôi có lời cầu nguyện mạnh mẽ, như đáng lẽ ra tôi nên có điều đó?

LÒNG BÁC ÁI NHIỆT THÀNH**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phierơ 4:8)

“Các động lực của tình yêu thương có năng lực kỳ diệu, vì chúng linh thiêng”. Sự giáo dục, trang 114

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Giáo dục, trang 113-118

CHỦ NHẬT**09 tháng 06 năm 2024****1. TÌNH YÊU THƯƠNG SÂU XA – CHỈ SỐ VĨ ĐẠI:**

a. Tội lỗi đã làm cho tình yêu thâm sâu chúng ta, lệch lạc như thế nào? Sáng thế ký 3:12

“Tình yêu thương, lòng biết ơn và sự trung tín với Đấng tạo hóa. Tình yêu thương [của Ađam] đối với Êva lấn áp cả thầy. Bà ta là phần số của chính bản thân ông, và ông không thể chịu đựng được ý nghĩa chia ly. [Sau khi bà ấy đã ăn phải trái cấm]... ông quyết tâm chia sẻ số phận với bà, và nếu như có chết thì ông sẽ chết cùng với bà...

“[Sau này, trước mặt Đức Chúa Trời] Ađam hoặc không thể nào chối bỏ hoặc bào chữa về tội lỗi mình. Nhưng thay vì tỏ ra ăn năn, ông lại cố gắng vu cáo vợ mình, và vì thế cho nên đổ lỗi với cả chính Đức Chúa Trời”. Tộc trưởng và tiên tri, trang 56, 57.

b. Các thức giản dị nhất để xác định xem, có phải tôi là Cơ Đốc Nhân chân chính không là gì? I Giăng 2:9, 4:20, Giăng 13:35

“Tôi qua, tôi đã mơ thấy một nhóm ít người tập hợp với nhau để nhóm lại thờ phượng. Có một người lại đó, và tự mình ngồi trong một góc

tối tăm, nơi mà nhiều người ít để ý tới ông ấy. Thánh Linh Đức Chúa Trời bó buộc, vì không có tâm linh tự do. Người ta đã nêu ra một số nhận xét... Hiển nhiên rằng không có tình yêu thương của Chúa Jêsus, trong tấm lòng của những người tuyên bố tin tưởng vào lẽ thật.

Như có hậu quả chắc chắn thiếu sót tinh thần của Đảng Cơ Đốc... việc nhóm họp với nhau không đem sự sáng khoái đến với bất kỳ ai. “Khi cuộc nhóm sắp sửa kết thúc, người khách lạ đứng lên và với giọng nói đầm đề nước mắt, đau buồn, và ông ta đã nói với họ rằng họ rất thiếu sót cho chính tâm hồn mình, kinh nghiệm riêng mình về tình yêu thương của Chúa Jêsus”. Ngày nay cùng với Đức Chúa Trời, trang 157

THỨ HAI

10 tháng 06 năm 2024

2. HIỂU BIẾT NGUYÊN TẮC VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG:

a. Quan niệm về tình yêu thương trên thế gian này dựng nên, dựa trên nguyên tắc nào? Luca 6:32-34

b. Tình yêu thương thiêng liêng dựa trên nguyên tắc nào là chân thật? Mathiơ 5:44, 45. Giăng 15:13. I Giăng 4:7-11

“Tình yêu thương không hơn là sự thôi thúc, một cảm xúc. Đó là nguyên tắc sống động, tích cực và hành động. Mọi cảm nhận không hướng dẫn tình yêu mà là ý chí. Nơi đó thông hiểu quyết tâm nghiêm khắc của lý trí bị chinh phục và mềm lòng, nắm giữ năng lực của Đảng vô đối, mà nói rằng: “Tôi sẽ hầu việc Ngài cho đến chết”. Thời Triệu 20/06/1900.

“Giá như mọi người tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình Ngài, sẽ luôn luôn sẵn sàng thực hiện các công việc của Đảng Cơ Đốc, thì con đường dẫn đến thiên đàng dễ dàng biết bao!

Mọi ơn phước của Đức Chúa Trời tuôn chảy vào tâm hồn, và trên môi miệng bạn luôn luôn ngợi khen Ngài. Sau đó, theo nguyên tắc bạn sẽ hầu việc Đức Chúa Trời. Mọi cảm nhận của bạn, có thể không hay trở

thành bản tính vui vẻ, đôi khi, các đám mây che khuất chân trời trải nghiệm của bạn, song niềm hy vọng của Cơ Đốc Nhân không dựa trên nền tảng cảm nhận hư không. Những người hành động theo nguyên tắc, sẽ mục kích vinh hiển của Đức Chúa Trời vượt qua bóng đêm, và căn cứ vào lời hứa chắc chắn. Họ sẽ không nản lòng tôn vinh Ngài.

Tuy nhiên, dường như con đường có tối tăm đến đâu. Tình trạng nghịch cảnh và thử thách chỉ tạo cho họ cơ hội, cho biết lòng chân thành của đức tin và tình yêu thương họ”. Xét duyệt và báo tin 20/10/1910

c. Nếu chúng ta đã chịu làm phép báp Têm, mà vẫn gặp phải thời kỳ khó khăn để tha thứ, nhường nhịn, và bày tỏ tình yêu thương, sự chịu đựng, thì chúng ta đang mất mát điều gì? Rôma 8:7-10, I Giăng 4:8

“Sự nên thánh thật lòng liên kết các tín hữu với Đấng Cơ Đốc, và với nhau bằng các giếng mối cảm thông dịu dàng. Sự kết hợp này làm cho những dòng yêu thương phong phú giống như Đấng Cơ Đốc liên tiếp chảy vào trong tâm lòng. Các dòng chảy trên lại tuôn vào, trong tình yêu thương lẫn nhau.

“Các phẩm giá cần thiết cho mọi người có được, là chúng đánh dấu về sự hoàn hảo về bản tính của Đấng Cơ Đốc. Tình yêu thương của Ngài...

“Đó là sự lừa dối tai hại và quan trọng nhất, giả sử rằng một người có thể có đức tin vào sự sống muôn đời, mà không có tình yêu thương giống như Đấng Cơ Đốc dành cho anh em đạo hữu mình”. Giải thích kinh thánh CĐPL [chú giải bà E.G.White], quyển 5, trang 1141.

THỨ BA

11 tháng 06 năm 2024

3. MỘT NGUYÊN TẮC CẦN HỌC HỎI:

a. Sứ đồ Phierơ truyền bảo chúng ta học hỏi và thực hành nguyên tắc thánh thiện nào trong đời sống hàng ngày? I Phierơ 4:8 (phần

đầu) 1:22

b. Lòng bác ái “che đậy vô số tội lỗi” theo ý nghĩa nào? I Phierơ 4:8 (phần cuối), so sánh với châm 17:9, Gia cơ 5:19, 20

“Nếu bạn cho rằng anh mình làm tổn thương lấy bạn, thì đến gần anh ấy bằng lòng tử tế nhã nhặn và tình yêu thương, và bạn có thể đi đến hiểu biết, và hòa giải. Khi mà bạn tiếp xúc với sai lầm, bạn phải luôn ghi nhớ sự việc rằng bạn giao tiếp với Đấng Cơ Đốc đích thân trong các thánh đồ Ngài, hãy đi đến người anh em, mà bạn suy nghĩ sai trái, và nói chuyện đơn độc với họ một cách yêu thương.

Nếu bạn thành công giải quyết vấn đề rắc rối, bạn đã giành được họ, mà không bộc lộ những tính cách yếu đuối của họ và sự giải quyết giữa các bạn đã che lấp vô số tội lỗi, và như vậy né tránh theo dõi ngờ vực mọi sự người, mà bạn cho rằng có lỗi có thể gây ra, và đưa ra điều xây dựng sai trái về các duyên cớ của họ”. Xét duyệt và báo tin 24/02/1891

“Kinh thánh dạy dỗ minh bạch rằng lỗi lầm phải được đối xử bằng, lòng nhẫn nại và cân nhắc. Nếu làm theo đường lối đúng đắn, Đấng Cơ Đốc có thể chinh phục, tâm lòng cố chấp cứng đầu một cách dễ thấy. Tình yêu của Chúa Jêsus che đậy vô số tội lỗi. Ân điển Ngài chẳng hề vạch trần các sai sót của người khác. Nếu không đó là điều tích cực cần thiết”. Lời khuyên dành cho phụ huynh giáo viên và học viên, trang 267.

“Sứ đồ biên chép ra: “Nhất là trong vòng anh em, phải có lòng yêu thương sót sáng” (I Phierơ 4:8). Đừng có nghe các báo cáo chống đối anh chị em. Hãy hết sức thận trọng bạn khởi đầu trách mắng kẻ lân cận mình bằng cách nào. Hãy hỏi xem người tố cáo giá như có vâng theo lời Đức Chúa Trời về vấn đề này không. Đấng Cơ Đốc đã để lại các chỉ dẫn rõ ràng, về điều gì nên làm. Hãy đến với anh em mình, và nói với họ lỗi lầm duy nhất giữa bạn và họ. Đừng bào chữa cho việc này và nói rằng: “Giữa người tố cáo và bản thân tôi, không có bất bình

riêng tư.

Đảng Cơ Đốc đưa ra các qui luật rất minh bạch, rõ ràng đến nỗi lời bào chữa trên không có giá trị.

“Mệnh lệnh của Đảng Cơ Đốc như nhau, cho dù có sự bất bình giữa bạn và kẻ tố giác hay không. Người anh em bạn cần được giúp đỡ. Hãy nói với họ, chứ chẳng phải người nào khác rằng các báo cáo được loan truyền về họ. Hãy cho họ cơ hội để giải thích”. Nơi chôn thiên đàng, trang 292.

THỨ TƯ

12 tháng 06 năm 2024

4. TRÁI THIẾT YẾU VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG:

a. Sứ đồ Phierơ nêu ra đặc điểm của bản tánh nào, như là dấu hiệu tất đẹp về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng? I Phierơ 4:9

b. Tại sao lòng hiếu khách là đức hạnh thiết yếu của Cơ Đốc Nhân Hêbơơ 13:2, Rôma 12:13

“Ngay cả đến những người tuyên xưng trở thành các Cơ Đốc Nhân, tâm lòng hiếu khách thật sự thì ít được thực hiện. Trong vòng chính dân sự chúng ta, cơ hội bày tỏ lòng hiếu khách không được xem như là đặc ân và ơn phước. Tính hòa đồng hợp quần có quá ít. Không có nhiều xu hướng nhường chỗ cho hai hoặc ba người nữa trong ban quản lý gia đình. Không có tình trạng bố ngỡ hay phô trương. Một số người bênh vực cho là “việc đó thật quá rắc rối”.

“Đức Chúa Trời không lấy làm hài lòng, với mỗi quan tâm ích kỷ, thường hay được biểu lộ với “tôi và gia đình”. Mọi gia đình gìn giữ tinh thần trên cần được hồi cải, bởi các nguyên tắc thanh sạch được nêu gương trong cuộc đời của Đảng Cơ Đốc. Những người sống khép kín bản thân, không sẵn lòng thu hút tiếp đãi các khách viếng, thì đánh mất mọi ơn phước”. Lời chứng cho hội thánh, quyền 6, trang 343, 344.

“Tôi đã quen biết những người có nghề nghiệp cao quý, những kẻ có tấm lòng quá che đậy lòng tự ái và tính ích kỷ... Họ cả đời chỉ suy nghĩ và sống cho bản thân mình. Thực hiện sự hy sinh để làm điều tốt lành cho người khác. Chính mình chịu bất lợi vì lợi ích cho người khác, không phải là vấn đề của họ...”

Bản ngã là thân tượng của họ. Những tuần lễ, các năm, tháng trôi vào cõi vình cửu. Song các điều đó không được ghi chép trên thiên đàng, về các hành vi tử tế nhã nhặn, hy sinh về điều thiện cho người khác, cho kẻ đói khát ăn và uống, mặc quần áo cho kẻ trần truồng, hoặc tiếp đón khách ngoại bang”. Như trên, quyển 2, trang 26.

c. Nhiều gia đình Cơ Đốc Nhân thực hành “lòng hiếu khách” giả tạo và nông cạn nào? Gióp 1:4, II vua 20:13-15

“Chuẩn bị cho việc tiếp đón các khách viếng, đòi hỏi thời gian, vốn dĩ thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là việc chối bỏ Đấng Cơ Đốc... sự mong muốn bày tỏ tiếp đãi các khách viếng thăm, không cần thiết tạo ra những nỗi lo lắng và mọi gánh nặng.

Nhằm để sửa soạn mọi thứ trên bàn ăn. Bà nội trợ phải làm việc quá sức. Tại vì chuẩn bị nhiều món ăn, thực khách ăn nhiều quá, thì bệnh tật và đau khổ, một đàng vì làm việc hết mình, còn đàng khác thì lại ăn quá nhiều, là hậu quả của các bữa tiệc đãi trau chuốt cầu kỳ này, lại là gánh nặng và tổn thương”. Như trên, quyển 6, trang 343.

THỨ NĂM

13 tháng 06 năm 2024

5. DỊCH VỤ ĐÍCH THỰC CƠ ĐỐC NHÂN:

a. Hãy kể tên một khía cạnh thể hiện lòng bác ái như thế nào, trong đời sống chân chính của Cơ Đốc Nhân? I Phierơ 4:10

“Đức Chúa Trời đã giao phó mọi việc cho con người, tùy theo khả năng của họ. Chính nhờ vào sự giáo dục và thực hành, mà con người có đủ khả năng ứng phó, với bất cứ tình thế khẩn cấp nào có thể xảy

ra, họ cần phải lập kế hoạch khôn ngoan, hầu đặt để mỗi một người vào môi trường thích hợp, để họ có thể đạt được kinh nghiệm sẽ phù hợp với mình phải gánh lấy trách nhiệm”. Lời chứng cho hộ thánh, quyển 9, trang 221, 222.

“Nhất là đối với thanh niên nên cảm thấy rằng, họ phải rèn luyện lý trí, và nắm lấy mọi cơ hội để trở nên thông sáng, hầu họ có thể đưa ra công việc có thể chấp nhận đối với Đấng đã ban cho họ đời sống quý báu Ngài... Hãy để mọi người cải thiện mọi cơ hội, mà họ được ban ân điển trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, để thâm nhận được hết thảy có thể thực hiện bởi khai thị hoặc khoa học...”

“Mọi tài năng đã ban cho con người đều phải được thực hành, để điều đó có thể gia tăng giá trị, và tất cả sự cải tiến phải được trả lại cho Đức Chúa Trời. Nếu như bạn có khuyết điểm về cách cư xử, giọng nói, trình độ học vấn, bạn không luôn cần thiết vẫn ở trong hoàn cảnh này.

Bạn phải tiếp tục phấn đấu, để bạn có thể đạt tới tiêu chuẩn cao hơn vừa cả học vấn vừa kinh nghiệm tín ngưỡng... Đức Chúa Trời không qui định cách nào, nhờ đó bất kỳ người nào, có thể có lý do cáo lỗi vì làm việc cẩu thả. Tuy nhiên, rất nhiều công việc loại này, đã hiến dâng cho Ngài, do những người thực hiện bởi duyên cớ Ngài. Song điều đó Ngài không thể chấp nhận”. Các nền tảng giáo dục Cơ Đốc Nhân, trang 213-215.

b. Mục đích duy nhất cho tất cả công việc chúng ta là gì? I Phiêrô 4:11, Côlôse 3:23

THỨ SÁU

14 tháng 06 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Sự khác nhau giữa tình yêu thiên thượng và “tình yêu” thế tục là gì?
2. Nền tảng bác ái của Cơ Đốc Giáo đặt trên nguyên tắc nào?
3. Tôi có thể trau dồi các thói quen cao quý hiệu khách bằng cách nào?

4. Tôi sẽ tăng trưởng tốt đẹp, về các hình thức phục vụ Cơ Đốc Nhân nào?

5. Tôi có thể đảm bảo rằng việc làm của tôi dành cho Đức Chúa Trời, không phải thờ ơ và cầu thể như thế nào?

**LỜI KÊU GỌI ĐỐI VỚI CÁC
VỊ LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH****VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Vây hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp. Ngài nhắc anh em lên” (I Phierơ 5:6)

“Những người đứng làm kẻ đại diện, tất cả không phải là Cơ Đốc Nhân quý phái. Tinh thần tìm cách lẫn át những người khác rất thịnh hành”. Lời chứng cho các mục sư, trang 260.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Các lời chứng dành cho mục sư, trang 347-359

CHỦ NHẬT**16 tháng 06 năm 2024****1. MỖI MỘT LÃNH ĐẠO CẦN CÓ KINH NGHIỆM:**

a. Sứ đồ Phierơ trở thành mục sư chân chính khi nào, sẵn sàng chăm sóc linh hồn những người khác? Mathiơ 26:75, Giăng 21:15-17, I Phierơ 5:1

“Sứ đồ Phierơ chối bỏ Đấng buồn khổ... nhưng sau đó sứ đồ ăn năn và được hồi cải... Sứ đồ đã có tâm hồn thống hối thực sự, và lại lần nữa phó thác bản thân cho Đấng cứu thế... Đoạn Ngài sẵn sàng thương hại kẻ bị cám dỗ. Sứ đồ nhún nhường và có thể cảm thông với kẻ yếu đuối và lỗi lầm. Sứ đồ có thể thận trọng và khiển cáo kẻ tự phụ kiêu ngạo, và hoàn toàn thích hợp làm vững mạnh các đạo hữu mình”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 3, trang 416.

b. Giống như vậy, mọi mục sư và vị lãnh đạo hội thánh phải có kinh nghiệm nào ngày nay? Giăng 3:1-3

“Nhu kết quả của cuộc phỏng vấn này mà ông Ni-cô-đem được hoán cải. Đấng Cơ Đốc phán ra những lời nói quá xác thật với các kẻ chủ trì hội nghị, các trưởng lão hội thánh, và những người nắm giữ các chức vụ chính thức, trong các tổ chức chúng ta, “quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người không sanh lại, thì không thể nhìn thấy nước Đức Chúa Trời”. Lời chứng dành cho các mục sư, trang 369.

“Quyền phép hoán cải của Đức Chúa Trời phải phát xuất nơi tấm lòng của các mục sư, hoặc nếu không họ nên tìm kiếm sự kêu gọi nào khác...

“Trừ phi các mục sư là người hoán cải, bằng chẳng vậy thì các hội thánh sẽ suy nhược và sẵn sàng chất nát”. Thuyết phúc âm, trang 643.

THỨ HAI

17 tháng 06 năm 2024

2. THẨM QUYỀN KHUYẾN KHÍCH:

a. Hội thánh nên cân nhắc điều gì, trước khi kêu gọi một người hầu việc Chúa, và vì cá nhân đó trước khi chấp nhận lời kêu gọi? I Phierơ 5:2 (nửa phần đầu)

“Đức Chúa Trời đã cho thấy nhắc lại rằng, không nên khuyến khích những người vào môi trường truyền giáo, mà không có bằng chứng minh bạch là Ngài đã kêu gọi họ. Đức Chúa Trời sẽ không giao phó gánh nặng của bầy chiên Ngài cho các cá nhân không đủ khả năng.

Những người được Đức Chúa Trời kêu gọi, phải là những kẻ có kinh nghiệm từng trải, được thử thách và được chứng tỏ, những người phán đoán sáng suốt, những kẻ dám khiển trách tội lỗi với tinh thần nhu mì, những người hiểu biết cách nuôi nấng bầy chiên”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 1, trang 209.

“Mọi người nhận lấy các trách nhiệm như nhà cố vấn, mọi người dính dáng đến các linh hồn con người... sẽ chẳng hề thông sáng hơn, cho đến khi họ trở nên kém ảnh hưởng theo ước tính của chính mình...

Sự thay đổi trên sẽ xảy ra trong mọi người, trước khi họ chấp nhận địa vị như nhà lãnh đạo, hoặc kẻ cai quản cùng với công việc linh thiêng

của Đức Chúa Trời”. Lời chứng cho hội thánh, cho mục sư, trang 370, 371.

b. Sứ đồ Phierơ khiến cáo những kẻ làm việc trong vườn nho Đức Chúa Trời, gặp phải mối hiểm nguy nào? I Phierơ 5:2 (nửa phần sau)

“Tâm trí của Satan bắt nguồn từ khát vọng được lãnh lương cao, với sự cương quyết tước đoạt người khác những quyền lợi được Chúa ban cho... Những kẻ mắc vào cái bẫy này có thể ít bị phụ thuộc. Nếu không họ hoàn toàn hoán cải và được đổi mới”. Như trên, trang 393.

“Những người ở các vị trí được tin cậy, nên xem phương tiện mà họ sử dụng như là lợi tức của Đức Chúa Trời, và dùng việc đó theo cách tiết kiệm...”

“Không được để cho bất kỳ ai, phán xét về quyền sử dụng và tiêu xài tiền bạc của Đức Chúa Trời. Mỗi mỹ kim chi tiêu phải đưa ra một tài khoản. Tài sản của Ngài phải được sử dụng đúng lúc và đúng chỗ”. Chúc vụ y tế, trang 165.

c. Mặc dầu hầu việc cho Đức Chúa Trời, không phải là cơ nghiệp trả lương cao, song hội thánh nên thực hiện những việc cần nhắc nào? I Timôthê 5:17, 18

“Mọi nhân viên trong các cơ quan giáo hội chúng ta, phải được nhận lấy thù lao công bằng. Nếu như các nhân viên nhận được mức lương thích hợp, họ cảm thấy hài lòng để hiến tặng cho chính nghĩa. Một số người nhận được số tiền lớn, còn những người khác, đang làm công việc trung thành và cần thiết lại nhận số tiền lương ít ỏi, thì điều đó là không đúng”. Bộ xuất bản, trang 239.

THỨ BA

18 tháng 06 năm 2024

3. CẦN CÓ THÁI ĐỘ KHIÊM TỐN HƠN:

a. Nguyên nhân chủ yếu của các vấn đề trong vòng các đạo hữu,

giữ những địa vị có trách nhiệm quan trọng là gì? I Phierơ 5:3, III Giăng đoạn 9

“Tinh thần quyền thế đang lan rộng đến, các hội trưởng trong những hội nghị chúng ta. Nếu một người đầy hy vọng về mọi quyền lực riêng mình, và tìm cách thực hiện quyền thống trị trên các đạo hữu, cảm thấy rằng họ được trao cho thẩm quyền để biến ý chí mình thành quyền cai trị. Loại bỏ họ là cách an toàn và tốt đẹp nhất. Nếu không gây ra tổn hại rất nhiều, và họ mất đi chính linh hồn mình, gây nguy hiểm cho các linh hồn khác”. Lời chứng dành cho các mục sư, trang 362.

b. Tất cả các vị lãnh đạo hội thánh và những trưởng lão được ban cho lời kêu gọi nào ở địa phương. Nếu mà làm theo, thì sẽ ngăn cản sự kiêu ngạo, và tinh thần tự phụ cho mình là quan trọng, trong vòng các anh em đạo hữu ở chức vụ cao trọng hơn? I Phierơ 5:2 (phần đầu), I Côrintô 6:2-5

“Tôi được cho biết rằng, thật sai lầm giả như những người nắm giữ các chức vụ về trách nhiệm đặc biệt. Tại Battle-creek có sự khôn ngoan vượt trội hơn những người bình thường. “Nhiều người đã tự học để viết ra hoặc cầu xin cố vấn và lời khuyên răn, khi họ bị đưa đến những nơi khó khăn. Nhưng đó là điều sai lầm, cho những ai được đặt vào trong các vị trí quan trọng nơi các cơ quan khác nhau của chúng ta lại lệ thuộc vào nam giới...”

Những người được dạy dỗ để hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, thì số phận họ sẽ là trải nghiệm yếu đuối, bệnh hoạn...

“Phải chăng những người ở Battle-creek được coi như có sự trông sáng vô đối không?” Như trên, trang 374, 375.

“Đừng nhìn vào những người có địa vị cao trọng vào trách nhiệm về quyền lực, bởi vì họ chính là những kẻ có nguy cơ xem xét vị trí trách nhiệm, như là chứng cứ về quyền năng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Mọi hội thánh chúng ta yếu kém, tại vì các thành viên được dạy dỗ để

trông cậy và phụ thuộc vào các nguồn nhân lực, và hàng ngàn mỹ kim được chi tiêu không cần thiết, để thuyên chuyển những con người có năng lực chùng mực. Từ chỗ này đến chỗ kia, nhằm để cho họ có thể giải quyết những việc ít khó khăn”. Như trên, trang 380.

c. Điều gì làm cho các nhân viên kém kinh nghiệm, đạt được kiến thức quan trọng hơn để thành đạt. Hãy đưa ra thí dụ, khi thiếu sót điều này gây ra thất bại. I Phiơ 5:5 (phần đầu), I vua 12:6-8, 16, Luca 6:39

“Thanh niên có thể vận dụng ảnh hưởng mạnh mẽ, giá như họ từ bỏ tính kiêu căng và ích kỷ mà hết lòng với Đức Chúa Trời”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 1, trang 485.

“Hãy để thanh niên trau dồi tinh thần để dạy bảo, hầu cho mọi nỗ lực của những người, tìm cách giúp đỡ đem lại lợi ích cho họ”. Giáo huấn thanh niên 31/08/1893.

THỨ TƯ

19 tháng 06 năm 2024

4. GƯƠNG MẪU KHIÊM TỐN CỦA SỨ ĐỒ PHI-E-RƠ:

a. Làm thế nào mà chúng ta hiểu biết rằng, sự hồi cải hay trải nghiệm một lần thực sự với Đức Chúa Trời thì không đầy đủ với một mục sư hoặc bất cứ tín hữu nào khác? II Côrinhtô 13:5, Hêborơ 3:13

“Một ngày sau đó, lúc sứ đồ Phiơ đến viếng thăm thành An-ti-ốt, sứ đồ chiếm lấy được lòng trông cậy của nhiều người, nhờ vào cách đối xử thận trọng, đối với dân ngoại trở lại đạo. Trong một thời kỳ, sứ đồ đã hành động hòa hợp với sự sáng ban cho từ thiên đàng.

Cho đến nay, sứ đồ đã vượt qua thành kiến tự nhiên của mình, để ngồi vào bàn ăn với những dân ngoại hồi cải. Nhưng, lúc một số dân Do Thái nào đó sốt sắng về luật pháp lễ nghi, đến từ thành Giêrusalem, sứ đồ Phiơ đã thay đổi cách đối xử một cách thiếu cân nhắc đối với

những người từ ngoại giáo thành người theo đạo...

Sự bộc lộ yếu đuối về phía của những người lẽ ra được kính trọng và yêu mến như là các nhà lãnh đạo, đã để lại ấn tượng đau đớn nhất vào tâm trí của các tín hữu dân ngoại. Giáo hội bị đe dọa vì chia rẽ”. Công vụ sứ đồ, trang 197, 198.

b. Khi mà một lỗi lầm hoặc cách cư xử của vị mục sư, nhà truyền đạo kinh thánh, hoặc vị lãnh đạo hội thánh công khai gây ra tình trạng cay đắng hoặc hỗn loạn trong hội thánh, thì họ bị khiển trách bằng cách nào? Galati 2:14, I Timôthê 5:20

c. Một vị lãnh đạo được hối cải phải có thái độ nào, khi bị quở trách công khai? I Phierơ 5:5 (phần hai), 6. Gia cơ 5:16

“Sứ đồ Phao lô đã nhìn thấy ảnh hưởng mất đi đạo đức, của điều sai lầm gây ra cho hội thánh, nhờ sứ đồ Phierơ hành động qua hai vai trò, khiển trách sứ đồ công khai, vì như vậy đã che giấu mọi tình cảm chân thật của sứ đồ. Trước mặt hội thánh sứ đồ Phao lô hỏi thăm sứ đồ Phierơ...

“Sứ đồ Phierơ đã nhận thấy sai lầm mà mình vấp phải, và tức khắc, bắt tay vào việc sửa sai điều xấu xa đã được thực hiện, cứ trong phạm vi năng lực mình Đức Chúa Trời, Đáng hiểu biết từ đầu đến cuối, đã cho phép sứ đồ Phierơ bộc lộ sự yếu đuối của tính cách này, nhằm để cho vị sứ đồ bị thử thách có thể hiểu rằng nơi bản thân mình chẳng có điều gì, nhờ đó mà sứ đồ có thể khoe khăng thậm chí những người tốt đẹp nhất. Nếu như chính họ bị bỏ mặt, sẽ sai lầm trong sự phán xét...

“Lịch sử về sự làm sai lệch này khỏi các nguyên tắc hợp lệ, tiêu biểu như một lời khiển cáo nghiêm trọng, đối với những người ở các địa vị tin cậy trong duyên có Đức Chúa Trời...

Những trách nhiệm đặt trên tác nhân con người càng nhiều, thì các cơ hội chỉ đạo và kiểm soát của họ càng quan trọng hơn và họ chắc chắn

gây ra thêm tổn hại”. Như trên, trang 198, 199.

THỨ NĂM

20 tháng 06 năm 2024

5. KHÍCH LỆ CÁC NHÂN VIÊN MỆT MỎI:

a. Trong đời sống của nhà truyền đạo tin lành, điều gì thường là lý do để khích lệ? I Phierơ 5:5 (phần cuối)

“Chúng ta có rất nhiều mục sư nhạy cảm, yếu đuối về trải nghiệm, thiếu sót mọi ân điển Cơ Đốc Giáo, thiếu đi sự hiến dâng và thường dễ chán nản... Những người muốn có công việc này, thì sẽ không lằm bằm hoặc than van trước nỗi khó khăn hay mọi thử thách.

Biết rằng đây là một phần di sản mà Chúa Jêsus đã để lại cho họ. Họ phải sẵn sàng ra đi không có trại quân, chịu đựng sỉ nhục và gánh vác gánh nặng giống như binh lính giỏi giang của Đấng Cơ Đốc”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 3, trang 423

b. Khi mà Satan cố gắng làm bất kỳ ai trong chúng ta chán nản, bằng cách nêu lên các vấn đề trong hội thánh, chúng ta nên bám lấy lời hứa nào? I Phierơ 5:4, 7

“Đừng để điều chi ngăn cản chúng ta, dâng lên những lời thỉnh nguyện nhân danh Chúa Jêsus, tin tưởng bởi đức tin không nao núng rằng Đức Chúa Trời nghe thấy chúng ta, để Ngài nhận lời cầu xin chúng ta. Chúng ta hãy đem đến với Ngài, mọi khó khăn của chúng ta, chính bản thân chúng ta hạ mình, nhún nhường trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta phải thực hiện một việc quan trọng, trong lúc đó là đặc ân chúng ta, thảo luận với nhau, hội ý với Ngài trong mọi vấn đề. Bởi vì Ngài chẳng hề dẫn dắt chúng ta sai lầm. Chúng ta không ham muốn nhục dục xác thịt... Nếu như chúng ta làm, sự bất tin sẽ lén lút đi vào, và đức tin chúng ta sẽ không còn nữa”. Lời chứng dành cho các mục sư, trang 487.

“Tinh thần của nhà chăn chiên chân chính là một tinh thần hy sinh

quên lấy bản ngã. Họ đánh mất đi bản ngã, nhằm để họ có thể hầu việc Đức Chúa Trời... Họ tác với Đấng hy sinh vô đối, Ngài chia sẻ những nỗi đau khổ của họ, an ủi những nỗi phiền muộn, xoa dịu tâm hồn đói khát họ, thân phục tằm lòng họ dâng cho Đức Chúa Trời". Công vụ sứ đồ, trang 527.

THỨ SÁU

21 tháng 06 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Tôi quỳ gối nhỏ lệ nơi chân thập tự giá cuối cùng khi nào?
2. Bằng cách nào đó, tôi có thể cho rằng, giá như tôi nắm được địa vị cao trọng hơn, thì tôi có thể làm được nhiều công việc hơn nữa, cho Đức Chúa Trời không?
3. Tại sao mục đích đạt được địa vị cao quý trong hội thánh, không có trong tâm trí tôi?
4. Thái độ của tôi đối với những ai, chỉ ra mọi lỗi lầm của tôi như thế nào?
5. Trong khoảng khắc chán nản của tôi, nhìn xem có người ngạo làm lầm lỗi với tôi không?

HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC**VĂN BẢN GHI NHỚ:**

“Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được” (I Phierơ 5:8)

“Từ thời đại Adam cho đến chính thời đại chúng ta, kẻ tử thù đang sử dụng quyền lực để áp bức và hủy diệt. Hiện nay, hắn đang sửa soạn cho chiến dịch cuối cùng, hầu chống đối lại hội thánh”. Thiện ác đấu tranh, trang 510.

BÀI ĐỌC GỢI Ý:

Sứ điệp tuyển chọn, quyển 1, trang 126, 127

Thiện ác đấu tranh, trang 39-48

CHỦ NHẬT**23 tháng 06 năm 2024****1. NHẬN BIẾT SỨ ĐỒ ĐANG NÓI ĐIỀU GÌ:**

a. Sứ đồ Phierơ đã viết lời khuyên răn nghiêm khắc nào, trong phần kết luận thánh thư của người? I Phierơ 5:8

“Satan thường xuyên hành động, song ít người nào có bất kỳ ý tưởng nào về sinh hoạt và khôn khéo của hắn. Dân sự Đức Chúa Trời phải sửa soạn đối phó với kẻ thù quỷ quyệt... Bước đi của Satan yên lặng, mọi chuyển động của hắn lén lút, và che giấu hành vi bạo hành của hắn.

Hắn chẳng mạo hiểm công khai cho biết bản thân mình. Nếu không, hắn thức tỉnh mọi nghị lực tiềm tàng của Cơ Đốc Nhân, và đưa họ đến với Đức Chúa Trời, bằng lời cầu nguyện...

“Con người là kẻ phu từ của Satan có xu hướng tự nhiên làm theo các gợi ý và mệnh lệnh của hắn. Bản thân họ không có năng lực, chống lại

sự kháng cự điều ác một cách hữu hiệu... chính chỉ nhờ vào Đấng Cơ Đốc mới hạn chế quyền lực của Satan”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 5, trang 293, 294.

b. Sau này, sứ đồ Phierơ học hỏi được bí quyết nào, sẽ giúp đỡ sứ đồ chiến thắng nơi dinh thự của Cai-phe, trong phiên tòa xử án Chúa Jêsus? Mathiơ 26:38, 40, 41

“Lòng tự tin dẫn đến xao lãng việc thức canh, và lời cầu nguyện nhún nhường sám hối. Những sự cám dỗ bên ngoài cần phải né tránh còn mọi kẻ thù nghịch và các nỗi phân vân trong lòng phải vượt qua. Bởi lẽ Satan làm cho mọi sự cám dỗ của hắn, thích hợp với các đặc tính và tính khí của mỗi cá nhân”. Như trên, quyển 3, trang 445.

THỨ HAI

24 tháng 06 năm 2024

2. NHẬN BIẾT KẺ THÙ CỦA BẠN LÀ AI:

a. Ngoài việc có các đặc điểm của một con sư tử, hãy nói đến cách thức khác, mà kẻ thù của tâm hồn chúng ta thường hay đến gần với con mồi, II Côrinhtô 11:24

“Satan thường xuyên tìm cách hủy hoại đến những người, không biết gì về các mưu chước của hắn. Tuy nhiên, hắn không đặc biệt cảm nhận cần đến những lời cầu nguyện, và lời khuyên bảo của bạn hữu tôn kính Chúa và trải nghiệm. Nhiều thanh niên hành động bằng những quyết tâm tốt đẹp, hầu sống cuộc đời Cơ Đốc Nhân, đã rơi vào lớp người trẻ nắm lấy tay họ, và dưới vỏ bọc của tình bằng hữu, dẫn dắt họ trực tiếp vào trong các cạm bẫy của Satan. Kẻ thù địch không phải lúc nào cũng đến như con sư tử rống lên, hắn thường xuất hiện như một vị thiên sứ sáng láng giả như tỏ vẻ thân thiện, giới thiệu những cám dỗ độc đáo, mà những người không có kinh nghiệm khó có thể cưỡng lại được”. Lời chứng cho hội thánh, quyển 4, trang 207.

b. Satan đạt được nhiều thành công nhất, nhờ đường lối nào của

tâm hồn, nhất là trong thời đại truy cập mạng lưới Internet và điện thoại di động hầu như rất phổ biến? I Phierơ 2:11, I Giăng 2:16

“Nhiều thanh niên họ có thể đạt được... hiểu biết mọi điều. Những câu chuyện thú vị về tình yêu, và những hình ảnh như nhóp có ảnh hưởng đồi bại. Nhiều người chăm chú sốt sắng đọc các sách tiểu thuyết. Hậu quả là, trí tưởng tượng của họ trở nên xấu xa, ô uế... Các hình ảnh phụ nữ trong tình trạng khỏa thân thường xuyên được loan truyền (nhất là trên mạng)... Sự thèm muốn xác thịt của đôi mắt, và các dục vọng hư hỏng được khơi dậy lên bởi nhìn thấy và đọc đến.

Do sự tưởng tượng làm cho tâm lòng sa đọa. Tâm trí thỏa mãn chiêm ngưỡng những cảnh tượng thức tỉnh mọi dục vọng thấp hèn và đê tiện. Các hình ảnh xấu xa này, được nhìn thấy qua trí tưởng tượng như nhóp, làm cho đạo đức băng hoại, và chuẩn bị cho những kẻ say mê và lừa dối, buông thả các dục vọng thèm muốn xác thịt. Đoạn theo sau mọi tội lỗi và những tội ác lỗi kéo, những con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời xuống mức độ ngang hàng với thú vật, cuối cùng nhấn chìm họ trong sự diệt vong. Những thứ gọi lên các ý tưởng không tinh sạch, nên né tránh đọc lấy và nhận thấy mọi điều đó. Phải nên tra dồi các năng lực đạo đức và khôn ngoan...

“Tôi kêu gọi các bậc phụ huynh kiểm soát việc đọc sách [truy cập mạng] của con cái mình”. Như trên, quyển 2, trang 410 [đã bổ sung các từ vựng trong ngoặc câu] “Satan đã kiểm soát lý trí và cả con người qua thói thèm ăn ngon miệng”. Sự tiết độ Cơ Đốc Nhân và vệ sinh theo kinh thánh, trang 37.

“Nhiều bà mẹ Cơ Đốc Giáo, bằng gương mẫu và sự giáo dục mà họ dành cho con cái mình, thì đang sửa soạn cho chúng trở thành những kẻ ham ăn uống và những kẻ bợm nhậu... Trẻ con thường thích ăn những gì chúng lựa chọn, và lúc mà chúng chọn lấy, mà không màng đến sức khỏe”. Lời khuyên bảo kiêng ăn và thực phẩm, trang 235.

3. CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐẾN THẮNG LỢI:

a. Mọi Cơ Đốc Nhân phải có điều gì, nhằm để chống cự với Satan? I Phierơ 5:9 (phần đầu), Gia cơ 4:7

“Bà [Êva] bất tin vào các lời phán Đức Chúa Trời, và đây là lý do dẫn đến bà sa ngã. Trong sự phán xét, con người sẽ không bị kết án, tại vì họ tận tâm tin vào lời dối trá. Nhưng bởi vì họ không tin tưởng vào lẽ thật, vì lẽ họ thờ ơ, xao lãng cơ hội học hỏi lẽ thật là gì?” Tộc trưởng và tiên tri, trang 55.

“Lúc mà họ chỉ có một học thuyết một đức tin nông cạn, mà họ không tài nào giải thích, thì một sự cám dỗ bất ngờ sẽ khiến cho họ buông trôi theo dòng nước chảy về thế gian”. Tiếng kêu thiên thượng, trang 332.

b. Điều chi khiến cho nhiều Cơ Đốc Nhân, dễ dàng trở thành con mồi của Satan, dầu cho họ đã tuyên bố tin tưởng lời phán Đức Chúa Trời? Châm ngôn 19:2, Ôsê 4:6 (phần đầu), so sánh với Rôma 10:17, 15:4

“Những sự cám dỗ dường như thường không thể cưỡng lại được, bởi vì, do xao lãng, thờ ơ cầu nguyện và học hỏi kinh thánh, kẻ bị cám dỗ không thể dễ dàng ghi nhớ các lời hứa của Đức Chúa Trời, và đối phó với Satan bằng các khí giới của thánh kinh”. Thiện ác đấu tranh, trang 600.

c. Lẽ thật nào sẽ là niềm khích lệ cho mọi tâm hồn, do các sự tấn công của Satan bủa vây? I Phierơ 5:9, 10 – 1:6, 7. II Côrinhtô 4:17

“Sứ đồ Phierơ viết thư cho các tín hữu, vào thời kỳ thử thách đặc biệt đối với hội thánh. Nhiều người đã trở thành những kẻ dự phần rồi, vào những nỗi thống khổ của Đấng Cơ Đốc, và chẳng bao lâu hội thánh

phải trải qua giai đoạn bị bắt bớ khủng khiếp...

Ngay sau đó, muôn sói hung dữ sẽ xông vào bầy chiên. Nhưng mọi điều này không mang lại tình trạng nản lòng, cho những người nào đặt hy vọng trọng tâm nơi Đấng Cơ Đốc. Bằng các lời nói khích lệ và chào đón vui vẻ... Sứ đồ Phierơ đã chỉ dẫn lý trí của các tín hữu, tránh khỏi các thử thách hiện tại...

“Vào di sản không hư nát”... “Đức Chúa Trời ban mọi ơn” sứ đồ nhোত tâm cầu nguyện: “gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Cơ Đốc, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọng vẹn, vững vàng và thêm sức cho”. Công vụ sứ đồ, trang 528

THỨ TƯ

26 tháng 06 năm 2024

4. HỘI THÁNH TẠI THÀNH BABYLON:

a. Sứ đồ Phierơ so sánh hội thánh Cơ Đốc Giáo, bị tản lạc ở “thành Babylon” và quyền lực trên thế gian, đàn áp vào các giai đoạn nào trong lịch sử? Đaniên 3:1-6, Êxotê 3:8, I Phierơ 5:13

“Sự thờ lạy hình tượng phổ biến khắp nơi ở trong xứ, pho tượng xinh đẹp và vô giá trong đồng bằng Dura tiêu biểu sự vẻ vang của Babylon... phải được hiến dâng như là đối tượng thờ lạy... vào ngày dâng hiến, thì sắc lệnh đã ban hành tất cả mọi người phải bày tỏ lòng trung tín tột bậc đối với quyền lực người Babylon, bằng cách cúi đầu trước mặt pho tượng...”

“Vào trong ngày đầy biến cố đó, mọi thế lực tối tăm dường như đạt được thắng lợi rõ ràng... “Nhưng Đức Chúa Trời ban sắc lệnh khác hẳn.

Không phải hết thảy mọi người đều quỳ gối cúi đầu, trước biểu tượng thờ lạy hình tượng của năng lực con người...”

“Khi chỉ vào lò lửa hùng hực cháy [nhà vua] nhắc nhở họ về sự trừng phạt đang chờ đợi. Nếu như họ cố chấp chối bỏ tuân theo ý muốn nhà

vua. Song người Hêborơ vững vàng làm chứng về lòng trung tín của mình đối với Đức Chúa Trời trên thiên đàng”. Tiên tri và các vua, trang 505-507.

“Cuối cùng sắc lệnh ban hành, chống đối lại dân sự còn sót lại của Đức Chúa Trời, sẽ tương tự rất giống với sắc lệnh do A-suê-ru ban hành chống lại dân Do Thái.

Ngày nay, những kẻ thù nghịch của hội thánh chân thật nhìn thấy trong đoàn người ít ỏi đang gìn giữ điều răn ngày Sabat. Lòng tôn kính của dân sự Đức Chúa Trời đối với luật pháp Ngài là lời khiển trách thường xuyên, với những kẻ đã xem thường kính sợ Ngài, và đang giậm chân vào ngày Sabat Ngài. “Satan sẽ khơi dậy sự phản nộ chống lại thiểu số từ chối chấp nhận các phong tục và truyền thuyết phổ biến”. Như trên, trang 605.

“Các quyền lực trên đất và địa ngục đã bày binh bố trận bản thân họ chống đối lại Đấng Cơ Đốc, nhân danh những môn đồ Ngài, chủ thuyết tà giáo dự ngôn rằng. Nếu tin lành thắng lợi, các đền đài và bàn thờ của chúng sẽ bị quét sạch. Vì thế cho nên chúng triệu tập các lực lượng để hủy diệt Cơ Đốc Giáo”. Thiên ác đấu tranh, trang 39.

b. Tại sao ngày nay đa số mọi nơi có rất ít hoặc không có sự bắt bớ? Giảng 15:19

“Chính chỉ vì tinh thần hòa giải với tội lỗi, bởi vì lẽ thật quan trọng của lời Đức Chúa Trời bị coi như quá thờ ơ, vì lẽ có ít sự tôn kính Chúa trong hội thánh đến nỗi, Cơ Đốc Giáo hiển nhiên quá phổ biến với thế giới. Hãy để cho sự hồi sinh về đức tin, và năng lực của hội thánh ban đầu, thì tinh thần bắt bớ đạo sẽ phục hồi, và nhóm lửa lại những ngọn lửa bắt bớ”. Như trên, trang 48

THỨ NĂM

27 tháng 06 năm 2024

5. CÁC BÀI HỌC CUỐI THÁNH THƯ:

a. Người nào đã giúp đỡ sứ đồ Phierơ biên chép thánh thư? I

Phiero 5:12

b. Làm thế nào mà chúng ta được biết ông Sin-vanh, là nhà truyền giáo tích cực, và là cộng sự viên của sứ đồ Phiero và sứ đồ Phao lô (người hầu như rất có thể giúp đỡ họ về ngữ pháp tiếng Hy Lạp, trong việc biên chép một số thánh thư của các sứ đồ) không? II Côrinhtô 1:19, I Têsalônica 1:1, 2, II Têsalônica 1:1. Điều này so sánh với cuộc đời của bà Ellen.G.White như thế nào?

“Trong lúc chồng tôi còn sống, ông đóng vai trò như là người giúp đỡ và nhà cố vấn, trong việc gửi đi các sứ điệp đã ban cho tôi... Sự chỉ dẫn mà tôi nhận được trong sự hiện thấy, tôi đã viết ra một cách trung thực...”

“Sau đó, chúng tôi cùng nhau xem xét vấn đề, chồng tôi sửa các lỗi ngữ pháp, và bỏ đi những lỗi lập lại không cần thiết. Sau đó sứ điệp được sao chép cẩn thận gửi đến địa chỉ người nhận hoặc gửi cho nhà in phát hành...”

“Sau khi chồng tôi qua đời, nhiều người giúp đỡ trung tín đã tham gia với tôi, họ làm việc không mệt mỏi. Trong công việc sao chép các lời chứng, và chuẩn bị các đề mục để xuất bản.

“Nhưng các báo cáo được lưu hành rằng, bất kỳ người trợ giúp nào của tôi được cho phép thêm vào nội dung, hoặc thay đổi ý nghĩa của các sứ điệp, mà tôi viết ra, thì không đúng sự thật”. Sứ điệp tuyển chọn, quyển 1, trang 50.

c. Tập tục tốt lành nào của Đạo Cơ Đốc đã được thiết lập bởi các sứ đồ, và ngày nay vẫn còn thực hành trong vòng các tín hữu? I Phiero 5:14

“Lời chào thăm thánh thiện... nên từng xem xét bản chất đúng đắn của nó. Đó là một nụ hôn thánh lời thăm hỏi đó nên được coi như là, một

dấu hiệu. Tình đồng hữu với bạn về Cơ Đốc Nhân lúc họ chia tay, và khi gặp gỡ hay nhóm họp lại sau nhiều năm thánh xa cách...

Khi mà nụ hôn thánh dành cho vào thời điểm thích hợp, và nơi thuận tiện, không thể xuất hiện điều xấu xa nào”. Nét bút đầu tay, trang 117

THỨ SÁU

28 tháng 06 năm 2024

CÁC CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

1. Lòng tự tin thường đến trước việc sa vào cám dỗ bằng cách nào?
2. Các dục vọng hoặc thói thèm ăn của tôi, khiến cho tôi thành con mồi của mưu chước Satan như thế nào?
3. Tại sao việc nghiên cứu kinh thánh cá nhân, hiến dâng và thường xuyên lại giúp ích lợi cho tôi?
4. Hãy giải thích sự quân bình giữa các mối quan hệ quần chúng tốt đẹp, đối kháng với sự hòa giải sai sót.
5. Tôi có thể làm được việc gì, để giúp đỡ hội thánh tiến bộ trong việc rao giảng tin lành?
